



Yes or No

Những Quyết Định Thay Đổi Cuộc Sống

Spencer Johnson, M.D.

Tổng hợp và biên dịch:

Nguyễn Văn Phước

Kim Nhung – Nhất Thủy – Thanh Vân

Bí quyết giúp bạn đưa ra những quyết định làm thay đổi cuộc sống để hạnh phúc và thành công hơn.

Con đường bạn đi do chính bạn chọn

“Bạn không nên quyết định hai lần cho một vấn đề. Hãy dành đủ thời gian và suy nghĩ để ra một quyết định đúng đắn ngay lần đầu tiên để bạn không phải quay lại vấn đề một cách không cần thiết. Nếu bạn quá mong muốn xem xét lại các quyết định, bạn không chỉ làm ảnh hưởng đến quy trình công việc của bạn mà còn làm ảnh hưởng đến những tâm thế, động lực mà bạn đã có được của lần ra quyết định đầu tiên”

- Bill Gate -

Lời giới thiệu

Trong cuộc sống, hẳn có không ít lần bạn phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn khi phải quyết định một vấn đề nào đó. Có lúc bạn chỉ cần dựa theo linh cảm của mình, nhưng có những lúc bạn cần phải suy nghĩ và lựa chọn kỹ càng. Cuộc sống của bạn với những thành công hay thất bại, hạnh phúc hay tổn thương đều phụ thuộc vào khả năng quyết định của bạn. Giữa thành công và thất bại là một ranh giới mỏng manh mà bản thân bạn là Người đưa ra quyết định.

Quyển sách “Những quyết định thay đổi cuộc sống” được biên dịch từ tác phẩm nổi tiếng “Yes or No” của Spencer Johnson là câu chuyện kể về chuyến hành trình của một chàng trai đi tìm bí quyết của thành công và hạnh phúc từ những quyết định của mình. Chàng trai tham gia vào chuyến thám hiểm để trải nghiệm và học hỏi cách giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả và đúng đắn nhất, những kinh nghiệm có thể áp dụng cho bất kỳ ai cảm thấy khó khăn và bế tắc trong công việc và cuộc sống của mình.

Trong từng chặng đường của chuyến thám hiểm, anh dần khám phá những bí quyết để đưa ra những quyết định có thể làm cuộc sống của mình tốt hơn. Những bí quyết ấy được thể hiện trong những tình huống câu chuyện thực tế thú vị, gần gũi, đơn giản và dễ áp dụng. Chàng trai cảm nhận được rằng chính bản thân mỗi Người là Người dẫn đường cho mình trên hành trình đi đến những quyết định tốt nhất. Và hơn hết, sự chia sẻ để Người khác có thể khám phá ra điều đó là một yếu tố để giúp bạn trở nên hạnh phúc và thành công hơn trong cuộc sống.

Với tư duy giản dị, độc đáo và rất thực tế, khoa học, “Những quyết định thay đổi cuộc sống” của Tiến sỹ Spencer Johnson đã được độc giả khắp thế giới đánh giá cao. Độc giả Jamie Bruce tâm sự: “Trước đây, tôi luôn cảm thấy khó khăn khi phải tự mình quyết định bất kỳ một vấn đề gì. Quyển sách này đã giúp tôi thay đổi rất nhiều. Tôi thực sự đã tự tin khi áp dụng những tư duy và phương pháp đơn giản nhưng rất nhiều hiệu quả từ quyển sách này. Tôi nghĩ đây là quyển sách mà bất cứ ai cũng nên đọc”.

Donald Mitchell – nhà diễn thuyết, nhà văn đồng thời là nhà tư vấn – bình luận: “Quyển sách này đã tập trung khá sâu sắc vào cách xác định từng vấn đề quan trọng cần giải quyết. Cốt lõi của phương

pháp này chính là khả năng quyết định vấn đề dựa trên lý trí và cảm xúc. Quyển sách đã giúp tôi hiểu rõ hơn và đưa ra những lời tư vấn hiệu quả nhất cho khách hàng của mình. Tôi cũng khuyến khích bạn nên học hỏi từ những Người có khả năng giải quyết vấn đề tốt vì đây cũng là cách bạn nhanh chóng phát huy khả năng phân tích của chính mình”.

Bên cạnh những quyển sách nổi tiếng như Phút Nhìn Lại Mình (One Minute For Yourself), Quà Tặng Diệu Kỳ (The Present), Phút Dành Cho Cha (One Minute Father), Phút Dành Cho Mẹ (One Minute Mother) của Spencer Johnson đã được các bạn đón nhận nhiệt tình, chúng tôi hy vọng với “Những Quyết Định Thay Đổi Cuộc Sống” (Yes Or No), các bạn sẽ tìm ra được đôi điều ý nghĩa để khi đứng trước bất kỳ bước ngoặt nào của cuộc sống, bạn cũng có thể hoàn toàn tự tin vào bản thân và vào các quyết định của mình. Con đường bạn đi cho chính bạn chọn lựa, và chỉ có chính bạn mới định được cho mình con đường đúng đắn nhất.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc và chúc các bạn thành công.

TRẦN TRỞ TÌM HƯỚNG ĐI

Chuyện kể về một chàng trai trẻ, thông minh, nhanh nhẹn. Trong công việc, anh là Người có trách nhiệm, ham học hỏi; trong cuộc sống, anh hầu như được lòng tất cả mọi Người. Những ai đã một lần gặp anh đều thấy quý mến con Người vui vẻ, thân thiện và hòa nhã ấy. Ai cũng nghĩ rằng, một con Người như anh chắc hẳn phải rất thành công và hạnh phúc.

Vậy mà đã có lúc anh như muốn buông xuôi tất cả. Anh đã từng mong được khẳng định bản thân trên con đường công danh sự nghiệp. Nhưng ước mơ đó càng ngày càng trở nên xa vời, dường như anh càng cố gắng, cơ hội càng trốn chạy.

Mới đây, công việc đòi hỏi anh phải đưa ra một quyết định quan trọng nhưng chỉ vì chủ quan và chậm trễ mà anh đã để mất đi cơ hội trong tầm tay mình. Sự việc đó không chỉ làm anh cảm thấy thất vọng và hoài nghi về khả năng của mình mà còn gây thiệt hại cho những Người liên quan. Anh cảm thấy vô cùng hối tiếc.

Đã nhiều lần anh tự nhủ phải thật bản lĩnh và biết đưa ra những quyết định đúng lúc để kịp thời giải quyết công việc và nắm bắt các cơ hội tốt đang đến. Nhưng đứng trước một tình huống phức tạp đòi hỏi bản lĩnh và sự nhanh nhạy, anh lại cảm thấy rối bời và không biết phải giải quyết ra sao, để rồi khi có được một quyết định thì tất cả đã quá muộn.

Ngay cả cuộc sống riêng tư của anh cũng chẳng khá hơn. Thời sinh viên, anh được nhiều cô gái mến mộ vì vẻ nam tính, sự thông minh, hóm hỉnh và một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm. Và một ngày kia, trái

tim anh rộn ràng náo nức với cảm xúc của chàng trai lần đầu tiên đem lòng thầm thương trộm nhớ một cô gái.

Họ là bạn học của nhau, từng cùng nhau học bài trong thư viện, từng rụt rè đi dạo bên nhau trong sân trường những đêm cắm trại... Cảm giác bồi hồi xao xuyến đó cứ lâng lâng ngây ngất mãi trong anh. Anh muốn giữ cho những phút giây ngọt ngào thánh thiện đó được bền lâu mãi mãi.

Nhưng sau một kỳ nghỉ hè, Người ta thấy cô bạn gái xinh xắn của anh hay ngồi trong thư viện với một Người con trai khác – Người mà mãi mãi sau này anh vẫn nghĩ rằng không thể nào so sánh được với anh. Rồi anh nhận được một lá thư chia tay với những lời dứt khoát pha lẫn chút trách móc của cô.

Khi anh hiểu được thì tất cả đã quá muộn. Phải rồi, suốt một năm trời anh không đủ can đảm để nói lời yêu thương cùng cô. Sau chuyện đó, phải mất mấy năm anh mới có thể nguôi ngoai được nỗi lòng.

Và đầu năm nay, anh có dịp tiếp xúc và làm việc với cô gái thật duyên dáng và dễ thương. Anh đã có tình cảm ngay với Người con gái thông minh, xinh đẹp đó. Họ thường đi ăn trưa với nhau, thường kể cho nhau nghe về công việc, về những điều xảy ra trong cuộc sống. Đã nhiều đêm anh thao thức vì cô. Anh biết rất rõ mình đã yêu và đoán rằng hình như cô cũng dành cho anh một tình cảm như thế. Tình cảm đó khiến anh thấy yêu đời hơn và hứng thú hơn trong công việc. Anh tự nhủ sẽ chờ một dịp nào đó thuận tiện để bày tỏ lòng mình, rằng hình ảnh cô đã chiếm trọn trái tim anh và anh đã yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nhưng rồi cái ngày mong chờ đó đã không bao giờ đến. Sau nhiều ngày đi công tác xa, anh trở về với món quà thật dễ thương. Anh định sẽ trao nó cho cô cùng những lời yêu thương bấy lâu anh ấp ủ. Nhưng bất ngờ anh nhận được email của cô. Trong thư cô đã viết cho anh những lời chân thật nhất, rằng cô rất quý mến anh và tình cảm cô dành cho anh bấy lâu nay không chỉ là một tình bạn đơn thuần.

Nhưng cô đã chờ, đã chờ rất lâu mà không nhận được một lời yêu thương nào từ anh. Và bây giờ, cô nhận lời đính hôn với một Người bạn cũ, một Người bác sỹ vừa tu nghiệp ở nước ngoài về, theo ý nguyện của gia đình. Anh hoàn toàn sụp đổ.

Phải rồi, mười năm trước, cô gái của mối tình đầu đã từng nói với anh như thế. Và bây giờ, anh cũng đang nhận lời trách móc đó. Ôi giá như anh đã đủ dũng cảm và tự tin để bày tỏ tình cảm chân thật với Người mình yêu thương. Giá như anh biết đưa ra quyết định đúng lúc...

Sự thất bại trong công việc cũng như trong tình yêu đã làm anh hoài nghi khả năng của chính mình. Anh trở nên tự ti, mặc cảm và chỉ muốn thu mình lại trước cuộc đời. Đêm đêm, khi chỉ còn một mình anh trong căn phòng vắng lặng, anh trăn trở thật nhiều và băn khoăn tự hỏi:

“Tại sao mình không thể giải quyết việc gì cho ra hồn nhỉ?” Mình phải làm gì bây giờ? Làm gì để có thể thành công và hạnh phúc như bao nhiêu Người khác?”

Một ngày nọ, vào kỳ nghỉ cuối tuần, đang lúc buồn chán và không biết phải làm gì để thoát ra khỏi những ý nghĩ tiêu cực đang bủa vây, anh tình cờ được mời tham gia vào một cuộc hành trình rất thú vị và hữu ích. Đó là chuyến thám hiểm khu rừng già cùng với một vị trưởng đoàn và các doanh nhân nổi tiếng dày dặn kinh nghiệm.

Anh quyết định nhận lời tham gia cuộc hành trình ngay, không hề ngần ngại. Ít ra thì cũng là một chuyến dã ngoại để anh thư thái đầu óc, để anh tạm thời tránh được nỗi khổ tâm khiến anh mất ngủ nhiều đêm.

Người ta giải thích với anh mục đích của chuyến thám hiểm này là nhằm nâng cao giải quyết vấn đề một cách hiệu quả cho những thành viên tham gia, đặc biệt là cho những Người đang gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống cũng như trong công việc. Chàng trai cảm thấy vui vẻ hơn, phần chần chừ hơn.

“Không lẽ chuyến thám hiểm tình cờ này lại mang tính chất của khóa học huấn luyện?”

– Mặc dù được nghe nhiều Người khác nhau về hiệu quả thần kỳ của chuyến đi thám hiểm, chàng trai vẫn hoài nghi và luôn băn khoăn tự hỏi

– “Làm sao chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà các thành viên tham gia có thể học được cách giải quyết vấn đề nhanh đến thế? Thôi kệ, cứ thử xem sao!”

Khu rừng mà chàng trai sắp thám hiểm nổi tiếng là một vùng nguy hiểm, hoang vu, ít Người đặt chân tới. Trong chuyến thám hiểm này, các thành viên tham gia sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống khó khăn ngoài dự đoán, buộc họ phải đưa ra những quyết định phù hợp nhất nhằm giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Vị trưởng đoàn là một doanh nhân và đồng thời cũng là một nhà thám hiểm dày dặn kinh nghiệm. Ông sẽ hướng dẫn mọi Người vượt qua khu rừng nguy hiểm và giúp họ có những quyết định đúng đắn, kịp thời.

Chàng trai thức dậy từ tờ mờ sáng và khấn gói lên đường tham gia cuộc hành trình. Nhưng đi được một lúc thì anh bắt đầu cảm thấy hoang mang, lo lắng. Chẳng hiểu sao, anh có cảm giác rằng mình đang đi trên một con đường rất lạ. “Hình như mình lạc đường mất rồi.

Quay lại ư? Mình đâu còn thời gian để quay về nhà tìm bản đồ nữa? Giờ thì không còn kịp cho chuyến hành trình nữa rồi!” – Anh định quay về nhà lấy bản đồ nhưng lại thôi, tiếp tục bước đi với tốc độ nhanh hơn.

Vừa đi, chàng trai vừa tự an ủi mình rằng mình không phải là Người duy nhất cần học cách quyết định đúng. Anh đã từng làm việc chung với những Người mà quyết định của họ tưởng chừng là tốt nhất của nhóm, hóa ra cũng chỉ là những quyết định bình thường, có khi sai lầm và chẳng có suy luận, phân tích nào đặc biệt.

Có thể thấy là ở bất cứ đâu, trong bất cứ lĩnh vực nào Người ta cũng có lúc đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, thậm chí là ngớ ngẩn, cho dù đó là cơ quan chính phủ, các tập đoàn doanh nghiệp tiếng

tầm, các trường học và đặc biệt là các quyết định riêng của những con Người cụ thể ... Cứ như thế Người ta cho rằng quyết định là một câu chuyện, còn nó dẫn đến đâu lại là chuyện khác vậy.

“Không hiểu sao khá nhiều Người nổi tiếng lại có thể đưa ra những quyết định cảm tính như vậy?”

– Chàng trai tự nhủ.

“Minh cũng có hơn gì ai đâu?” Nhớ lại những lần làm việc theo nhóm ở công ty, đôi khi anh vẫn thiếu quyết đoán trong một vấn đề gì đấy. Chỉ đơn giản vì anh không muốn phạm sai lầm. Rồi trong cuộc sống riêng tư nữa, chỉ khi mọi sự đã rồi thì anh mới tiếc nuối “Giá như, giá như... Ôi, mình cũng như bao Người khác thôi, chưa ai dạy cho mình cách quyết định vấn đề một cách thông minh nhất cả”. Có lẽ vì vậy mà anh cứ mãi lặn lội với công danh sự nghiệp, cứ phải một mình một cõi trong chuyện tình duyên.

Đang lúc suy nghĩ mông lung, bỗng dưng chàng trai đâm phải một nhánh cây khô, tiếng gãy của nhánh cây cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh. Chàng trai dừng bước, đưa mắt nhìn quanh.

Đúng lúc đó, anh nhìn thấy một Người đàn ông. Hai Người thận trọng nhìn nhau dò xét. Hình như Người đàn ông lạ kia đang đi tìm một ai đó. Chàng trai tự hỏi không biết liệu Người đàn ông có dáng dấp cao ráo và làn da rám nắng kia có phải là vị trưởng đoàn thám hiểm hay không. Chẳng hiểu sao anh có cảm giác an toàn trước sự hiện diện của Người đàn ông lạ mặt này. Anh quyết định mở lời để phá tan sự im lặng:

- Chào ông, cháu đang đi tìm một đoàn thám hiểm.

Người đàn ông đáp:

- Tôi là trưởng đoàn đây. Cậu đi sai hướng rồi. Đi theo hướng này cơ. – Nói rồi, ông quay lại và chàng trai liền bước theo ông.

Vừa đi, Người đàn ông vừa quay đầu lại hỏi:

- Cậu có bản chỉ dẫn tới chỗ tập trung rồi mà vẫn bị lạc đường à?

Chàng trai tự trách mình một lần nữa nhưng không nói gì. Giá mà anh chuẩn bị cẩn thận hơn thì sẽ không để quên tấm bản đồ.

Hoặc giá như lúc phát hiện ra mình không nhớ đường mà anh bỏ chút thời gian quay về nhà lấy bản đồ thì có lẽ mọi việc đã trở nên tốt đẹp hơn. Đó cũng là chuyện quyết định một vấn đề nhỏ. Một lát sau Người đàn ông lại hỏi:

- Tại sao cậu tham gia chuyến thám hiểm này?

Chàng trai ngập ngừng:

- Cháu muốn học cách đưa ra những quyết định tốt nhất cho cuộc sống của mình ạ.

Khi nói điều này, chàng trai cảm thấy hơi bối rối vì chàng thậm chí còn chưa định nghĩa được thế nào là tốt nhất nữa.

Vị trưởng đoàn nói:

- Thật ra, không nhất thiết lúc nào cũng phải tìm được những quyết định tốt nhất đâu. Để có được kết quả tốt hơn, chúng ta chỉ cần đưa ra những quyết định tốt hơn thôi. Nếu như chúng ta liên tiếp đưa ra những quyết định tốt hơn, cái sau tốt hơn cái trước, thì cuối cùng ta sẽ có được điều ta cần. Ta hy vọng cậu cũng sẽ thấy thế.

Chàng trai cảm thấy bốt căng thẳng:

- Nhưng ông cho cháu hỏi, thế nào là một quyết định “tốt hơn” ạ?

- Là quyết định khiến chúng ta cảm thấy sẽ đi đến một kết quả tốt hơn. Ở đây, không phải là bản thân quyết định làm chúng ta hài lòng mà cách đưa ra quyết định và kết quả của quyết định đó khiến chúng ta thoải mái. Nói cách khác, khi chúng ta quyết định một điều gì với tâm trạng tốt, chúng ta thường nhận được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, để làm được điều đó, chúng ta phải tự vấn mình bằng hai câu hỏi. Bí quyết cả đấy!

– Vị trưởng đoàn nháy mắt tinh nghịch rồi ông nói tiếp:

- Tôi đoán là nhiều lúc cậu có cảm giác mình chưa quyết tâm làm việc gì đầy đến cùng, hoặc thường ra quyết định nửa vời hay vẫn tiếp tục thực hiện quyết định đó khi trong lòng cậu xuất hiện cảm giác mơ hồ, bất an. Nhiều Người khác cũng giống như vậy.

Chúng ta có thể thay đổi thói quen này. Vấn đề là phương pháp thực hiện. Cậu sẽ gặp rất nhiều Người trong chuyến đi này. Họ đã học được một phương pháp quyết định vấn đề rất hiệu quả: Tự vấn mình bằng hai câu hỏi, một câu dành cho lý trí trả lời, còn câu kia hãy để cho con tim của mình lên tiếng. Điểm đặc biệt là cậu chỉ có thể trả lời “Có” hoặc “Không” cho hai câu hỏi đó mà thôi. Chính vì thế, phương pháp này còn được Người ta gọi là “Phương pháp Có hoặc Không”.

Chàng trai trẻ vội hỏi ngay:

- Hai câu hỏi đó là gì vậy ạ? Cháu tò mò quá.

- Chúng ta chưa đến phần tìm hiểu hai câu hỏi đó đâu. Phải từ từ chứ!

Chàng trai mỉm cười, vị trưởng đoàn lại hỏi anh:

- Khi cậu muốn tìm một quyết định tốt hơn cái quyết định cậu đang có, cậu có biết trước hết phải làm gì không?

- Cháu chưa biết ạ.

- Nếu thế cậu có biết mình không nên làm gì không?

Thường thì chàng trai trẻ bận rộn với quá nhiều việc, đầu óc anh lúc nào cũng chỉ để tâm đến chuyện phải làm gì, chứ anh lấy đâu ra thời gian để nghĩ đến việc mà anh không nên làm.

Vị trưởng đoàn bỗng nhiên dừng chân lại.

Chàng trai cũng dừng theo.

Ông nói:

- Đơn giản là thôi không thực hiện quyết định mà cậu chưa chắc chắn đúng, - Nói xong, ông rút trong túi ra một mảnh giấy gấp tư và đưa cho chàng trai xem một phần.

Sau khi đọc xong, chàng trai ngẫm nghĩ một lát rồi rút từ ba lô ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ và ghi lại:

Để có được một quyết định đúng đắn
Việc đầu tiên là hãy dừng ngay quyết định có thể sai lầm mà bạn đang thực hiện
Tập trung suy nghĩ tìm ra cách tốt hơn để giải quyết vấn đề.

Vị trưởng đoàn nói:

- Nếu cậu dừng ngay quyết định có thể sai lầm mà cậu đang thực hiện, cậu sẽ có nhiều cơ hội mà cậu đang thực hiện, cậu sẽ có nhiều cơ hội và thời gian để nghĩ ra điều gì đó tốt hơn.

- Nhưng cháu thấy sợ rằng nếu cháu từ bỏ những gì cháu đang có thì không chắc là cháu sẽ tìm ngay ra được điều gì đó tốt đẹp hơn.

- Chúng ta ai cũng sợ điều đó, phải không? Phải dũng cảm thì mới có thể từ bỏ những lối mòn, định kiến trong nếp suy nghĩ và quyết định. Nhưng trên thực tế, đó là cách làm hay và hiệu quả giúp ta đạt được kết quả mong muốn.

Khi loại bỏ những công việc mà cậu biết là nó sẽ chẳng đi đến đâu, cậu sẽ thấy rảnh rang để tập trung tìm kiếm giải pháp tốt hơn. Và thông thường, cậu sẽ tìm thấy, thậm chí còn tương đối nhanh nữa là khác.

Có câu ngạn ngữ Trung Hoa cổ như thế này:

“Nếu anh muốn pha một tách trà nóng, trước hết anh phải đổ đi trà nguội trong chiếc cốc ấy”. Cậu thử nghĩ xem, liệu mình có thể pha một chén trà thơm ngon vào một cái cốc vẫn còn chứa đầy trà nguội không? Liệu ta có thể tìm ra một cách giải quyết tốt hơn mà ta vẫn giữ một mớ lộn xộn trong đầu không?

- Cháu hiểu rồi! – Chàng trai bắt đầu thích thú

- Chuyện này làm cháu nhớ đến một Người bạn. Công ty anh bạn cháu làm ăn với một nhà cung cấp kém năng lực. Dù được tạo nhiều cơ hội nhưng nhà cung cấp này vẫn làm ăn theo kiểu chụp giật, manh mún. Anh bạn cháu dĩ nhiên không hài lòng, nhưng vì vẫn chưa tìm kiếm được nhà cung cấp nào khác tốt hơn để thay thế nên anh đành tiếp tục giữ mối quan hệ với đối tác đó.

Nghĩ lại cháu cứ thấy tiếc. Đáng lẽ ra anh ấy nên sớm chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp đó.

- Vậy rồi sao nữa?

- Ừm... Nhà cung cấp đó vẫn tiếp tục phạm sai lầm, gây thiệt hại cả về thời gian lẫn tiền bạc cho công ty anh bạn cháu. Cuối cùng, thật đáng tiếc, anh bạn cháu đã bị sa thải vì không hoàn thành nhiệm vụ.

Nói đến đây chàng trai im lặng rồi tắc lưỡi:

- Cháu cũng chẳng hiểu tại sao chúng ta lại luôn làm những công việc mà mình có thể suy đoán được là sẽ chẳng có chút hiệu quả nào.

- Vì chúng ta thường cảm thấy yên tâm hơn với những cách làm quen thuộc, với những lối mòn. Chúng ta không dám từ bỏ con đường mình đang đi để tìm ra hướng khác đến đích nhanh hơn, phần vì sợ không có thời gian, phần khác là cứ làm theo thói quen, thế thôi. Dần dần, ta trở nên đồng lõa với những tư duy, phương pháp, với những cách làm việc kém hiệu quả quen thuộc đó. Cậu có thể thấy rõ điều này trong nhiều tổ chức, công ty và ở nhiều cá nhân khác.

- Ông có thể kể cho cháu nghe một ví dụ không?

- Được chứ. Cách đây nhiều năm, quân đội Hoa Kỳ muốn cải thiện tốc độ bắn đại bác sao cho nhanh hơn nữa. Họ nhờ một chuyên gia vũ khí nghiên cứu về vấn đề này. Vị chuyên gia này đã ra tận chiến trường quan sát và thấy rằng cứ mỗi lần khai hỏa, các chú lính pháo binh lại bước lùi về phía sau, chờ khoảng ba giây rồi mới bắn.

Khi được hỏi lý do vì sao họ làm như vậy, họ nói rằng họ tuân thủ theo bản hướng dẫn của quân đội. Vị chuyên gia đành phải bỏ công ra lần lại các bản hướng dẫn kỹ thuật bắn súng từ trước tới nay và ông phát hiện ra cách bắn này có nguồn gốc từ thời Nội chiến. Lúc bấy giờ, theo như bản hướng dẫn, Người lính phải lùi lại trước khi nổ súng để giữ chặt khẩu đại bác, nếu không nòng súng sẽ bắn chệch mục tiêu.

Chàng trai bật cười khi nghĩ đến cảnh các anh lính pháo binh phải lùi về sau để ghì khẩu đại bác.

Vị trưởng đoàn dẫn anh lội qua một con suối nhỏ. Ông liếc nhìn la bàn của mình rồi nói với chàng trai:

- Tất nhiên là sau khi biết chuyện này, những Người lính đã thay đổi phương pháp bắn. Nhưng liệu có bao Người trong chúng ta hiện vẫn đang làm theo những lề thói cũ mà không hề biết nó đã quá lỗi thời rồi?

Chàng trai đề cập luôn đến vấn đề mà anh đang rất nóng lòng muốn biết, và cũng là lý do khiến anh tham gia chuyến đi này:

- Cháu sẽ kể ông nghe để ông xem thử các quyết định của cháu đã đúng chưa nhé?

- Ta không muốn làm cậu mất hứng nhưng đó là quyết định của cậu, chứ không phải của ta. Ta không thể giúp cậu vì chỉ có cậu mới biết bản thân mình muốn gì. Có lẽ cậu đang gặp một số bế tắc nào đó cần giải quyết trong công việc hoặc trong cuộc sống nên cậu mới tham gia chuyến đi này.

Sao cậu không thử áp dụng những điều cậu học được trong mấy ngày nghỉ này xem chúng có giúp gì cho cậu được không?

Đột nhiên vị trưởng đoàn hỏi chàng trai:

- Nếu cậu muốn lái xe về hướng Tây nhưng chợt phát hiện mình đang đi theo hướng Đông, cậu sẽ làm gì?

- Tất nhiên là cháu sẽ quay lại và đổi hướng ngay.

Vị trưởng đoàn gật đầu đồng tình:

- Dĩ nhiên rồi. Quyết định đúng sẽ dẫn chúng ta đến đúng hướng. Thế còn để đi được đến đích, cậu muốn Người khác dẫn cậu đi hay tự mình tìm đường với tấm bản đồ?

Chàng trai đáp:

- Cháu thích mình có một tấm bản đồ hơn. Cháu nhớ câu nói của Winston Churchill: “Tôi luôn sẵn lòng học hỏi, có điều không phải lúc nào tôi cũng thích được dạy dỗ hay ai đó dẫn đường chỉ lối”.

Vị trưởng đoàn mỉm cười:

- Đúng vậy. Tìm cho chính mình một con đường đi đúng đắn hơn là một thử thách lớn. Nhưng chúng ta có thể làm được điều đó, nếu ta dùng đến cách tự hỏi “Có” hoặc “Không”.

- Làm sao cháu biết được phương pháp này có hiệu quả với cháu hay không?

- Sao cậu không áp dụng thử xem sao. Hãy trò chuyện cùng những Người trong đoàn. Họ thuộc những thành phần, độ tuổi, ngành nghề khác nhau nhưng họ có một điểm chung: Họ đã áp dụng phương pháp này và gặt hái được thành công trong cuộc sống.

Cậu có thể bắt đầu ngay bây giờ với bản tóm tắt này.

Ông đưa cho chàng trai một tờ giấy và kéo tay anh bước nhanh về phía trước.

- Chúng ta muộn mất. Chỉ có ba ngày cuối tuần, vì vậy phải nhanh lên.

Một lát sau, khi họ tạm nghỉ chân bên đường, chàng trai mở bản tóm tắt mà vị trưởng đoàn đưa cho anh và đọc.

Trước khi quyết định làm một việc gì
Bạn hãy tự hỏi và cố gắng phân tích để đi đến kết luận:
NÊN hay KHÔNG NÊN.

Cuối cùng thì hai Người cũng đã đến được nơi tập trung. Ở đây, họ gặp thêm bảy Người nữa. Những Người này đến từ nhiều quốc gia khác nhau: Úc, Braxin, Đức, Nhật và Mỹ. Một Người trong số họ đang phát cho mọi Người những chiếc mũ có in dòng chữ to “Có hoặc Không” ở phía trước và những dòng chữ nhỏ “quyết định... quyết định... quyết định” xung quanh mũ. “Sẽ có nhiều chuyện thú vị đây” – Chàng trai trầm nghĩ.

Các thành viên làm quen với nhau và sửa soạn được một lúc thì đến giờ ăn trưa. Mọi Người rủ nhau ra bãi cỏ bên dòng suối và ăn trưa ở đó. Trong bữa ăn, họ sôi nổi lên kế hoạch cho chuyến đi. Trước hết, phải quyết định sẽ khám phá theo hướng nào – vì trong lộ trình đi của họ có nhiều nơi mà mọi Người rất muốn đến.

Và họ cũng phải lên kế hoạch dự phòng trước cho những tình huống ngoài dự kiến có thể xảy ra, chẳng hạn như không tìm thấy được đường đi, phải thay đổi hướng, rồi thú dữ... Có rất nhiều ý kiến được đưa ra. Nhưng hình như họ vẫn chưa nhất trí với nhau về lộ trình của chuyến đi.

Chọn một Người trong số họ hỏi tất cả mọi Người:

- Vậy cuối cùng, chúng ta muốn một cuộc thám hiểm mạo hiểm hay chúng ta cần một chuyến đi an toàn?

Mọi Người bất ngờ im lặng trong chốc lát rồi cũng nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Họ quyết định sẽ bắt đầu khám phá từ phía Đông của khu rừng trước – vì địa hình của khu này không mấy phức tạp và tương đối dễ đi. Họ dự định sẽ đi cho đến chiều tối, nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Đến khuya, mọi Người sẽ dừng lại cắm trại. Có thể đến lúc đó thì họ đã hoàn thành được nửa chặng đường của mình. Họ dự định dành cả ngày thứ bảy hôm sau để tiếp tục cuộc thám hiểm rừng núi – chặng đường này chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều so với chặng trước. Đến đêm, mọi Người sẽ tổ chức một cuộc lửa trại. Sáng ngày hôm sau, nếu không có gì thay đổi thì họ sẽ đến đích.

- Phương pháp này giúp cho mọi Người loại bỏ được những điều không cần thiết và nhận ra được điều mình thực sự cần. – Vị trưởng đoàn nói.

Chàng trai nói với vị trưởng đoàn:

- Cháu bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống của ta phần lớn được hình thành từ những quyết định của mình. Cháu nghĩ cháu cũng có thể áp dụng phương pháp ông vừa bảo.

- Ai cũng có thể áp dụng nó. Nhất là trong một thế giới thay đổi từng ngày như hiện nay, chúng ta cần phải có những quyết định đúng và kịp thời để tồn tại và thành công.

Khi chúng ta biết chọn cho mình một phương pháp đúng, ta sẽ tránh được những sai lầm và trở nên thành công hơn trong cuộc sống.

Tương tự như vậy, phương pháp đặt câu hỏi này là dành cho tất cả mọi Người, để có được một kết quả chung là: tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải áp dụng phương pháp này vào thực tiễn.

- Bằng cách nào ạ? – Chàng trai hỏi lại.

- Cậu có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Trước tiên, cậu cứ quyết định vấn đề theo cách thông thường của mình.

Tiếp theo đó, để có quyết định tốt hơn, cậu hãy dùng đến lý trí và lý lẽ riêng khác nhau. Cậu hãy xem xét từng ý tưởng một rồi suy luận từng bước tiếp theo, cậu sẽ phát hiện ra điều gì thích hợp với mình nhất.

Một khi cậu đã học được phương pháp này, cậu có thể dễ dàng sử dụng nó vào bất cứ lúc nào. Về cơ bản, cậu có thể dùng lý trí trước, hoặc con tim trước đều được, nhưng quan trọng là phải biết kết hợp cả hai.

- Quá trình đặt câu hỏi và trả lời này sẽ diễn ra trong bao lâu ạ? – chàng trai thắc mắc.

- Tùy thuộc vào mức độ quan trọng của vấn đề và nhận thức của cậu nữa. Có khi chỉ vài phút, có khi lâu hơn thế rất nhiều, suy nghĩ kỹ càng có thể sẽ giúp cho mình quyết định chín chắn hơn.

Chàng trai thành thật:

- Hiếm khi cháu dành nhiều thời gian cho việc tìm ra hướng giải quyết của một vấn đề lắm.

- Ai cũng như cậu cả thôi. Nhưng nếu cậu thường xuyên áp dụng phương pháp này, cậu sẽ thấy nó không làm mất thời gian của cậu lắm đâu.

- Thế cụ thể thì những câu hỏi đó là gì ạ?

- Hãy hỏi những Người trong đoàn về những câu hỏi này, và nhờ họ giải thích bằng chính kinh nghiệm của họ.

- Rồi sau đó, - ông gợi ý – hãy đưa ra quyết định cậu cần và tự hỏi mình hai câu hỏi đó. Sau này, có thể cậu sẽ thấy đó là một trong những quyết định tốt nhất của mình đấy.

Nhưng, - vị trưởng đoàn nhấn mạnh – hãy nhớ là thời gian đầu cậu cần phải kiên nhẫn. Bắt đầu một điều mới mẻ bao giờ cũng khó khăn cả. Có thể cậu cho rằng một nửa của phương pháp này quá quen thuộc, hoặc không quan trọng đối với cậu, nhưng hãy cứ thử kiên trì áp dụng.

Ta tin là nó sẽ giúp được cậu rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Rồi ông dặn dò thêm:

- Nhưng phải nhớ sử dụng cả hai phần của phương pháp. Nếu chỉ dùng một trong hai phần đó thì sẽ không có tác dụng đâu.

Sau đó, khi họ đang trèo lên dốc, chàng trai để ý thấy vị trưởng đoàn đang chăm chú nghiên cứu mảnh giấy mà ông vừa lấy ra từ ví của mình.

“Ông đang xem cái gì đấy ạ?” – Chàng trai không khỏi tò mò.

Ông nhìn anh mỉm cười:

- Đây chính là Sơ đồ “Có hoặc Không” đã giúp ta thực hiện các quyết định của mình. Hầu hết mọi Người đều có sơ đồ như vậy. Nó là những câu hỏi giúp ta phân tích vấn đề. Mỗi khi cần quyết định một điều gì, ta lại dùng đến nó.

- Thế ông có thể cho cháu xem được không?

- Theo ta thì tốt hơn cả là cậu nên học cách tạo ra một bản đồ cho riêng mình trong chuyến thám hiểm này. Như thế sẽ có ích cho cậu hơn.

Đột nhiên, ông nhảy tránh sang một bên khi nghe thấy âm thanh phát ra từ trong bụi rậm.

Ông kêu lên:

- Đi vòng qua lối này! Rắn độc đấy!

Chàng trai tự hỏi sao ông ấy lại có thể phát hiện ra nhanh đến thế. Anh tự nhủ mình sẽ để ý mọi thứ trên đường đi hơn nữa.

Rồi vị trưởng đoàn khuyên chàng trai nên đi lên phía trước và làm quen với những Người bạn đồng hành khác. Còn ông, ông đi chậm lại phía sau để suy nghĩ một điều gì đó.

**Hãy phân tích điều chúng ta CẦN và điều chúng ta MUỐN: Điều ta
MUỐN là một điều mong ước.
Điều ta CẦN mới là nhu cầu thật sự.**

HIỂU ĐƯỢC MÌNH ĐANG THẬT SỰ CẦN ĐIỀU GÌ

Bây giờ vẫn đang là đầu giờ chiều của ngày đầu tiên. Đoàn Người gặp phải một khúc quanh khá hiểm trở. Họ chia thành từng cặp đi chung và hỗ trợ nhau. Người đi cùng chàng trai là Franklin Neal, một Người mà theo sự nhận xét ban đầu của anh là có vẻ khá sôi nổi và thẳng thắn. Neal đến từ Chicago và là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Ông đã học Sơ đồ này hơn mười một năm nay và đã áp dụng nó thành công trong công việc và cuộc sống của mình.

Neal chìa bàn tay rắn chắc của mình ra cho chàng trai và thâm mật nói:

- Cứ gọi tôi là Frank cho thân thiện nhé!

Hai Người bắt tay làm quen. Rồi Neal lại tiếp tục đi thoãn thoắt. Chàng trai cũng nhanh chân hơn để theo kịp ông. Neal quay lại nhìn anh và hỏi:

- Bây giờ cậu muốn nói về điều gì nào? Về lý thuyết hay các ứng dụng những bài học trong chuyến đi này?

- Cháu thích ứng dụng luôn những điều mình học vào thực tế. Nhân tiện đây, cháu cũng muốn hỏi chú điều này: Hai câu hỏi mà vị trưởng đoàn đề cập đến với cháu lúc sáng là gì thế?

Neal trả lời, giọng vui vẻ:

- Cũng được thôi. Câu hỏi đầu tiên nhé! Đây là câu hỏi mà ta phải dùng đến lý trí để trả lời. Cậu hãy nghĩ đến quyết định mà cậu định lựa chọn và tự vấn mình: Mình có thực sự cần điều này không?

Có còn giải pháp nào khác mà mình chưa tìm ra không? Mình có lường trước hết các tình huống sẽ xảy ra khi quyết định như thế này không?

Frank gợi ý:

- Giờ cậu hãy thử hỏi mình những câu đấy xem. Rồi trả lời “Có” hay “Không”?

Chàng trai ngần ngừ đáp:

- Nói chung là có.

Giọng Frank trở nên mạnh mẽ:

- Cậu chỉ có thể trả lời dứt khoát hoặc “Có” hoặc “Không” thôi. Nếu không thì phương pháp này chẳng có tác dụng gì đâu.

Chàng trai thoáng giật mình, nhưng rồi như khám phá ra điều gì, anh xoay xoay chiếc mũ trên đầu mình và nói:

- Có thể.

Frank bật cười. Ông biết chàng trai đang còn ngờ vực và có phần nào giữ thái độ dè dặt. Tuy thế, ông thích sự khôi hài ở anh.

- “Có thể” là một câu trả lời thiếu quyết đoán nhất – Ông nói – Bây giờ để dễ hơn, cậu hãy thử xem xét từng phần một của câu hỏi đó. Bắt đầu với phần thứ nhất nhé, ta không biết trong đầu cậu đang có quyết định gì, nhưng “Cậu có thực sự cần điều đó không?”

Chàng trai im lặng cố suy nghĩ. Anh tự nhủ: “Minh có thể trả lời với ông là “Có” rồi từ từ suy nghĩ thêm”, nhưng không hiểu sao, một lát sau, anh trả lời thành thật”

- Không ạ.

- Tốt lắm! Cậu đã bắt đầu tập trung hơn vào câu hỏi rồi đấy. Thế nào cậu cũng tìm ra quyết định tốt hơn thôi.

- Cháu phải tập trung hơn vào cái gì đây ạ? – Chàng trai thắc mắc.

- Nếu cậu trả lời “Không”, - Frank giải thích – cậu cần chú ý hơn tới hướng mình sẽ đi.

Hầu hết chúng ta khi xuất phát đều hướng đến điều chúng ta mong muốn. Nhưng thường thì chúng ta không biết chúng ta đang cần điều gì, và kết quả là chúng ta đi sai hướng.

Chàng trai cau mày khi nhớ lại anh đã lạc đường vào buổi sáng hôm qua như thế nào.

- Nhưng làm thế nào để có thể biết được chúng ta thực sự cần điều gì ạ?

Frank chia sẻ:

- Hãy bắt đầu bằng câu hỏi “Đây là điều mình thực sự cần hay chỉ đơn thuần là điều mình muốn? ”

- Có gì khác nhau giữa hai cái đó không ạ?

- Điều cậu muốn cũng giống như một ước mơ vậy. Còn điều cậu cần mới chính là điều phải thực hiện.

Muốn chỉ là một con bướm quỳên rũ dễ khiến ta lạc đường. Lúc đầu, ta theo đuổi nó, nhưng về sau lại cảm thấy không hài lòng. Thậm chí, cho dù cuối cùng ta có đạt được điều ta muốn, nó vẫn để lại cho ta cảm giác chưa thỏa mãn và khiến ta lại có tâm lý tiếp tục theo đuổi mà không biết điểm dừng. Trong khi đó, điều mình cần lại là điều thiết yếu và đáng được thực hiện. Khi giải quyết một vấn đề, chúng ta chỉ việc xác định điều mình cần là đủ.

Ví dụ, chúng ta ai chẳng muốn thưởng thức bào ngư vi cá nhưng những bữa cơm hàng ngày cần thiết với chúng ta hơn. Bào ngư vi cá hấp dẫn thật đấy nhưng nó không thể nuôi sống ta được.

Chàng trai thích thú:

- Đây quả là một cách suy luận đơn giản nhưng lại có cơ sở vững chắc và rất thuyết phục. Cháu dám chắc là điều này rất có ích cho những Người mới học.

Frank nói:

- Ta thấy nhiều Người gặp rắc rối chỉ vì họ quên mất những nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả mà họ từng học hoặc nghe qua.

Dừng lại một phút, Frank nói tiếp:

- Những Người thành công thực sự thường bắt đầu bằng việc theo đuổi những cái họ cho là cần thiết với cuộc sống của họ.

Rồi ông trầm ngâm:

- Trong cuộc sống, có thể chúng ta đều muốn một ngôi nhà to lớn, sang trọng nhưng thật ra chỉ cần một tổ ấm là đủ để chúng ta cảm thấy hạnh phúc rồi. Khi chúng ta theo đuổi điều mình mong muốn, chúng ta thường để mất điều mình thật sự cần.

Nếu cậu muốn thành công, hãy làm những việc cần làm trước. Hãy tìm một “tổ ấm” trước đã, rồi mới nên nghĩ đến “tòa lâu đài” sau.

Sau khi đã có được điều mình cần, cậu có thể làm những gì mình muốn, nhưng phải nhớ là “sau khi” đây.

Chàng trai ngẫm nghĩ về sự khác nhau giữa những điều anh cần và những điều anh muốn, trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Anh thấy hứng khởi với cách suy nghĩ mới mẻ này, nhưng vẫn không khỏi băn khoăn. “Không biết là hiện tại mình đang theo đuổi điều mình cần hay điều mình muốn đây? ”

Giọng Frank lại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh:

- Quan trọng nhất là phải tập trung vào điều mình thật sự cần. Tập trung ở đây có nghĩa là hình dung ra những kết quả mà cậu cần, xem xét chúng một cách kỹ càng, cụ thể và như thế, cậu thấy mình dễ dàng thực hiện những điều cần thiết hơn.

Chàng trai trẻ ngược nhìn lên bầu trời. Xa xa, trong đám mây ẩn hiện một mảng trăng mờ nhạt. Chàng tư lự:

- Cháu đang nhớ đến câu nói của một vị Tổng thống Hoa Kỳ trong những năm 60 “Cuối thập kỷ này, chúng ta sẽ đưa con Người lên mặt trăng và đưa họ trở về trái đất an toàn.”

Frank ngạc nhiên:

- Sao bỗng dưng cậu lại nghĩ đến điều đó?

- À, cháu cho đó là một ví dụ hay để nói về sự tập trung vào điều mình cần. Tổng thống đã xác định trước được những điều cần thiết, trong đó có “sự an toàn”.

Frank gật đầu:

- Ta đồng ý. Có thể ông ấy muốn sớm đưa con Người lên mặt trăng. Nhưng điều ông ta cần là đưa con Người lên mặt trăng và đưa họ trở về an toàn.

- Vâng, nếu không, việc nóng lòng muốn đưa con Người lên mặt trăng sẽ phá hỏng cả chương trình vũ trụ. Thêm vào đó, việc ông ấy đề cập đến thời gian “vào cuối thập kỷ” cũng cho thấy ông ấy đã xác định được sự cấp bách của vấn đề.

- Thế cậu có biết kết quả thế nào không? – Frank hỏi.

- Có ạ. Người Mỹ đã đưa con Người lên mặt trăng vào năm 1969 – tức là cuối thập kỷ 60 – và đưa họ trở về an toàn. Cháu vẫn còn nhớ rõ cảnh phim tàu Apollo hạ cánh an toàn xuống đại dương.

Frank hỏi chàng:

- Việc này có giúp cậu học được điều gì về việc tập trung vào điều mình cần không?

- Cháu bắt đầu nhận ra rằng khi mình chỉ chú tâm đến điều mình thật sự cần và bỏ qua tất cả các điều khác, mình sẽ dễ dàng đạt được mục đích hơn.

- Tốt lắm! – Frank nói – Ta thường ghi những mục đích mình cần đạt được vào một mảnh giấy và thỉnh thoảng lấy nó ra ngắm nghĩ. Nó giúp ta tập trung vào vấn đề hơn. Sao cậu không thử cách ấy xem sao!

Chàng trai gật gù:

- Chú nói đúng. Có lẽ cháu cũng nên làm thế.

Nói xong, anh dừng lại và lấy giấy bút ra ghi lại những mục đích mà anh đang cần hướng đến.

Anh ngắm nghĩ thêm về những quyết định mình vừa viết ra và nói với Frank, cũng như nói với chính mình:

- Như thế thì toàn tâm toàn ý tập trung vào mục đích mình cần sẽ giúp cháu không bị xao nhãng và chi phối bởi những vấn đề khác?

Frank gật đầu:

- Hãy dứt khoát nói “Không” với bất cứ điều gì không giúp cậu đạt được mục đích và mạnh dạn nói “Có” với những gì giúp cậu đến được đích.

- Nhưng làm sao lúc nào chúng ta cũng có thể quyết đoán như chú nói được chứ! Có nhiều vấn đề chúng ta không thể chỉ trả lời “Có” hoặc “Không” được.

- Những Người quyết tâm luôn biết rõ mình thật sự cần gì. Và cũng vì thế mà họ có khả năng nhìn ra bản chất của sự việc rất nhanh, họ có thể xác định việc nào có lợi, việc nào không.

Thử phân tích về câu chuyện bay lên mặt trăng cậu đưa ra lúc nãy nhé!

Giả sử có một nhà khoa học đến gặp vị trưởng nhóm nghiên cứu và đưa ra một phương án đưa con Người lên mặt trăng trong mười lăm năm nữa. Theo cậu thì một Người trưởng nhóm quyết đoán, Người xác định được điều mình thực sự cần sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp này? Ông sẽ nói “Có” hay “Không”?

Chàng trai không ngần ngại trả lời:

- Nếu điều chúng ta cần là đưa con Người lên mặt trăng và trở về an toàn vào cuối tập kỳ thi bất cứ dự án nào kéo dài hơn mười năm cũng là quá lâu. Vì thế, vị trưởng nhóm đó sẽ trả lời “Không”. Có thể, dự án đó là một ý tưởng hay, nhưng... “Không”, ông ta sẽ không chấp nhận kế hoạch đó.

- Chính xác. – Frank nói – Cậu có thấy là nếu như ta chỉ tập trung vào điều mình cần thì ta sẽ trở nên quyết đoán hơn không?

- Vâng, cháu bắt đầu nhận ra rồi.

- Chúng ta tiếp tục đi ra một tình huống khác nhé. Nếu có một nhà khoa học khác đề xuất với trưởng nhóm một kế hoạch đưa con Người lên mặt trăng chỉ trong vòng ba năm nữa, chỉ có điều, mức độ rủi ro của dự án này tương đối lớn. Theo cậu thì Người trưởng nhóm này sẽ xử lý như thế nào?

- Ông ấy cũng sẽ trả lời “Không”. Điều ông ấy cần là sự an toàn, trong khi dự án lại quá mạo hiểm.

- Bây giờ cậu đã thấy sự quyết đoán của mình phụ thuộc vào mức độ xác định điều mình cần như thế nào chưa? – Frank hỏi chàng trai.

- Quả thật, phương pháp này có hiệu quả ngoài sự tưởng tượng của cháu – Chàng trai trẻ thừa nhận.

Frank nói thêm:

- Nếu chúng ta hình dung ra điều mình cần rõ ràng bao nhiêu thì nó sẽ giúp chúng ta xử lý tình huống dễ dàng bấy nhiêu.

Lúc này thì hai Người đã vượt qua một quãng đường khá dài cho nên họ quyết định dừng chân nghỉ một lúc. Trong khi nghỉ ngơi, chàng trai không quên lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra và ghi lại:

**Khi bạn thực sự mong muốn, khát khao một điều gì, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn.
Và bạn sẽ tìm ra cách tốt nhất để đạt được điều mong muốn đó.**

- Chúng ta thường muốn quá nhiều thứ - Frank tiếp tục – Nhưng điều ta thực sự cần cho cuộc sống của chính mình thì không nhiều như thế. Vì vậy khi chúng ta chỉ tập trung vào điều mình cần – tức là điều làm cho chúng ta cảm thấy thật sự thành công và hạnh phúc – thì việc quyết định sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Giống như ta, vì góa vợ nên phải tự mình đi chợ nấu ăn. Khi đi chợ, mỗi lần định mua gì, ta lại tự hỏi “mình thực sự cần loại thực phẩm này hay mình chỉ muốn nó thôi”. Kết quả là từ đó, ta chỉ luôn mua về những loại thực phẩm bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe của ta. Giờ đây, ăn uống điều độ đã trở thành một thói quen của ta và ta cảm thấy mình khỏe hơn hẳn.

Chàng trai trẻ thắc mắc:

- Nhưng làm thế nào để xác định được điều cháu cần và điều cháu muốn? Nhiều lúc, chúng chẳng khác nhau là mấy.

- Thử thực hành phương pháp này xem. Để xác định điều cậu muốn, hãy tự vấn mình “Tôi ước mình có thể làm được gì?” để xác định được điều cậu cần, hãy tự hỏi: “Thử nhìn lại xem, ta cần hoàn thành cái gì trong lúc này?”

Ví dụ, khi vào siêu thị, giữa vô số những loại hàng hóa, nhiều Người sẽ rối lên và không biết mua món gì hoặc thấy cái gì cũng muốn mua. Nhưng nếu họ biết tự hỏi: “Rốt cuộc thì ta đang cần cái gì nhất trong lúc này?” thì họ sẽ dễ dàng chọn lựa hơn.

Chàng trai trẻ thừa nhận:

- Phương pháp này có vẻ hay đấy. Thường thì sau khi đạt được điều mong muốn, cháu mới biết có cần nó hay không. Nhưng lạ là khi cháu đã có được điều mình muốn thì hóa ra nó không như cháu hy vọng và mong đợi.

- Rất nhiều Người cũng hành động như thế. Họ thường chỉ làm điều mà họ muốn chứ không làm điều họ cần. Kết quả là họ gây thiệt hại cho Người khác và sau đó, cho chính bản thân họ.

Frank nói thêm:

- Dù là trong công việc hay trong cuộc sống, nếu ta biết tự vấn mình bằng câu hỏi đó thì ta sẽ quyết định vấn đề sáng suốt hơn.

- Cháu đã bắt đầu nhận ra câu hỏi này quan trọng như thế nào rồi.

Nghĩ đến những vấn đề khó khăn mình đang cần phải giải quyết, chàng trai bắt đầu loại bỏ dần các ý tưởng mà anh cảm thấy không thực sự cần thiết nhưng đã chi phối anh bấy lâu nay. Khi làm được như vậy, đã có thể tập trung hơn vào việc xác định điều mình cần. Frank nói với chàng trai:

- Khi cậu đang đuổi theo một con thỏ, đừng để cho một con thỏ khác chạy qua đường làm cậu phân tâm. Có thể trong khoảnh khắc đó cậu muốn được cả hai con thỏ, nhưng cậu thật sự chỉ cần bắt được một con mà thôi. Hãy xác định điều cậu cần làm và tập trung theo đuổi nó cho đến khi cậu đạt được mục đích.

Chàng trai chợt nhớ đến câu hỏi mà một Người trong đoàn đã hỏi mọi Người trước khi bắt đầu chuyến thám hiểm này: “Vậy cuối cùng chúng ta muốn một cuộc thám hiểm mạo hiểm hay chúng ta cần một chuyến đi an toàn?”

Cuối cùng, họ đều quyết định chọn một chuyến đi an toàn. Điều họ thực sự cần không phải là hiểm nguy, thử thách hay cảm giác mạnh mà là một kỳ nghỉ cuối tuần nhẹ nhàng, giúp họ suy nghĩ về các quyết định của mình. Chính vì thế, họ đã chọn đi theo hướng Đông của khi rừng, là hướng đi ít nguy hiểm nhất.

Hai Người đàn ông một già một trẻ lại đi trong im lặng. Mỗi Người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Cả hai đều hiểu rằng Người kia đang nghĩ đến các vấn đề cần giải quyết của mình.

“Mình nên áp dụng điều mình vừa học như thế nào cho hiệu quả nhất đây? ” – Chàng trai tự hỏi.

Thực tế thì anh đã có vài hướng giải quyết cho vấn đề rắc rối mà bản thân anh đang gặp phải. Nhưng anh không biết liệu đó có phải là quyết định mà anh thực sự cần không? Trong số các giải pháp đưa ra, sẽ chỉ có một giải pháp là tốt hơn cả, nhưng đó là giải pháp nào?

Khi gặp lại mọi Người, nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của họ, chàng trai có thể đoán ra rằng hầu như ai cũng đang suy nghĩ để giải quyết vấn đề của mình, có lẽ là bằng những câu hỏi.

Khi đoàn Người dừng chân tạm nghỉ dưới bóng cây, chàng trai lại lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra và ghi lại những điều cần thiết:

Xác định điều bạn cần

Nếu bạn xác định được điều bạn thực sự cần và dồn hết sức mình để theo đuổi nó, bạn sẽ dễ dàng đạt được điều mà bạn mong đợi.

Càng hình dung một cách chi tiết những kết quả mình mong đợi, bạn sẽ càng cảm thấy mình đến gần và dễ dàng đạt được chúng hơn.

Muốn, là điều mong ước. Cần, là nhu cầu thật sự.

Để xác định điều mình muốn, đơn giản hãy hỏi:

“Bây giờ mình muốn làm gì?”

Để xác định điều mình cần, hãy tự hỏi:

“Ta cần điều gì trong lúc này?”

ĐỂ CÓ MỘT QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG

Chiều tối hôm đó, Frank giới thiệu chàng trai với một trong những nhà thám hiểm giỏi nhất của đoàn, ông Hiro Tanaka – chủ một doanh nghiệp tại Nhật. Theo nhận xét ban đầu của chàng trai, ông Hiro có vẻ là một Người kín đáo và chừng mực. Ba Người bắt đầu cuộc hành trình. Họ cùng nhau vượt qua một đoạn rừng nguy hiểm.

Frank đưa mọi Người quay trở lại với đề tài mà ông đang thảo luận dở dang với chàng trai. Chàng trai đã được biết sơ qua về câu hỏi, nhưng anh vẫn còn có rất nhiều thắc mắc trong lòng. Anh hỏi hai Người bạn đồng hành:

- Nếu cháu phải tự hỏi mình quá nhiều câu hỏi, liệu như vậy có rắc rối và mất quá nhiều thời gian để đi đến một quyết định không?

Frank mỉm cười khi nghe câu hỏi của chàng trai nhưng không nói gì. Đoạn, ông vẫy tay chào tạm biệt hai Người. Ông muốn suy tư một mình về những vấn đề riêng của mình. Chỉ còn lại chàng trai và nhà thám hiểm cừ khôi Người Nhật Bản.

Hiro trả lời câu hỏi của chàng trai:

- Cháu nói không sai. Nhưng Người Nhật có một câu ngạn ngữ như thế này: “Ai đi càng chậm thì tới đích càng nhanh”. Điều này có nghĩa là việc sửa chữa hậu quả do những quyết định sai lầm gây ra bao giờ cũng tốn nhiều thời gian và công sức hơn so với việc suy nghĩ cẩn thận ngay từ đầu.

Chàng trai đồng tình. Cứ nghĩ đến sai lầm của anh về chuyện quên bản đồ ở nhà thì thấy rõ ngay. Mà giá như anh chịu bỏ chút thời gian quay lại lấy bản đồ thì hẳn đã không bị lạc đường và mất nhiều thời gian tìm kiếm mọi Người. Hiro lại hỏi anh:

- Vậy cháu đã sẵn sàng cho phần thứ hai trong câu hỏi hôm nay chưa? Nào chúng ta tiếp tục nhé! “Có còn cách giải quyết nào khác mà bạn chưa tìm ra không? ”

Chàng trai cười thật tươi và hỏi Hiro:

- Nếu có những vấn đề không còn cách giải quyết nào khác thì sao ạ?

- Thường thì trong bất cứ tình huống nào, Người ta cũng có đến vài ba hướng giải quyết nào đó. Nhưng nhiều Người lại không nhận ra điều này. Lúc nào Người ta cũng tự suy diễn kiểu như: “Trời ạ! Mình chẳng có cách nào khác hơn!”

Nếu cháu từng suy nghĩ như vậy thì đó là do cháu chưa chịu xem xét hết mọi khả năng thôi. Cảm giác lo sợ và yếm thế thường có trong mỗi chúng ta sẽ làm hạn chế tầm nhìn và khiến chúng ta bị động trước các tình huống, nhất là những tình huống bất ngờ. Nhưng thực tế thì không phải lúc nào chúng ta cũng ở vào thế cùng đường cả.

- Nhưng trong trường hợp bản thân chúng ta thật sự không biết là mình còn có giải pháp nào khác thì sao?

- Trong trường hợp đó ta cần phải tìm ra tất cả các giải pháp có thể giải quyết vấn đề của mình.

- Nhưng bằng cách nào ạ?

- Cháu có thể bắt đầu bằng cách đặt ra cho mình những câu hỏi và quan sát xung quanh. Dĩ nhiên là chỉ lưu ý đến những gì thật sự cần thiết cho cháu để có thể đi đến một quyết định tốt hơn. Còn những gì không liên quan thì đừng nên mất thời gian vào đấy.

Một điều quan trọng khác nữa là trong quá trình tìm hiểu những thông tin liên quan đến việc ra quyết định của mình, cháu đừng bỏ qua những chi tiết mà đôi khi cháu chưa để ý tới. Có như thế cháu mới nhận ra được hết các cơ hội lựa chọn thật sự của mình, cháu sẽ không bị ảo tưởng và mọi thứ trước mắt cháu sẽ trở nên rõ ràng hơn.

- Nghe có vẻ khó quá ông nhỉ?

- Nếu biết cách thì cũng không quá khó đâu cháu ạ. Trong trường hợp này, hãy sử dụng đến khả năng quan sát của cháu, và phải thật khách quan. Ví dụ nhé, giả sử như cháu phải tìm kiếm địa điểm để xây dựng một khu vườn ươm cây. Và cháu được giới thiệu một địa điểm có vẻ thích hợp, chỉ có điều đường như khu vực đó gió hơi lớn. Người ta đảm bảo với cháu đây là một nơi kín gió nhưng làm thế nào cháu có thể biết được điều đó là đúng?

Chàng trai trẻ ngẫm nghĩ. Hiro gợi ý:

- Cháu sẽ rút ra điều gì khi nhìn vào một cái cây mọc ở vùng đó?

- Ừ nhỉ! Cháu có thể quan sát cây để xem liệu chúng có bị gió bẻ cong không.

- Chính xác. Vậy thì cuối cùng cháu nghĩ nên tin cái nào hơn? Lời nói của Người khác hay những gì mà chính cháu quan sát được?

Chàng trai không trả lời. Nhiều lần anh đã tự mình tìm hiểu rồi quyết định theo ý mình và những lần đó đã không làm anh thất vọng. Chẳng hạn trong lần mua chiếc xe đầu tiên, anh đã để ý quan sát rất nhiều loại xe khác nhau trên đường phố trước khi chọn được một chiếc phù hợp với sở thích. Và anh đã rất hài lòng với quyết định sau cùng của mình. Rõ ràng là dựa vào chính kiến của mình thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Anh nói với Hiro:

- Đúng là dựa vào sự quan sát và đánh giá của mình thì vẫn tốt hơn, ông ạ!

- Vậy đấy! Nếu cháu muốn biết nhiều hơn, hãy để ý quan sát càng nhiều càng tốt.

Chàng trai ngẫm nghĩ về điều này và hỏi:

- Vậy nói chuyện với những Người thường quan sát có giúp cháu trở nên nhạy bén hơn không?

- Đương nhiên rồi! Cứ mạnh dạn hỏi chuyện những Người có kinh nghiệm nhất mà cháu biết. Như trong đoàn thám hiểm này, có rất nhiều Người mà cháu có thể học hỏi. Cháu hãy để ý các tiếp cận và đánh giá vấn đề của họ, từ đó rút ra những bài học cháu nghĩ là hay và cần thiết cho bản thân.

Nếu cháu cảm thấy Người nào đó có thể giúp cháu giải quyết được vấn đề của mình thì cứ hỏi họ. Rồi lắng nghe họ trả lời như thế nào. Nhưng có điều cháu cần lưu ý là đừng nên dễ dàng nghe theo Người khác một cách thiếu suy xét mà hãy biết tự mình kiểm chứng lại vấn đề.

Chàng trai tán thành:

- Giờ thì cháu bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi. Hãy tự mình tìm hiểu sự việc!

Hiro lại nói:

- Hiếm khi chúng ta có thể tìm ra các giải pháp của vấn đề chỉ bằng cách há miệng ngồi đợi chúng tới.
- Thế mà nhiều lúc cháu lại như vậy đấy. Cháu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như thế nữa.
- Có lẽ nỗi sợ hãi trong tiềm thức đã khiến chúng ta mệt mỏi và không dám hành động.

Lo sợ làm chúng ta hoang mang và nhiều khi còn khiến chúng ta hành động một cách mù quáng.

Có một lần, ta nghe được lời của một Người cha nói về Người con gái đã mất của mình – Người đã cố tìm đến cái chết khi mới chỉ tròn hai mươi tuổi. Cháu có biết ông ấy nói gì không? Ông nói ông rất đau lòng khi con gái ông đã chọn cái chết là cách duy nhất để giải quyết vấn đề trong khi vẫn còn cách giải quyết khác tốt hơn. Cô ta đã quá sợ hãi và tuyệt vọng nên mới chạy trốn bằng cách đó.

Nói tới đây thì Hiro dừng lại, ông không khỏi xúc động khi nghĩ tới nỗi buồn của một Người cha trước sự việc đau lòng này.

- Đáng tiếc nhất là những điều chúng ta sợ hãi và nhụt chí thường lại là những điều không có thật.

Đó cũng là lý do tại sao khi cháu nhìn thẳng vào thực tế, cháu sẽ cảm thấy vững vàng hơn. Khi quan sát và tìm hiểu vấn đề, ta sẽ sáng suốt hơn và nhìn nhận sự việc đúng với bản chất của nó hơn.

Hiro lại hỏi chàng trai:

- Trong trường hợp nào thì cháu sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái chán nản? Khi cháu thấy mình không có sự lựa chọn hay khi cháu thấy mình vẫn có nhiều cách giải quyết khác?
- Tất nhiên là khi cháu thấy mình không có sự lựa chọn. Đó cũng chính là rắc rối mà hiện cháu đang gặp phải.
- Thế cháu làm cách nào để tìm kiếm các hướng giải quyết? Ngồi một chỗ và chìm đắm trong suy nghĩ hay bắt tay vào tìm hiểu các thông tin thực tế có liên quan?
- Có lẽ cháu cần phải tích cực tìm hiểu bản chất vấn đề để tìm ra các giải pháp, nhưng cháu nên nhớ rằng thông tin không đơn thuần chỉ là bộ sưu tập các sự việc. Vấn đề còn ở chỗ Người ta đánh giá và nhìn nhận thông tin đó như thế nào nữa. Đó là một khía cạnh quan trọng mà cháu phải lưu ý.

Lời nhắc nhở của ông Hiro khiến chit nhận ra vài điều mà trước đây anh không chú ý đến. Anh cần phải tìm hiểu, để ý thêm những suy nghĩ của Người khác cũng như các sự kiện thực tế. Có lẽ sau này anh phải để tâm hơn đến khía cạnh này.

Chàng trai vẫn chưa hết thắc mắc:

- Nhưng không lẽ cứ thu thập thông tin mãi thế hả ông? Làm sao cháu có thể biết bao nhiêu thì đủ để ra quyết định?

- Ta có thể chia thông tin ra làm hai loại: thứ nhất là loại thông tin nếu ta có được thì tốt, loại thứ hai là loại ta cần phải có.

Hiro lại nói tiếp:

- Có thể cháu sẽ có cảm giác rằng mình không bao giờ có đủ hết các thông tin mà mình muốn cả. Lúc đó cháu hãy tự hỏi mình là “mình đã có đủ các thông tin mình cần chưa?” Hãy nhớ rằng những thông tin “cần thiết” là những điều mà thiếu chúng, cháu không thể đưa ra một hướng giải quyết tốt được.

Chẳng hạn như tối nay, chúng ta sẽ phải dựng trại để nghỉ chân. Điều chúng ta cần làm là phải nghiên cứu trước địa hình những khu gần đây để tìm một chỗ cắm trại gần nguồn nước. Nếu không, mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn.

Chàng trai quyết định ghi lại những lời ông Hiro vừa nói:

Càng có nhiều thông tin, bạn càng có nhiều cơ hội để lựa chọn cách hành động và tìm được quyết định đúng.

- Cháu thú thật với ông là cháu cũng ít suy nghĩ để tìm ra hết các cơ hội của mình lắm.

- Lúc đó hãy tự hỏi mình rằng “Mình có thực sự cần điều này không? Có còn các giải pháp nào khác mà mình chưa nhận ra không? Mình có lường trước hết các tình huống xảy ra khi quyết định như thế này không?”

- Chàng trai vẫn tiếp tục thắc mắc:

- Nhưng cuối cùng thì làm sao cháu có thể xác định được quyết định nào là tốt nhất cho cháu?

- Theo cháu thì sao?

- À ... cháu nghĩ ... cháu có thể tự hỏi mình, rằng liệu giải pháp này có phải là lựa chọn tốt nhất giúp mình đạt được điều mình cần không ...

- Tuyệt lắm! Cháu biết nỗi tất cả các vấn đề trước đó lại với nhau. Cháu còn nhớ bước đầu tiên cháu phải làm để bắt đầu hướng tới một quyết định tốt hơn không?

- Có chứ ạ! Khi mà bản thân ta chưa biết phải làm gì để có được một quyết định khá hơn, cách tốt nhất là dừng ngay những gì đang làm mà ta biết nó không mang lại kết quả. Ngay cả khi chưa tìm ra được cách nào sáng sủa hơn để thay thế thì việc ta dừng lại cũng đã mở ra cho ta cơ hội đến với những điều khác tốt đẹp hơn.

- Đúng thế! Khi đã từ bỏ những thói quen trì trệ cũ, chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận với những cái mới hơn. Để ta kể cho cháu nghe chuyện về một anh bạn cùng đi với ta trong chuyến thám hiểm giống như thế này vào năm ngoái. Cậu ấy kể rằng từ khi chia tay với Người yêu, công việc của cậu ấy dường như hoàn toàn đảo lộn. Điều đã khiến anh bạn này đau khổ là vì cậu ấy nghĩ mình vẫn còn yêu cô gái đó trong khi cô ta thì chẳng thiết tha đoái hoài gì đến cậu ấy.

- Chắc là anh này yêu cô bạn gái của mình nhiều lắm...

- Ta cũng không chắc lắm. Qua những gì cậu ấy kể thì ta nghĩ cũng không hẳn là cậu ấy quá yêu và thất vọng đến mức suy sụp như thế. Nhưng cậu ấy lại tin rằng các duy nhất lúc đó có thể giúp mình thoát khỏi tình trạng này là phải quay lại với Người yêu. Điều đó lại không thể được. Bế tắc đó khiến cậu ấy trở nên thất vọng khủng khiếp và ảnh hưởng nhiều đến công việc. Thật may là tình trạng đó không kéo dài.

- Vậy điều gì đã khiến anh ấy thay đổi hả ông?

- Một Người bạn đã lôi anh ấy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó để nhìn nhận thực tế bằng cách đưa ra những câu hỏi. Anh ta hỏi Người bạn đau khổ của mình: “Khi còn bên nhau, bọn cậu có hạnh phúc không?” Cậu ta trả lời “không”. Rồi Người bạn lại hỏi: “Vậy cô ấy và cậu có làm gì để thay đổi tình trạng đó không? ”. Cậu trả lời cũng là “không”. Vậy thì cậu dựa vào điều gì để tin rằng nếu quay lại với nhau thì cả hai, hay ít ra cậu sẽ hạnh phúc hơn trước?” Câu này thì anh bạn của ta không trả lời được, bởi vì niềm tin của anh ta là vô căn cứ, là phi thực tế. Người bạn đã khuyên cậu ta rằng: “Cô ấy không thể quay lại với cậu. Đó là sự thật. Tốt nhất là cậu nên nhìn thẳng vào thực tế và thay đổi thái độ của mình. Sao cậu không học hỏi những sai lầm từ cuộc tình này và rút kinh nghiệm. Biết đâu việc chia tay nhau là một điều may mắn thì sao? Biết đâu nhờ vậy mà sau này cậu sẽ gặp được một cô gái khác hợp với mình hơn? Thử tưởng tượng xem cậu sẽ gặp được Người phụ nữ trong mơ của mình trong một chuyến du lịch, một đợt công tác, hay tại một câu lạc bộ thể thao nào đó... Rồi cậu hẹn hò với cô ấy và cùng nhau khám phá ra nhiều điều kỳ diệu. Hay cứ tưởng tượng rằng...”

Hiro không nói hết câu. Ông để cho chàng trai trẻ tưởng tượng ra những tình huống tốt đẹp khác có thể đến với Người bạn của Hiro. Chàng trai trẻ mỉm cười:

- Cháu đoán chắc là bạn ông cảm thấy khá hơn rất nhiều sau khi nói chuyện với Người bạn của mình.

- Dĩ nhiên rồi! Vì những tình huống đó là hoàn toàn có khả năng xảy ra, lại thực tế hơn cái mong ước hão huyền quay lại với Người yêu cũ và tiếp tục một cuộc tình không biết sẽ về đâu. Khi cậu ấy thôi không tự dằn vặt mình nữa thì tự nhiên, cậu ấy sẽ nghĩ đến những tình huống và cơ hội khác nhau. Cậu có quyền lựa chọn thái độ của mình với hoàn cảnh hiện tại. Thực tế là những cơ hội này hay các cơ hội khác vẫn luôn hiện diện ở đó. Chỉ có điều cậu ấy, cũng như nhiều Người khác, không ý thức được nó mà thôi.

- Câu chuyện ông kể làm cháu nhớ đến một Người bạn của mình. Cô ấy cũng vừa chấm dứt một cuộc tình với Người bạn trai, đồng thời cũng là bạn học thân thiết nhất của cô ấy hơn mười năm qua. Cô ấy thật sự đang rất hụt hẫng và thất vọng.

- Thế cháu có biết vì sao kết quả lại đáng tiếc như thế không, chắc không phải như anh bạn của ta chứ?

Chàng trai nhìn xuống, giọng buồn bã:

- Khi Người yêu cô ấy nói chia tay, cô ấy không biết và cũng không tin là anh ta đã lựa chọn một Người con gái khác. Vì cô ấy đã đặt hết niềm tin và hy vọng vào tình yêu của mình, vào anh ta. Chưa bao giờ cô ấy nghĩ đến kết cuộc như thế cả. Nhưng khi cô ấy hiểu ra thì lòng cảm thấy đầy thù hận. Cô ấy nói với cháu rằng, cô ấy muốn xóa sạch tất cả những gì liên quan đến anh ta, đến cuộc tình đẹp nhất của cuộc đời mình. Cô ấy đã tìm đến rượu và cho đó là cách nhanh nhất để quên.

- Hiro hỏi chàng trai:

- Thế cháu có cho đó là cách tốt nhất không - quên tất cả để bắt đầu lại tất cả?

- Vâng, cháu cũng nghĩ vậy. Chúng ta không nên nhớ đến những kỷ niệm làm ta đau lòng.

- Chưa chắc đâu cháu ạ! Kỷ niệm dù vui hay buồn đều có giá trị của nó. Chúng ta tìm cách để quên tức là điều đó đã khắc sâu trong chúng ta, là một phần của cuộc đời chúng ta. Cô bạn của cháu cũng thế.

- Vậy theo ông thì chúng ta có nên giữ lại những kỷ niệm, những hình ảnh của cuộc tình đã tan vỡ không?

- Điều đó còn tùy thuộc vào bản thân của mỗi Người. Trước khi quyết định có nên mang theo trong cuộc đời mình hay không, chúng ta cần suy xét xem những hình ảnh, những kỷ niệm đó có là điều giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hay không, có là niềm khích lệ, động viên cho ta đi tiếp con đường của mình một cách đầy lạc quan hay không. Còn nếu đó chỉ là những thứ làm cho ta tuyệt vọng và đau thương thì đừng nên nuôi dưỡng trong lòng.

Nhưng đối với cô ấy, mặc dù quá khứ có vô số những điều hạnh phúc nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt lại quá phũ phàng. Làm sao cô ấy có thể...

Cháu còn chưa biết một điều, đó là chúng ta phải biết chọn một thời điểm để nhớ. Thường thì trước lúc kết thúc, cho dù là kết thúc vì nguyên nhân gì, thì mọi cuộc tình đều có những kỷ niệm đẹp, đều có những điều đáng nhớ. Chúng ta chỉ nên giữ lại những kỷ niệm đến thời điểm ấy mà thôi.

Để chàng trai suy nghĩ những lời ông vừa nói một lúc, Hiro lại nói tiếp:

Nhiều Người khi yêu hoặc kết hôn với một Người nào đó, họ muốn Người kia phải vứt bỏ tất cả những kỷ vật của cuộc tình cũ, muốn Người kia đừng bao giờ nhắc đến và quên hết những gì liên quan đến “Người xưa” ... Nhưng ta cho đó là một điều sai lầm.

Chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên:

Vì sao ạ? Cháu nghĩ rằng đó là điều tất nhiên đấy chứ.

Vì có hai vấn đề, thứ nhất, nếu một Người dễ dàng vứt bỏ những gì mà lẽ ra anh ta phải trân trọng gìn giữ hoặc dễ dàng quên những kỷ niệm đẹp đẽ của mình thì anh ta cũng sẽ dễ dàng làm điều đó với Người bạn đời của mình sau này. Thứ hai, chúng ta không thể bắt buộc Người khác nhớ hay quên một điều gì. Nếu chúng ta cứ khăng khăng buộc Người khác vứt bỏ những kỷ niệm đáng nhớ của họ trong quá khứ thì nếu có, họ cũng chỉ “vứt bỏ” trước mặt chúng ta thôi, chứ bản thân họ vẫn cất giữ những điều ấy ở một góc khuất nào đó trong trái tim mình, cháu ạ!

Những lời Hiro thật sâu lắng, như thể đó là sự chiêm nghiệm của chính cuộc đời ông. Chàng trai bất gặp ánh mắt đầy tâm sự của Hiro khi ông nhìn xa xăm. Chợt mắt chàng trai sáng lên, anh hỏi Hiro một điều mà dường như anh đã trăn trở từ lâu:

Cháu từng nghe nhiều Người nói rằng “Tình yêu không bao giờ chết đi, mà sống mãi cùng với tâm hồn những Người yêu nhau, dù họ có bị chia cắt bởi không gian, thời gian và cả cái chết”. Nhưng hiện tại xung quanh cháu, rất nhiều Người luôn than thở rằng tình yêu của họ đã chết khi cuộc tình chấm dứt. Vậy có gì mâu thuẫn không ông?

Ồ! Một câu hỏi đầy thú vị đấy. Tình yêu là một điều tuyệt vời nhất mà con Người có thể có được. Đó là gia tài lớn nhất của cuộc sống và là nguồn động viên lớn nhất của con Người. Nhưng đó phải là tình yêu

đích thực, cháu ạ! Cháu có nghe nói câu này chưa: “Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn, nhưng đích thực tình yêu thì chỉ có một”. Nếu là tình yêu thực sự, thì nó sẽ sống mãi cho dù hoàn cảnh thời gian có thể nào đi nữa. Nếu ví tình yêu như một ngọn lửa thì những thử thách, thời gian hay xa cách có thể ví như những cơn bão, nó sẽ dập tắt những ngọn lửa nhỏ và sẽ làm bùng lên những đám lửa lớn.

Và chính những Người yêu nhau sẽ quyết định tình yêu của họ là gì. Nếu là một tình yêu đích thực, nó sẽ sống mãi trong lòng ta cho dù cuộc sống có thể nào đi nữa. Vì bản thân tình yêu là một động lực giúp con Người mạnh mẽ và sống tốt hơn.

Chàng trai lắng nghe chăm chú như muốn nuốt từng lời điếm giải sâu sắc của ông. Hiro nói tiếp:

Thế đấy cháu ạ, trong tình yêu, cuộc sống hay trong công việc cũng thế, trước khi quyết định một điều gì, chúng ta phải suy xét tất cả các khía cạnh của nó, đồng thời cũng phải biết lắng nghe trái tim mình mách bảo nữa đấy.

Chàng trai hồ hởi:

Cháu hiểu rồi ông ạ!

Hiro giải thích thêm:

Trở lại với vấn đề công việc, để cháu có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định, ta sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện về Henry Ford. Một lần, ông chủ của hãng xe Ford lừng danh này phải tìm một Người thích hợp để bổ nhiệm vào vị trí giám đốc quốc gia. Ông mời ba Người giám đốc khu vực đi ăn tối với mình. Sau bữa ăn đó, ông đã chọn được một Người bổ nhiệm anh ta vào vị trí ông cần. Người này, sau khi được lựa chọn, đã hỏi Henry lý do tại sao ông lại chọn mình. Và Henry đã trả lời rằng: “Cả ba Người các cậu đều là những Người kinh doanh giỏi nhưng tôi nhận thấy trong bữa ăn, cậu là Người duy nhất chịu nếm món ăn của mình trước khi nếm thêm gia vị. Tuy nó là điều nhỏ nhặt nhưng nó lại nói lên được rằng cậu luôn chú ý tìm hiểu thông tin trước khi quyết định. Tôi thích những Người như thế.”

Chàng trai trẻ lại thâm trách mình. Ít khi anh chịu xem xét vấn đề trước khi ra quyết định. Giờ nghĩ lại, anh tự hỏi không biết mình đã để vượt bao nhiêu cơ hội. Nhờ những phân tích của ông mà anh đã rút ra được một bài học ý nghĩa. Anh cảm ơn Hiro và tạm biệt ông. Anh muốn đi một mình và tự mình ngẫm nghĩ những điều đã học được. Sau đó, anh tìm một gốc cây to và ngồi xuống. Việc đầu tiên anh làm là lấy quyển sổ ghi chép của mình ra và bắt đầu ghi lại:

Để có một quyết định đúng:

- Trước hết, phải nhớ rằng luôn có những cách giải quyết mà mình chưa để ý hoặc chưa tìm ra được.

- **Càng có được nhiều thông tin, bạn càng có nhiều cơ hội để chọn lựa cách hành động và tìm được quyết định đúng. Khi quyết định, bạn phải là chính bạn.**
- **Quyết định của bạn phải là hiệu quả nhất để đạt được điều bạn cần.**
- **Thu thập thông tin không chỉ là việc tìm hiểu sự kiện thực tế từ bản thân bạn, nó còn là thái độ và suy nghĩ của những Người khác về sự kiện đó.**
- **Khi tự mình tìm hiểu những thông tin cần thiết, bạn phải theo dõi, quan sát một cách kỹ lưỡng. Nếu Người khác cung cấp thông tin cho bạn, bạn cần phải tìm cách xác định lại mức độ chính xác của thông tin.**

Những điều bạn cần tự hỏi:

- **Bạn đã có được đủ thông tin mà mình cần chưa? Bạn có thể tìm được thông tin ở đâu, từ ai? Bằng cách nào? Bạn đã kiểm chứng lại chưa?**
- **Bạn đã tìm ra được những cách tốt nhất để thu thập thông tin chưa?**

Hãy suy xét cẩn thận những điều bạn còn hoài nghi:

- **Bạn có thực sự cần điều này không? Còn cách nào khác mà bạn chưa nhận ra không? Bạn có lường trước hết các tình huống xảy ra sau khi quyết định như thế này không?**

Trong tình yêu:

Trước khi quyết định có nên giữ lại những kỉ niệm và hình ảnh – dù buồn hay vui – của một cuộc tình tan vỡ, bạn cần phải suy xét những kỉ niệm và hình ảnh đó có là niềm động viên trong cuộc sống của bạn hay không.

TIÊN LIỆU CÁC TÌNH HUỐNG

Đêm đó, sau khi nghỉ ngơi và ngắm nhìn cảnh hoàn hôn, đoàn thám hiểm lại tiếp tục khăn gói lên đường. Họ bắt đầu đi chậm lại vì trời đã tối. Vị trưởng đoàn khuyến khích các thành viên trong đoàn thử khám phá cách tìm đường trong đêm tối. Ông nói với mọi Người:

- Quá trình ra một quyết định của chúng ta cũng tương tự như thế này, phải mò mẫm trong bóng tối. Và chúng ta có thể thấp sáng đường đi của mình bằng cách đặt câu hỏi cho chính mình. Còn nếu không, chúng ta sẽ kẹt mãi trong bóng tối.

Sau một tiếng đồng hồ mò mẫm, những Người trong đoàn quyết định quay lại chỗ gần dòng suối mà họ đã tìm thấy để cắm trại qua đêm. Chàng trai bắt đầu cảm thấy lạnh, và dường như chiếc áo khoác mỏng chẳng giúp anh đủ ấm đêm nay. Giá mà anh tính trước đến điều này. Không khí trong rừng bao giờ cũng lạnh hơn nhiều, nhiều nhất là vào buổi tối. Sương đêm bắt đầu rơi. Sự ẩm ướt cộng thêm cái lạnh khiến anh bắt đầu run lên. Anh xoa hai tay vào nhau để sưởi ấm.

Nhận thấy điều này, một thành viên trong đoàn – bà Ingrid Bauer - liền đưa cho anh mượn chiếc áo khoác dự phòng của bà. Bà đùa với anh:

- Thật là may cho cháu đấy! Vì cô chỉ thích mặc áo lạnh rộng.

Chàng trai đón lấy chiếc áo từ tay Ingrid với lòng biết ơn. Bà hỏi anh:

- Cô có nghe Frank nói là cháu đang muốn kiếm một Người nào đó thật xuất sắc để tư vấn cho cháu những vấn đề trong công việc, phải không?

- Vâng ạ, - Anh cười – Cô có biết được Người nào như thế không? Gần nơi cháu ở ấy.

- Không, làm sao cô biết được. Nhưng cô có thể hiểu được tại sao cháu lại cần đến một Người như thế. Ở Đức, bọn cô có một hệ thống định hướng công việc, theo đó, những Người trẻ sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ trong nhiều năm cho đến khi họ có thể tự mình đảm nhận công việc độc lập. Còn ở đây, theo cô biết thì lại không có điều này, cho nên Người ta phải tự tìm ra cho mình một cách riêng để học việc. Còn với cháu, thật ra cháu có Người thầy riêng mình rồi đấy.

Chàng trai không khỏi ngạc nhiên:

- Cháu đấy à?

- Đúng thế đấy! Người đó không ai khác là chính bản thân cháu. Hãy nhìn lại những điều cháu đã làm trong quá khứ, cháu sẽ trưởng thành hơn và trở nên khôn ngoan hơn. Xem xét kỹ lại những quyết định trước đây của mình sẽ dạy cháu nhiều điều hơn so với việc cháu học từ Người khác.

Từ những quyết định sai lầm của mình, cháu sẽ biết tránh những điều tương tự trong tương lại và ngược lại, phát huy những gì cháu đã làm đúng trong quá khứ.

Những lời của Ingrid khiến chàng trai nhớ lại những hành động thiếu sáng suốt của mình.

Ingrid nhặt lấy một cành cay nhỏ, đưa nó vào tim chiếc đèn lồng để châm lấy lửa rồi chuyền nó cho chàng trai:

- Hãy đốt lửa và vui lên. Đừng có quá khắt khe với bản thân như thế! Chàng trai mỉm cười trước sự tinh ý của bà Ingrid.

- Cháu chỉ cần nhìn lại kết quả của những hành động trong quá khứ, nó sẽ giúp cháu hiểu thêm nhiều điều. Đó là những Người thầy tốt nhất. Mà hiện giờ cháu đã học đến phần nào trong Sơ đồ rồi?

- Đến giờ thì cháu đã đi được hai phần ba của giai đoạn một. Tức là đến phần hai câu hỏi “Minh có thực sự cần điều này không? Có còn các giải pháp nào khác mà mình chưa nhận ra không?”

- Thế cháu có muốn tìm hiểu câu hỏi thứ ba không?

- Có chứ. Cháu đang rất muốn biết đây.

- Đó là: “Minh có lường trước được tất cả các tình huống xảy ra khi quyết định như thế này không?”

Chàng trai đắm chiều suy nghĩ. Bà Ingrid dịu dàng gợi ý:

- Cháu có nhớ là trưa nay cháu có kể cho các cô chú nghe về việc vị trưởng đoàn của chúng ta đã tránh khỏi lùm cây có rắn độc như thế nào không?

- Cháu vẫn nhớ. Ông ấy đã nhận ra nguy hiểm trong tích tắc. Sao mà ông ấy nhanh vậy nhỉ?

- Chính là vì ông ấy đã lường trước được tình huống này. Trước khi bắt đầu chuyến thám hiểm, ông ấy đã tự hỏi mình rằng: “Nếu có một con rắn bất thành linh lao ra từ trong bụi rậm, hoặc nếu vô tình có một tảng đá nào đó rớt xuống từ trên cao ... thì điều gì sẽ xảy ra?”

Như cháu thấy đấy, ông ấy đã dự đoán trước những tình huống có thể xảy ra và chuẩn bị để đối phó với chúng. Chúng ta cũng có thể học hỏi ở ông ấy. Ta sẽ không bị bất ngờ với những điều mà ta đã lường trước. Giống như một tay chơi cờ giỏi thì luôn tính toán được trước những nước đi để cuối cùng có thể giành được chiến thắng.

- Cô có thể nói rõ hơn được không ạ?

- Lại dùng đến những câu hỏi thôi. Chúng ta có thể dự kiến trước những tình huống có thể phát sinh, rồi tự hỏi mình: “Sau đó thì chuyện sẽ như thế nào? Cái gì sẽ xảy ra tiếp?” Cứ hỏi thế thì rồi chúng ta sẽ dự đoán được tình huống xảy ra.

Giống như là ta đi “hám hiểm” cuộc sống và công việc vậy, lúc nào chúng ta cũng cần phải dự tính trước những tình huống xấu có thể phát sinh và cảnh giác với chúng.

Chàng trai như đã hiểu ý của Ingrid

- Chúng ta đều biết trong rừng núi thường có rắn và đá, nhưng nếu chúng ta nghĩ đến các tình huống xấu xảy ra, chúng ta sẽ biết cách đối phó với chúng.

- Không sai. Câu hỏi đó giúp ta suy nghĩ một cách thấu đáo và đạt được điều ta cần

- Ý của cô là trước khi quyết định, cháu nên xem xét từng giải pháp mà mình có và tự đặt câu hỏi nếu mình chọn giải pháp này thì điều gì sẽ xảy ra? Rồi điều gì tiếp theo đó?

- Đúng thế, hãy hình dung một cách chi tiết những điều có thể xảy ra mỗi khi cháu quyết định một vấn đề gì, điều này sẽ giúp cháu lường trước được kết quả.

Rồi họ ngồi trong im lặng. Mỗi Người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Chàng trai tự hỏi mình? “Giả sử mình cứ tiếp tục thực hiện quyết định ban đầu của mình, vậy thì điều gì sẽ xảy ra, rồi điều gì tiếp sau đó?” Ngay lúc ấy, anh nhận ra rằng anh sẽ không nhận được kết quả anh cần.

Anh cần phải đưa ra một quyết định khác tốt hơn.

Rồi cứ thế, anh xem xét các quyết định khác nhau và dự đoán các tình huống có thể xảy ra. Sau mỗi lần suy xét một cách thấu đáo các giải pháp, anh lại cảm thấy mình đến gần hơn với quyết định mà mình thực sự cần.

Ingrid nhận xét:

- Cô đã từng gặp rất nhiều Người chỉ vì không chịu lường trước các quyết định của mình nên đã thất bại thảm hại.

- Cô có thể kể cho cháu một vài trường hợp cụ thể được không?

- Dĩ nhiên là được. Thế cháu muốn nghe chuyện xảy ra với một công ty hay với một cá nhân.

- Nếu cô kể cho cháu nghe cả hai chuyện thì càng tốt. - Chàng trai trả lời

- Câu chuyện đầu tiên nhé. Chuyện này xảy ra với ngành công nghiệp ô tô của Mỹ. Mục đích của học là thu được thật nhiều lợi nhuận nên họ chủ yếu sản xuất các loại xe cỡ lớn. Nhưng rồi do giá xăng dầu tăng cao nên Người tiêu dùng bắt đầu chuyển sang sử dụng các loại xe nhỏ hơn và ngày càng ý

thức được khía cạnh bảo vệ môi trường của sản phẩm. Những yếu tố này đã khiến cho ngành công nghiệp ô tô tụt dốc. Để Người tiêu dùng quay trở lại với thói quen mua xe loại lớn, các nhà sản xuất đã quyết định tung ra các loại xe nhỏ chất lượng kém. Họ cho rằng khách hàng sẽ chán đi loại xe này và quay lại dùng xe cỡ lớn như trước đây. Nhưng họ đã không tính đến một điều.

Các nhà chiến lược đã không đặt ra câu hỏi “Nếu mình không đáp ứng cái mà thị trường cần, thì điều gì sẽ xảy ra? Rồi điều gì tiếp theo đó?”

Chính quyết định thiếu cân nhắc đó mà đã mở đường cho những nhà sản xuất xe ô tô nước ngoài tràn vào thị trường Mỹ. Họ đã sản xuất ra loại xe nhỏ chất lượng cao hơn, đáp ứng yêu cầu đang cần của khách hàng. Khách hàng đã quay lưng với xe Mỹ và tìm đến hãng khác có sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của họ. Mà một khi khách hàng đã từ bỏ nhà sản xuất thì rất hiếm khi họ chịu quay trở lại. Như vậy, vô hình chung họ đã tự mang mở đê trước mặt mèo, dâng thị phần của mình cho đối thủ. Thế đấy, nếu các hãng sản xuất xe ô tô của Mỹ chịu xem xét chiến lược của mình một cách cẩn thận hơn và lường trước các quyết định của mình thì sự việc sẽ không tồi tệ đến thế. Đáng lẽ ra họ phải suy nghĩ một cách thấu đáo rằng nhu cầu của thị trường hiện nay là dùng xe loại nhỏ, từ đó họ sẽ có thể nghĩ ra cách để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Họ đã tự đánh mất uy tín của mình chỉ vì một quyết định thiếu đúng đắn.

- Điều này cho thấy, sửa chữa hậu quả của một quyết định sai lầm bao giờ cũng mất thời gian và công sức hơn rất nhiều so với việc ta bỏ thời gian suy xét quyết định ngay từ đầu.

- Đúng vậy - Ingrid tiếp lời - Qua chuyện này có thể thấy là các công ty cần phải có những Người có khả năng suy xét cẩn thận các vấn đề trước khi ra một quyết định có khả năng gây ảnh hưởng đến toàn bộ công ty.

Chàng trai thâm nghĩ, quả thật nếu phương pháp quyết định vấn đề thực sự có hiệu quả như bà ấy nói thì mình sẽ áp dụng nó ở công ty mình.

Ingrid lại tiếp tục kể cho anh nghe về một trường hợp khác:

- Công ty cô có lần cần phải tuyển dụng một nhà quản lý mới để điều hành văn phòng đại diện ở một thành phố lớn. Lần đó, do cô đang trong kỳ nghỉ nên không tham gia vào quá trình tuyển dụng. Khi cô quay trở lại làm việc thì những Người cộng tác với cô đã chọn được một Người vào làm. Công ty cô tổ chức một bữa tiệc để giới thiệu Người mới. Khi tiếp xúc với Người này, cô nhận thấy có cái gì đó không ổn. Hình như nữ ứng viên này không phải là Người mà công ty cô đang cần.

Ngay hôm sau, cô liên họp mọi Người lại và nói chuyện với họ về việc này. Cô đặt ra những câu hỏi mà cô đã học được qua chuyện đi lần trước. Qua việc trả lời những câu hỏi này, tất cả mọi Người đều nhận ra là mình đã comot quyết định hết sức sai lầm. Họ đã không thật sự suy nghĩ về quyết định đó một cách thấu đáo. Có những Người cũng có cảm giác rằng ứng viên này không phù hợp, nhưng họ lại không muốn công nhận điều đó, ngay cả với chính bản thân họ. Họ đã tự lừa dối mình.

Sự thật là họ chỉ muốn tuyển được Người thật nhanh. Rồi đến khi họ tự hỏi: “Nếu mình thuê cô ta, điều gì sẽ xảy ra, tiếp theo đó là gì?”, và họ nhận thấy rằng cuối cùng thì chỉ sau sáu tháng họ sẽ buộc phải sa thải cô ta.

Và thế là bọn cô tập trung vào điều mình cần, bỏ thời gian và công sức ra lựa chọn các ứng cử viên khác. Cuối cùng, bọn cô cũng tìm được một ứng viên xuất sắc. Từ khi có Người này vào làm việc, hoạt động của công ty ở thành phố đó phát triển lên rất nhiều. Nhiều lúc nghĩ lại về sự lựa chọn trước đây của mình, bọn cô thấy sao lúc đó mình thật thiếu cân nhắc.

Sau đó, cô đã chia sẻ những điều cô học được từ chuyến thám hiểm này với các đồng nghiệp và khuyến khích họ áp dụng chúng. Hầu hết họ đều nhận ra rằng trước đây, họ đều đã phải trả giá đắt cho những quyết định sai lầm.

Chàng trai ngẫm nghĩ một lát rồi lấy quyển sổ của mình ra và ghi lại:

Bạn hãy tự hỏi: điều gì sẽ xảy ra khi bạn ra một quyết định?

Điều xảy ra tiếp theo đó là gì?... và cứ như thế cho đến khi bạn có thể dự đoán được các tình huống sau khi quyết định.

Bằng cách đó, bạn sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề tốt nhất.

Chàng trai trẻ chợt nhận ra, chỉ cần tự hỏi mình một câu hỏi hết sức đơn giản là “Rồi điều gì sẽ xảy ra”, có thể anh sẽ ngộ ra được rất nhiều điều.

Theo ánh sáng của ngọn lửa trại, anh nhìn lên bầu trời và thấy có vẻ như trời đang chuyển mưa. Và hình như những Người khác cũng nhận ra điều đó nên họ đã đi thu gom củi khô bỏ vào những túi nylon để tránh cho chúng khỏi bị ướt lờ như trời có mưa. Sáng mai họ sẽ phải cần dùng đến số củi ấy để nấu bữa sáng. Anh hiểu là mọi Người đang dự đoán và chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra. Vào thời điểm này thì việc đi thu gom củi là một công việc không có gì là một công việc không có gì là to tát. Nhưng nếu gặp mưa, sáng hôm sau là rất khác biệt. Chàng trai lại nghĩ đến rắc rối hiện tại của mình và tự hỏi: “Bây giờ, mình phải dự đoán điều gì đây? ”

Ingrid quay sang nói với anh:

- Hiro đã từng bảo với cô rằng việc mong có một kết cục tốt hơn cũng như việc đuổi bắt những heus bướm trong vườn vậy. Càng cố bắt chúng chúng càng bay xa khỏi tầm với của chúng ta. Và cuối cùng thì chẳng bắt được gì mà bản thân ta lại trở nên mệt mỏi.

Chàng trai hỏi lại:

- Nhưng nếu không theo đuổi chúng thì làm sao ta có thể đạt được những kết quả tốt hơn?

- Cháu nói không sai. Nhưng ở đây, chúng ta chỉ nên tập trung vào điều mà mình thực sự cần, tìm ra các giải pháp để đạt được điều đó và cuối cùng là xem xét các giải pháp và lường trước những điều có thể xảy ra khi mình quyết định lựa chọn nó. Và cứ như thế, hãy để cho những kết quả tốt hơn đến với ta một cách tự nhiên.

Tâm trí chàng trai lại nghĩ đến những quyết định của riêng mình. Anh bắt đầu tin rằng nếu anh áp dụng phương pháp này, anh sẽ đạt được kết quả tốt hơn.

- Nhưng ai sẽ quyết định thế nào là “Kết quả tốt hơn”? - Anh hỏi Ingrid

- Chính cháu là Người quyết định! Trước hết, cháu phải xác định rõ đâu là điều cháu thực sự cần. Và cuối cùng cháu hãy đánh giá kết quả cháu nhận được bằng cách hỏi bản thân mình: “Kết quả này đã đáp ứng được điều mình cần chưa? ” đó cũng là lý do vì sao mà việc xác định rõ điều mình cần ngay từ đầu rất quan trọng. Sau khi biết rõ đâu là điều mình thực sự cần, chú mới có thể tìm ra các giải pháp để giải quyết vấn đề và cuối cùng là suy nghĩ thấu đáo từng giải pháp một.

Chàng trai hiểu rằng mình phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

- Cháu có bao giờ phải thất vọng vì những quyết định mà cháu cho là tốt chưa?

- Trời! Không chỉ một lần đâu cô ạ?

- Thử nghĩ xem, có lần nào cháu phia hối hận vì những quyết định tốt của mình chưa?

- Điều làm cháu tiếc nhất đối với những quyết định tốt của mình là ước gì mình có những quyết định đó sớm hơn.

- Đó cũng là điều cô đang muốn nói. Sao cháu không quyết định sớm hơn?

- Có thể là vì cháu chưa từng nghĩ đến điều đó

- Tại sao vậy?

- Có lẽ tại cháu đã không dành đủ thời gian và công sức để nghĩ về nó! Chàng trai trẻ thú nhận. Ingrid im lặng sau câu trả lời đó.

Chàng trai ngồi ngẫm nghĩ. Rồi anh chợt hiểu: “À, thì ra dành thời gian đặt những câu hỏi cho mình để tìm cách giải quyết vấn đề là điều hết sức quan trọng. Các câu hỏi sẽ thôi thúc mình tìm câu trả lời, dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, tìm hiểu sự việc và cuối cùng mình sẽ quyết định nhanh hơn.”

Giá như biết cách đặt câu hỏi thì mình sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian để đi tìm câu trả lời. Giờ thì anh hiểu Hiro nói “đầu tư thời gian: có nghĩa là gì. Đầu tư thời gian vào vấn đề sẽ giúp ta quyết định nhanh hơn. Và tiết kiệm thời gian nữa!

Anh lại hỏi Ingrid:

- Tại sao chúng ta lại thường không bỏ thời gian để suy nghĩ một cách thấu đáo cô nhỉ?

- Có lẽ là do chúng ta cứ cho rằng những quyết định đó chỉ tác dụng trước mắt và chẳng có ảnh hưởng gì lâu dài đến chúng ta cả. Thực tế không phải như vậy. Cuộc sống của chúng ta được hình thành từ những quyết định mà ta cho là không quan trọng tại thời điểm đó. Nhưng các quyết định cũng giống như các quân cơ đô-mi-nô vậy. Kết quả của quyết định này có thể sẽ ảnh hưởng đến các quyết định tiếp theo. Chúng ta cần phải ý thức được điều này.

Bây giờ cháu thử suy nghĩ thấu đáo quyết định của mình. Sau đó, hãy gác nó lại và xem xét vào sáng hôm sau.

Chàng trai trẻ muốn dành buổi tối còn lại cho riêng mình. Anh cảm ơn Ingrid rồi đứng dậy. Với quyển sổ và ly cà - phê vừa mới pha nóng hổi trên tay, anh bước ra khỏi khu lều, đi về tảng đá gần bờ sông và ngồi xuống, Anh giờ sổ ra ghi lại những gì mình học được. Viết xong, anh trở về lều để ngủ, với ý định sáng mai sẽ đọc lại toàn bộ những ghi chép của mình.

Đến giữa đêm, chàng trai chợt tỉnh giấc vì tiếng mưa rơi. Âm thanh lộp độp của hạt mưa rớt trên mái lều gây cho Người ta một cảm giác nao nao dễ chịu. Cuộc tròn trong chiếc túi ngủ ấm áp, anh ngẫm nghĩ lại những quyết định gần đây nhất của mình. Được một lúc, anh ngồi ật dậy và lôi quyết sổ của mình ra. Với tay lấy chiếc đèn pin, anh bắt đầu đọc:

Tiên liệu các tình huống

Các quyết định mà bạn đưa ra trong quá khứ (dù đúng hay sai) chính là những Người thầy tốt nhất của bạn.

Việc xem xét và nhìn nhận bản chất của chúng sẽ giúp bạn tránh những sai lầm trong hiện tại.

Khi xem xét lại các kết quả công việc, bạn đừng nể quá dấn vặt bản thân. Hãy nghĩ rằng bạn đã làm điều tốt nhất mà bạn có thể.

Bạn sẽ đạt được kết quả tốt hơn khi biết tập trung vào điều bạn thực sự cần, tìm ra cách thực hiện điều bạn mong ước và tiên lượng các tình huống trước khi quyết định chọn một giải pháp nào đấy.

Để có thể đạt được kết quả đúng như mình mong muốn, bạn nên tìm cách trả lời các câu hỏi sau: Nếu mình quyết định như thế này thì điều gì sẽ xảy ra, tiếp theo đó là gì?

. . . Mình sợ điều gì xảy ra nhất? Kết quả tốt nhất là gì? Nếu trường hợp tệ nhất xảy ra thì sẽ đối phó như thế nào?

Mình có thực sự cần điều này không? Có còn cách giải quyết nào khác mà mình chưa nhận ra không?

Mình có lường trước được tất cả các tình huống xảy ra khi quyết định như thế này không?

CHẶNG ĐƯỜNG TIẾP THEO

Thức dậy từ tờ mờ sáng, chàng trai cùng vị trưởng đoàn lấy củi khô nhóm lửa. Dù cơn mưa đã tạnh từ rất lâu nhưng mặt đất xung quanh khu cắm trại còn khá ẩm ướt. Trời se lạnh, hai Người đàn ông im lặng đứng cạnh nhau, cùng cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ ngọn lửa và thưởng thức tách cà phê thơm lừng.

Vị trưởng đoàn mở đầu câu chuyện:

- Cậu thấy phần một của phương pháp “Có hoặc Không” thế nào?

Chàng trai chậm rãi trả lời:

- Bằng cách dùng lý trí và đặt ra cho mình những câu hỏi. . . Quả thật, cháu thấy phương pháp đó rất hiệu quả. Vậy thì chúng ta còn cần đến phần hai của phương pháp này để làm gì?

- Ta biết thế nào cậu cũng nói câu đó mà. Cần chứ, để quyết định tốt hơn nữa. Phần lớn, hi quyết định điều gì, chúng ta thường chỉ vận dụng một trong hai điều quan trọng: Lý trí và Con tim. Thế nên, các quyết định nhiều khi không chính xác.

Cậu có để ý không, chúng ta đã đi được nửa chặng đường của chuyến thám hiểm này rồi. Chẳng còn lại của chuyến thám hiểm và cả phần hai của phương pháp “Có hoặc Không” có thể sẽ khó hơn, nhưng lại rất cần thiết với chúng ta.

- Quả thật còn rất nhiều điều mà cháu muốn tìm hiểu thêm. Nhưng... trước khi bắt đầu với phần thứ hai, ông có thể nói cho cháu hiểu rõ hơn về cốt lõi của toàn bộ phương pháp này được không? Tại sao lại dùng đến câu hỏi chứ không phải điều gì khác?

- Bởi vì câu hỏi sẽ thôi thúc chúng ta tìm câu trả lời. Chúng ta thường có những quyết định sai lầm là vì chúng ta đã không chịu đặt ra những câu hỏi đơn giản cho bản thân ngay từ đầu.

Chàng trai trẻ cảm thấy băn khoăn với từ “đơn giản”. Mà cũng phải thôi, ở lứa tuổi còn rất trẻ như anh, Người ta ai chẳng thường phức tạp mọi chuyện lên. Thực ra, chàng trai trẻ cũng đã rất nhiều lần thử đơn giản hóa vấn đề nhưng rồi cũng chẳng ăn thua gì.

Dường như được suy nghĩ của chàng trai, vị trưởng đoàn nhấn mạnh:

- Cậu sẽ thấy sức mạnh không ngờ của sự đơn giản, miễn là đừng giản hóa vấn đề là được.

- Thực ra cháu vẫn chưa hiểu rõ đơn giản và đơn giản hóa khác nhau ở chỗ nào?

- Đơn giản hóa sẽ dễ dẫn đến tình trạng bị ảo tưởng và cuối cùng là tạo ra những kết quả không thỏa đáng.

Trong khi đó, sự đơn giản lại vừa đủ; và tất cả những gì chúng ta cần chỉ là thế. Đó là lý do tại sao có nhiều kết quả tốt đẹp lại hình thành từ những điều đơn giản đến không ngờ. Nhiều khi những câu trả lời đơn giản lại chính là những điều khó nhận thấy nhất. Nhưng một khi cậu đã tìm được một câu trả lời đơn giản, cậu sẽ thấy nó rất dễ hiểu và rõ ràng. Một quyết định tốt thường dựa trên những gì chúng ta nhìn thấy chứ không phải là những gì chúng ta cảm thấy.

- Ông có thể nói rõ hơn được không ạ?

- Để lấy ví dụ cho cậu dễ hiểu nhé. Nó giống như những Người đầu tư nhầm chỗ vậy. Khi mất hết tiền bạc rồi họ mới nhìn lại và than thở “đơn giản thế này mà mình không nghĩ ra. Giá như mình chịu bỏ nhiều thời gian để đặt ra các câu hỏi và tìm hiểu kỹ càng hơn.

Vậy theo cậu thì tại sao chúng ta lại ít khi chịu đặt câu hỏi cho bản thân mình? – Vị trưởng đoàn hỏi chàng trai:

- Có lẽ do chúng ta thường không biết hỏi cái gì. Hoặc có thể chúng ta không thực sự muốn hỏi. Chúng ta muốn có câu trả lời ngay nhưng lại không muốn dành thời gian để đặt câu hỏi.

Khi nói câu này, chàng trai chợt nhớ đến Socrates, Người thầy vĩ đại của đất nước HI LẠP cổ xưa. Ông đã giúp các học trò của mình tìm câu trả lời cho các vấn đề bằng cách đặt câu hỏi. Hoá ra phương pháp này không phải là một cái gì mới mẻ, nó đã được con Người sử dụng các dây hàng chục thế kỷ.

Vị trưởng đoàn lại tiếp tục giải thích cho anh:

- Câu hỏi giống như chiếc đồng hồ báo thức vậy. Nó thức tỉnh chúng ta.
- Thức tỉnh cái gì ạ?
- Nó giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng mù mẫm và nhận ra thực tế - là những gì đang diễn ra quanh chúng ta và trong chúng ta.

Vị trưởng đoàn nói thêm:

- Các quyết định có hiệu quả đều dựa trên thực tế. Không may, tất cả chúng ta đều đã có những quyết định hiệu quả và không hiệu quả.
- Vậy thì điều gì tạo nên quyết định hiệu quả và quyết định kém hiệu quả?
- Các quyết định kém hiệu quả thường dựa trên ảo tưởng, tức là những điều mà chúng ta tưởng là có thật. Ngược lại, những quyết định hiệu quả lại dựa trên những điều thực tế mà sẽ giúp chúng ta phân biệt đâu là điều có thật, đâu là ảo giác. Nó thực sự hữu ích đấy. Câu hỏi sẽ soi rõ ảo giác.
- Ảo giác?
- Ảo giác - hay ảo tưởng - là những điều không có thật nhưng chúng ta lại tin bởi vì chúng ta muốn thế, cho dù nhiều khi chúng ta biết nó không đúng. Chúng ta tự đánh lừa mình.

Đưa ra một quyết định dựa trên những điều không thực tế cũng giống như chúng ta xây dựng một lâu đài trên bãi cát. Sớm hay muộn, lâu đài cũng bị sụp đổ. Lúc đó cho dù con Người có cố tình đem gáo vết thương vào góc khuất nào đó của tâm hồn thì nó vẫn khiến cho ta có cảm giác nặng nề. Sống trong ảo tưởng cũng giống như sống với nỗi đau âm ỉ triền miên vậy. Chúng ta biết rõ có điều gì đấy không ổn nhưng lại không muốn biết đó là cái gì. Chúng ta chối bỏ nó và hy vọng nó sẽ tự biến mất. Nhưng thực tế thì không, nó vẫn ở đấy. Tương tự như căn bệnh đau đầu kinh niên. Ban đầu, nó làm ta khổ sở nhưng cuối cùng ta đành chấp nhận và quen với sự hiện diện của nó. Điều này rất nguy hiểm vì ảo tưởng, giống như bệnh đau đầu kinh niên, sẽ dần dần huỷ hoại chúng ta dù chúng ta có ý thức được điều đó hay không.

- Nguy hiểm như thế nào hả ông?

– Chàng trai hỏi, Không khỏi thoáng chút lo lắng khi hỏi lại mình Cũng đã từng gặp cảm giác này.

- Nguy hiểm ở chỗ... ta sẽ dần đánh mất cảm giác của mình, một cách vô thức. Rồi ông bỗng đổi giọng:

- Này, lại đây! Cậu có muốn nhìn thử đoạn đường chúng ta đi phía trước. Chàng trai cũng đi theo ông. Hai Người cùng đi bộ dọc theo con đường gồ ghề, được khoảng nửa dặm thì họ đến một cây cầu treo. Chàng trai rất thích thú vì chiếc cầu đóng đũa và kêu kễo kẹt theo nhịp bước của anh. Và khi phóng tầm nhìn về phía trước, anh đã thật sự ngỡ ngàng. Chỉ các nhau chưa tới một dặm nhưng quả thật khung cảnh ở đây nhìn ra khác hẳn với chỗ mà đoàn Người nghỉ lại đêm qua. Nó như một khúc ngoặt phân rõ phía trên và phía dưới. Ở đây, anh cảm nhận được thật rõ ràng chặng đường mình đã đi qua. Và chặng đường còn lại cũng hiện rõ trước mắt anh, chông chênh và huyền bí. Vị trưởng đoàn dẫn anh đi xa thêm một chút nữa. Họ đến bên một chiếc hồ. Vị trưởng đoàn bảo chàng trai:

- Cậu thử nhìn xuống hồ và nói cho ta xem cậu thấy cái gì.

Chàng trai cúi xuống mặt hồ, anh cố nhìn thật lâu vào đáy hồ tĩnh lặng dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi ban mai. Anh trả lời vị trưởng đoàn:

- Cháu thấy những hòn đá ạ!

- Thử nhìn kỹ lại xem, còn thấy gì khác nữa không? Chàng trai nhìn chăm chú xuống đáy mặt hồ:

- Cháu nhìn thấy mình trong đó... Đúng hơn là sự phản chiếu.

- Bây giờ thì cậu có thể nhận ra phần quan trọng mà cậu không dùng đến khi ra một quyết định rồi chứ. Đó chính là cậu. Cậu đã tự gạt mình ra khỏi quá trình quyết định vấn đề.

Tính cách của chúng ta ảnh hưởng nhiều đến cách chúng ta suy nghĩ và ra quyết định. Rất nhiều Người trong chúng ta thường quyết định vấn đề dựa trên tình cảm, làm theo sự mách bảo của trái tim, dù có thể chúng ta không ý thức được điều đó. Để có được một quyết định tốt cho bản thân, cậu phải biết lắng nghe cả hai nửa của mình: lý trí và trái tim.

Chiếc cầu mà chúng ta đang đứng đây giống như là sự kết nối hai phần quan trọng trong con Người cậu lại với nhau.

Phương pháp quyết định này cũng dễ học thôi. Hãy đặt một câu hỏi riêng tư và để cho trái tim cậu trả lời. Tiếp theo, hãy đặt câu hỏi thực tiễn và để cho lý trí tìm lời giải đáp. và rồi cậu sẽ nhanh chóng tìm được cho mình một quyết định sáng suốt.

Vị trưởng đoàn lại tiếp tục:

- Nhiều khi chúng ta không nhận ra nhưng cách tốt nhất để tìm ra một quyết định tốt là loại bỏ chướng ngại trên đường đi: đó chính là “cái tôi phá hoại” trong chúng ta.

- Chúng ta loại bỏ nó ra bằng cách nào ạ? – Chàng trai trẻ băn khoăn

- Bằng chính tính cách của chúng ta.

- Ý ông là gì ạ?

- Tính cách của chúng ta – Vị trưởng đoàn giải thích - được tạo nên từ niềm tin cá nhân và cách chúng ta hành động dựa trên niềm tin ấy. Phần lớn chúng ta quyết định vấn đề dựa và những điều chúng ta tin. Và niềm tin của chúng ta, thường lại được hình thành từ những quyết định mà chúng ta đã lựa chọn trong quá khứ. Những quyết định từ xa xưa ấy đã bị chúng ta quên lãng, nhưng chúng vẫn ảnh hưởng đến các quyết định hiện tại của chúng ta thông qua tiềm thức.

Chàng trai lúng túng cúi nhìn xuống đất. Vị trưởng đoàn tinh ý nhận ra thoáng bối rối nơi chàng trai.

- Niềm tin là một điều gì đó mang tính chất riêng tư - Ông nói tiếp – Thế nên chúng ta thường không muốn thổ lộ điều đó với mọi Người. Tuy nhiên, chúng ta nên tự mình cân nhắc chúng cẩn thận hơn cho chính bản thân chúng ta.

- Niềm tin của cháu thì liên quan gì đến các quyết định thực tiễn của cháu chứ?

Vị trưởng đoàn trả lời:

- Nếu cậu chỉ sử dụng những đức tính tốt của mình để suy nghĩ và quyết định vấn đề thì ta tin là cậu sẽ tìm ra được một hướng giải quyết thấu tình đạt lý đấy.

Các quyết định của cậu là tấm gương phản chiếu những suy nghĩ, cảm giác và niềm tin của chính cậu. Chúng sẽ cho thấy cách cậu nhìn nhận cuộc sống và nhìn nhận bản thân mình.

Cậu có thể thấy được niềm tin của Người khác bằng cách nhìn vào quyết định mà Người ấy đã từng thực hiện. Tương tự như thế, những Người tinh ý cũng có thể phát hiện ra niềm tin trong quá khứ của cậu.

Chàng trai trẻ không thích tí nào với ý nghĩ Người khác có thể phát hiện ra niềm tin của anh một cách dễ dàng, nhưng anh cảm thấy vị trưởng đoàn nói đúng. Chàng trai ghi lại:

Bạn là Người thế nào, có thể ít Người nhận ra. Những quyết định của bạn sẽ bộc lộ niềm tin và sự mong muốn của chính bản thân bạn.

- Cậu có còn nhớ là chúng ta đã đề cập đến hai câu hỏi không? Cậu đã biết đến câu hỏi thực tiễn – tức là câu hỏi lý trí. Bây giờ, cậu có muốn tìm hiểu câu hỏi riêng tư không? Câu hỏi về “Chính bản thân cậu”, Người ra quyết định?

- Hỏi về bản thân cháu ư?

- Đúng thế! Vì câu hỏi này liên quan đến những niềm tin của cậu – đó là sự trung thực, trực giác và tri giác của cậu.

- Chúng ta xem xét cháu để làm gì ạ? –Chàng trai hỏi với giọng có phần cảnh giác. Vị trưởng đoàn phì cười trước thái độ của chàng trai:

- Không phải chúng ta xem xét cậu, mà là chính cậu xem xét bản thân cậu. Ta hiểu là việc nhìn thẳng vào bản thân sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy không thoải mái lắm. Nhưng tin ta đi, việc này rất có ích cho cậu đấy!

- Tại sao ạ?

- Bao nhiêu thì cậu sẽ càng dễ dàng quyết định vấn đề hơn bấy nhiêu. Chàng trai ngẫm nghĩ rồi chột hiểu:

- À, theo cháu hiểu thì câu hỏi thực tiễn sẽ giúp mình nhận diện rõ tình hình thực tế của vấn đề, còn câu hỏi riêng tư sẽ giúp cháu hiểu rõ bản thân mình hơn, đúng không ạ?

Người trưởng đoàn mỉm cười hóm hỉnh:

- Hy vọng là như vậy. Khi cậu có ý thức về tính cách của mình và áp dụng chúng vào tình huống thực tế, cậu sẽ quyết định mọi việc tốt hơn.

Nhưng thôi, tạm thời cứ thế đã. Chúng ta sẽ nói tiếp trong bữa ăn sáng. Hai Người quay trở lại lều trại. Bữa ăn sáng nóng hổi đã giúp họ xua tan phần nào cái lạnh của sương mai đã ngấm vào Người. Giữa lúc hai Người đang chuyện trò với nhau thì những Người khác trong đoàn đi tới và cùng tham gia cuộc nói chuyện. Chàng trai nói cho họ biết anh và vị trưởng đoàn đang thảo luận về tầm quan trọng của việc khám phá và xem xét niềm tin của bản thân.

Hiro nói với mọi Người:

- Tôi qua, khi chúng ta đang đi tìm mò mẫm trong đêm tối, tự nhiên tôi có ý nghĩ rằng niềm tin cũng giống như ngọn đèn soi đường vậy. Trong đêm tối, chúng ta có thể đốt đèn lên để soi rọi lối đi. Tương tự như thế, niềm tin của chúng ta là những ngọn đèn dẫn ta đi đến các quyết định. Chỉ có điều, phần lớn chúng ta thường không nhận thấy bản thân mình đang có những niềm tin nào.

Chàng trai trẻ hỏi:

- Đôi khi cháu có cảm tưởng rằng mình quyết định hầu hết các vấn đề trong cảnh mò mẫm vậy. Mọi Người cùng cười ồ lên. Vị trưởng đoàn nhận xét:

- Cậu là Người biết cười vào sai lầm của mình. Đó là điều rất tốt. Khi chúng ta biết cách nhìn nhận các quyết định của mình trong quá khứ với một tinh thần cầu tiến, chúng ta sẽ học hỏi nhanh hơn và quyết định tốt hơn những lần trước. Ai đã từng nói câu: "Những Người nào đi với tâm trạng thoải mái nhất thì sẽ đi được xa nhất" ấy nhỉ?

Chàng trai trẻ đoán:

- Chắc là một nhà hiền triết phương đông xa xưa nào đó. Hiro cười to. Còn Ingrid thì mỉm cười và góp chuyện:

- Cháu đoán đúng rồi đấy. Hầu hết các ý tưởng khôn ngoan mà chúng ta phát hiện ra đều không có gì mới. Con Người đã khám phá ra chúng hàng ngàn năm nay. Chúng ta thậm chí đều biết đến chúng, chỉ có điều chúng ta quên không ứng dụng chúng mà thôi. Đó chính là lý do tại sao bọn cô thường xuyên tham gia vào các chuyến đi kiểu như thế này, để tìm lại những nguyên tắc mà có thể ta đã vô tình lãng quên.

Frank nhìn chàng trai bằng cái nhìn đầy ý nghĩa:

- Sao, bây giờ cậu có còn nghĩ là chuyến thám hiểm này chỉ dành cho những Người mới bắt đầu như cậu nữa không? Chà, mà ta nhớ hôm trước cậu nói với ta mục tiêu của cậu là phấn đấu trở thành giám đốc công ty, và thậm chí là vị trí Tổng giám đốc điều hành vào một ngày nào đó, đúng không? Nếu thế thì hãy nhớ rằng, khi một vị

Tổng giám đốc điều hành (CEO) tìm Người để bổ nhiệm vào vị trí giám đốc công ty, ông ta sẽ không nói là "Tôi muốn một Người hiểu rõ tường tận sản phẩm của công ty" mà ông ấy sẽ tìm kiếm Người có những phẩm chất cần thiết.

- Những phẩm chất gì vậy ạ? – Chàng trai hỏi ngay.

- Một CEO thông minh sẽ tự hỏi mình: "Liệu Người này có đủ phẩm chất phù hợp để đảm đương công việc không? "

Chàng trai thắc mắc:

- Tại sao Người ta lại quan tâm nhiều đến phẩm chất chứ không phải là khả năng chuyên môn?

Frank – vốn là một CEO – giải thích cho chàng trai:

- Bởi vì, thường thì một Người có những phẩm chất tốt sẽ có khả năng đưa ra những quyết định tốt hơn, đặc biệt là những Người trung thực, có trực giác và tri giác tốt.

- Tại sao lại là ba phẩm chất đó chứ không phải là những phẩm chất nào khác ạ?

- Trung thực là bởi vì những Người trung thực sẽ không lừa dối mình về hoàn cảnh hiện tại. Họ biết loại bỏ những điều rườn rà và tìm ra bản chất của vấn đề rất nhanh.

Còn đối với những Người có trực giác, họ sẽ biết tin vào trực giác của mình và không dựa dẫm hoàn toàn vào trực giác của Người khác để đưa ra quyết định. Họ biết tin vào chính mình và hiểu rằng lãnh đạo có thể tin tưởng họ.

Cuối cùng là khả năng tri giác. Nếu một Người nào đó không không có khả năng thấy rằng họ có thể đang vô tình phá hoại chính thành quả của mình, sớm hay muộn công ty của họ cũng phải trả giá cho điều đó

Khi ta may mắn tìm được ai đó có được những tính cách như vậy thì ta có thể yên tâm mà thuê họ và trả lương cho họ thật hậu hĩnh, vì họ sẽ mang đến lợi nhuận gấp nhiều lần hơn thế.

Chàng trai trẻ mỉm cười và nói rất hào hứng:

- Cháu nóng lòng muốn học đến phần câu hỏi riêng tư quá. Cả nhóm lại cười rộ lên. Frank thôi không vòng vo nữa:

- Cậu hãy hỏi mình rằng: Khi quyết định như thế này, mình có thành thật với bản thân không? Có tin vào trực giác của mình không? Và liệu mình có xứng đáng nhận những kết quả tốt hơn nữa không?

Chàng trai không khỏi bất ngờ. Anh trầm nghĩ về những điều mà anh đã được nghe và nhận thấy mình sẽ còn phải suy nghĩ rất nhiều về điều này.

Vị trưởng đoàn mỉm cười và nói với anh:

- Thôi, cứ trên tinh thần là như vậy đi. Còn giờ thì chúng ta đỡ lều trại và lên đường tiếp tục cuộc hành trình.

THÀNH THẬT VỚI CHÍNH MÌNH

Xế trưa, mọi Người đang nghỉ chân, chàng trai để ý thấy Angela Cuvero, cô bé xinh đẹp Người Braxin đang cùng với cha cô, ông Santo Cuvero, một thương gia nổi tiếng, ngồi nghỉ bên suối.

Anh chào hai cha con và nói với cô gái:

- Angela này, tôi nhận thấy có khá nhiều Người trong chuyến đi này cứ luôn miệng hỏi thăm em, vậy nếu không phiền em cho tôi biết lý do được chứ?

Cô gái cười vang:

- Có gì đâu, chẳng qua trong đợt thám hiểm lần đầu em tham gia năm rồi, em rất ử rữ vì quả thật lúc đó em đang gặp một số vấn đề rắc rối. Vậy là trong lần đi này, họ cứ hỏi em là có dùng đến phương pháp đã học được năm ngoái không mà sao đợt này trong em tươi tỉnh thế.

- Thế hả. Thế em có dùng các phương pháp đó không?

- Chàng trai tò mò.

- Có anh ạ. Và những phương pháp đó phát huy tác dụng – cô gái vừa nói vừa cười - Em không chỉ dùng nó một lần lần để giải quyết các vấn đề của năm ngoái mà còn trong rất nhiều trường hợp khác nữa.

- Thế năm ngoái em gặp chuyện gì vậy? Cô gái tỏ ra Người lớn:

- Anh không cần phải biết đâu. Chuyện cũ ấy mà.

Quả là cô gái không còn cường điệu hoá các khó khăn của mình để tạo sự chú ý như trước đây nữa. Bây giờ cô lại thích đi tìm những câu trả lời hơn.

Chàng trai thừa nhận:

- Anh hiểu ý em là gì khi em nộ gặp “rắc rối”. Anh chưa kể điều này với ai nhưng quả thực là hiện tại anh cũng có một số vấn đề bế tắc trong công việc cũng như trong cuộc sống riêng. Tiếc là có vẻ như anh không thể làm được gì nhiều để cải thiện tình hình.

- Anh đang lừa dối ai thế? - Cô gái bất ngờ hỏi. Chàng trai ngẩn Người ra không hiểu. Anh không biết phải nói như thế nào nữa. Thấy anh như thế, cô gái không kìm được tiếng cười:

- Ha ha, em đã chờ đợi gần một năm nay để có thể nói câu này với một ai đó. Năm ngoái mọi Người cũng nói với em như thế.

Chàng trai chưa hiểu ý cô nên vội vàng thanh minh:

- Anh có ý định dối lừa ai đâu? Cô gái làm ra vẻ nghi ngờ:

- Thật thế sao?

Chàng trai biết là cô gái nghĩ anh đang tự bi kịch hoá vấn đề của mình. Anh thấy hơi khó chịu. Anh lại hỏi:

- Sao em lại nghĩ thế?

- Em đã từng đến đây - Angela trả lời - Chính vì thế, em nhận thấy rằng lý do khiến phần lớn chúng ta gặp rắc rối là bởi chúng ta thường tự đánh lừa bản thân.

- Thế năm ngoái có chuyện gì xảy ra thế?

- Trong chuyến đi năm ngoái, mọi Người nói với em về nhiều điều lắm, nào là “sự thật” rồi “thực tế”, rồi “thực tâm”, và “sự trung thực”... Nhưng những khái niệm đó lúc đầu chỉ làm cho em rối thêm. Về sau thì nhờ có mọi Người giúp đỡ nên em cũng hiểu ra được nhiều điều.

- Anh cũng mong sao mình có thể hiểu được những khái niệm đó - Chàng trai thành thật.

- Thật ra thì áp dụng những điều mà em đã học cũng tương đối đơn giản và nó giúp ích cho em rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. “Thực tế” là bất cứ điều gì đang thực sự diễn ra. “Sự thật” là để diễn tả thực tại của bản thân và của Người khác còn “Thực tâm” là thành thật với bản thân và cuối cùng “trung thực” là thành thật với bản thân.

Giờ thì em có thể kết nối được tất cả các khái niệm này với nhau bằng cách nhìn nhận thẳng thắn điều em thực sự nghĩ và làm. Rồi sau đó, em xem xét những việc đang xảy ra với em. Cuối cùng em suy nghĩ thấu đáo về các lựa chọn của mình và lường trước mọi điều có thể xảy ra trước khi em quyết định một vấn đề. Phương pháp này giúp em không tự huyễn hoặc bản thân hay lừa dối Người khác.

Và giờ thì mọi thứ đã trở nên tốt hơn đối với em. Rồi cô hồn nhiên cười to:

- Thật đáng ngạc nhiên! Mọi việc tự nhiên trở nên dễ dàng hơn với em. Cứ như là ngẫu nhiên ấy! Vẻ hào hứng của cô khiến chàng trai cảm thấy vui lây.

- Vậy bằng cách nào mà em có thể thành thật với bản thân mình?

- Năm ngoái, mọi Người trong đoàn khuyến khích em áp dụng phần câu hỏi riêng tư trong phương pháp “Có hoặc Không”: Khi quyết định như thế này, mình có thành thật với bản thân không? Có tin vào trực giác của mình không? Và liệu mình có xứng đáng nhận những kết quả tốt hơn nữa không?

Nói thật, hồi đó em cũng chẳng nghĩ rằng mấy câu hỏi này lại có thể giúp em giải quyết các rắc rối, nhưng mọi Người vẫn nhiệt tình khuyến khích rằng em chỉ cần hỏi đi hỏi lại những câu hỏi đó, giống như là học thuộc lòng vậy.

Chàng trai ngẫm nghĩ về những điều cô gái trẻ vừa nói.

- Cuối cùng – cô gái tiếp tục câu chuyện - mọi Người đều bảo với em là hầu hết chúng ta đều lảng tránh sự thật với bản thân, những Người lớn tuổi thì cảm thấy tiếc vì họ đã tự lừa dối, huỷ hoại bản thân quá nhiều. Khi họ nhận ra được điều đó thì đã quá muộn.

- Chắc họ làm em ngạc nhiên lắm hả? - Chàng trai hỏi.

- Đúng thế. Vì mỗi lần em gặp rắc rối, Người lớn thường khuyên em hãy thôi đừng lừa dối bản thân và hãy nhìn đúng bản chất của vấn đề, chính vì thế, em nghĩ rằng Người lớn luôn thành thật với bản thân họ. Cuối cùng, khi nghe chính họ nói ra điều đó, em rất ngạc nhiên.

- Có thể họ muốn em tránh những sai lầm mà họ đã mắc phải.

- Em cũng nghĩ thế. Dường như rất nhiều Người trong chúng ta sợ sự thật. Có thể chúng ta cho rằng, nếu chúng ta che giấu sự thật, chúng ta sẽ cảm thấy an toàn hơn, hay ít ra là cũng thấy thoải mái hơn.

- Nhưng trên thực tế thì điều đó lại không làm cho chúng ta cảm thấy yên tâm hơn, đúng không? Tất nhiên là thế - cô gái trẻ gật đầu đồng tình

- Thậm chí, khi chúng ta che giấu sự thật chúng ta lại càng cảm thấy bất an hơn.

- Nói đến đây thì cô gái nhìn thẳng vào anh và đặt một câu hỏi khiến anh phải giật mình:

- Chà, em đoán là vì một lý do nào đó, dường như anh cũng đang sợ sự thật, đúng không?

- Em chỉ giỏi đoán mò thôi! - Giọng anh chống chế.

- Em nói với anh rồi mà - Angela cười to – Lúc trước em cũng giống như anh vậy. Mỗi khi ai đó cố nói cho em sự thật, em nổi khùng lên và không hề muốn nghe một tí nào. Nhất là khi bố mẹ em khuyên bảo thì. . .

Lúc đó, em có cảm giác như mình đang bị cái gì đó đe dọa nên lúc nào cũng sẵn sàng xù lông khi bị động chạm. Nhưng giờ thì em nhận thấy rằng giận dữ chỉ chứng tỏ một điều là mình đang sợ hãi mà thôi.

Rồi cô nói tiếp:

- Ngày trước, em không hiểu được rằng thành thật với bản thân lại giúp ích cho mình nhiều đến thế. Em nghĩ là em phải làm theo bản phận mà thôi.

- Và chúng ta thì chẳng ai lại hào hứng làm những điều vì trách nhiệm cả. Chúng ta chỉ thích làm điều chúng ta muốn thôi, đúng không?

- Đúng thế! –Cô gái trẻ đáp lại - Rồi em bắt đầu nghĩ lại những mong ước thầm kín của mình và tự những điều này không? ”

Tình cờ nghe thấy hai Người đang bàn luận, những Người khác cũng tham gia vào câu chuyện. Chàng trai trẻ thú nhận:

- Đúng là không phải lúc nào cháu cũng thành thật với mọi Người xung quanh, thậm chí là ngay cả với nhiều Người trong gia đình.. .

Ingrid nhận xét:

- Tôi nhận ra một điều là khi mình đã thành thật với bản thân thì mình dễ dàng thành thật với Người khác hơn.

- Nhưng... làm cách nào mà cô nhận diện được đâu là sự thật? Nhiều lúc, mọi thứ dường như đều lẫn lộn.

- Đối với cô thì cách nhanh nhất để nhận thấy sự thật là nhìn thẳng vào những ảo tưởng của mình - tức là điều không có thật nhưng cô lại muốn tin là có thật. Cô tin thế chỉ vì cho rằng nó sẽ làm cô cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn.

Sự ảo tưởng bao giờ cũng đẹp đẽ hơn sự thật. Chính vì thế mà chúng ta dễ bị cuốn vào nó. Nhưng một khi cô nhìn thẳng vào ảo tưởng và nhìn vào mặt đối lập của nó, cô nhận ra ngay được sự thật

Hiro giải thích thêm:

- Cũng giống như việc con Người trước đây đã từng tin rằng trái đất của chúng ta là hình phẳng. Trên thực tế thì trái đất của chúng ta hình cầu, bất kể Người nghĩ gì đi nữa. Cho dù chúng ta cố nghĩ nó hình phẳng thì cũng không thể nào biến nó từ hình cầu sang hình phẳng được.

- Có nghĩa là – chàng trai nói – việc tin vào ảo tưởng không thể khiến cho ảo tưởng thành sự thật được. Và tin vào điều ảo tưởng của riêng mình sẽ khiến cho sự việc trở nên tồi tệ hơn.

Rồi như hiểu ra tất cả, chàng trai kết luận:

- Vậy thì điều căn bản để có thể quyết định một cách sáng suốt hơn là mình phải nhìn vào sự thật và thành thật với bản thân.

Mọi Người đều mỉm cười, một số khác vỗ tay tán dương. Còn cô bé Angela thì cười tít cả mắt. Chàng trai hơi bối rối. Nhưng rồi anh lại mỉm cười và tiếp tục:

- Cháu đã được nghe trưởng đoàn nói rằng các quyết định không sáng suốt đều do chúng ta có ảo tưởng. Cháu phải thừa nhận là khi xem lại các quyết định kém cỏi của mình, cháu đã nhiều lần tự lừa dối, huyễn hoặc mình.

Nhưng làm thế nào để có thể nhận ra được ảo tưởng của mình? - chàng trai thắc mắc. Ingrid trả lời:

- Sao cháu không thử hỏi những Người thân của mình ấy?

- Ừ nhỉ! Đúng là Người ngoài bao giờ cũng dễ nhìn ra sai lầm hơn Người trong cuộc – Chàng trai thừa nhận.

- Đó là sự thật! Cũng như cháu có thể dễ dàng nhận ra được sai lầm của Người khác hơn là của mình. Cho nên khi cháu đang bị bế tắc, theo cháu thì cháu nên tìm đến ai?

- Những Người quan tâm đến cháu.

- Chính xác! – Rồi Ingrid kể - Năm ngoái, sau chuyến đi, cô về nhà và tâm sự với mọi Người về rắc rối của mình. Tất cả họ, dù mỗi Người nói một cách, nhưng đều chỉ cho cô cùng một sự thật. Khi nhận ra, cô đã thay đổi.

- Dù thấy chàng trai trẻ háo hức muốn biết sự thật đó là gì, nhưng Frank lại muốn thử thách chàng:

- Theo cậu thì cái gì khiến con Người ta cứ khur khur bằm riết vào ảo tưởng của mình?

Chàng trai đoán:

- “Cái tôi” của mình chăng? Mọi Người đều im lặng: Rồi đột nhiên chàng trai cười một cách thích thú.

Anh vừa nhận ra phong cách của họ. Khi họ im lặng không nói gì tức là họ đang tạo cơ hội cho anh ngẫm nghĩ. Như hiểu ra, chàng trai nói dứt khoát:

- Chính cái tôi quá cao làm chúng ta cứ bám riết vào ảo tưởng.
- Tốt lắm! - Frank nói – Khi biết rằng chính “Cái tôi” che khuất sự thật, thì cậu sẽ làm cách gì để nhìn nhận ra sự thật?
- Tạm thời gạt bỏ cái tôi sang một bên. Và hỏi ý kiến Người khác.
- Tốt thôi, nhưng cậu làm thế nào để biết điều Người ta nói cho cậu là đúng?
- Trước tiên, cháu sẽ lắng nghe họ một cách chân thành. Tiếp theo, cháu sẽ ngẫm nghĩ xem điều họ nói có giống với những gì mình nghĩ không và cuối cùng cháu sẽ xem xét liệu sự sáng suốt và khách quan của họ có giúp cháu nhìn ra sự thật không.

Frank gật đầu:

- Nếu cậu làm được như thế thì rất tốt đấy. Muốn rõ ràng hơn nữa, chàng trai đề nghị:
- Mọi Người có thể cho cháu nghe một ví dụ được không ạ?
- Cháu muốn nghe ví dụ về Người Mỹ hay Người Châu Âu nào? –Ingrid hỏi.
- Người Mỹ đi ạ.
- Được rồi. Có một nhà sản xuất máy photocopy thuộc loại hàng đầu của Mỹ đã từng sản xuất ra những chiếc máy photocopy tốt nhất. Các ông chủ ở đây rất tự hào về sản phẩm của mình. Thế nên, trong nhiều năm, họ cứ đinh ninh rằng hiện tại, không có hãng sản xuất nào có thể định lại sản phẩm của họ. Họ dường như đang ngủ quên trên chiến thắng trong khi thị phần của họ ngày càng bị thu hẹp lại.

Vị tổng giám đốc điều hành khôn ngoan của công ty đó đã quyết định tìm ra nguyên nhân. Ông giao cho các kỹ sư của mình cùng kiểm tra và so sánh với các loại máy photo của đối thủ. Họ “phát hiện” ra là đối thủ cạnh tranh của họ đã sản xuất ra những chiếc máy có chất lượng cao hơn, mà giá thành lại rẻ hơn.

- Vậy công ty đó đã làm gì?
- Khi nhận ra sự thật này, họ bắt đầu tập trung vào nghiên cứu cải tiến sản phẩm. Cuối cùng, nỗ lực của họ đã được đền bù xứng đáng.

- A, cháu nhớ ra rồi. Công ty đó đã từng được nhận Giải thưởng Baldrige dành cho sản phẩm tốt nhất, đúng không ạ?

- Đúng thế, - Ingrid trả lời – Và điều quan trọng hơn là sản phẩm của họ lại bán chạy và họ giành lại được thị phần. Công ty trở nên vững mạnh hơn, còn nhân viên thì cảm thấy yên tâm hơn về công việc, và thu nhập của mình.

Cháu thấy đấy, thử thách của chúng ta là tìm ra sự thật. Một khi chúng ta đã tìm ra sự thật, chúng ta sẽ dễ dàng tìm hướng giải quyết hơn.

Frank thêm vào:

- Thực tế càng rõ ràng thì chúng ta càng có khuynh hướng suy nghĩ đúng và nhờ thế, có được những quyết định đúng hơn.

- Bây giờ mọi Người có thể kể cho cháu nghe một ví dụ về cuộc sống hàng ngày được không? Ông Santo Cuvero, bố của Angela trả lời anh:

- Được thôi, Nhưng có thể cậu sẽ không thích chuyện này lắm. Vì nó nói về Người Mỹ các cậu. Trong thập niên 80, rất nhiều Người Mỹ cảm thấy lạc quan về đất nước họ, về chính họ và về nền kinh tế của họ và để trả giá cho cái cảm giác giàu có đó, họ dần dần sâu vào các khoản nợ và phải bán đi nhiều tài sản có giá trị. Nó chẳng khác gì việc chúng ta đốt nhà để giữ cho mình được ấm vậy.

- Trước khi Người Mỹ kịp nhận ra điều này – ông Santo Cuvero tiếp tục – thì họ đã bán công ty và bắt đầu sản xuất cho nhiều Người nước ngoài khác. Cuối cùng, họ đã để mất phần lớn tài sản của mình vào tay Người khác.

Chàng trai thắc mắc:

- Làm sao mà Người ta lại có thể lạc quan thực hiện những việc tệ hại như thế cơ chứ?

- Sau cuộc thoái hoá kinh tế, để giúp cho Người dân cảm thấy dễ chịu, các nhà lãnh đạo đã tuyên truyền ý tưởng về một quốc gia thịnh vượng, còn Người dân thì muốn tin vào sự ảo tưởng. Và cuối cùng là họ hành động như thế.

Tuy nhiên, sự thật lúc đó Người Mỹ đang tự biến mình từ một quốc gia cho vay nợ lớn nhất trở thành con nợ lớn nhất. Điều đáng ngạc nhiên là sự việc này diễn ra trong gần một thập kỷ.

Điều này không chỉ xảy ra ở Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng rơi vào trường hợp tương tự.

Chàng trai trẻ cũng nói lên nhận xét của mình về các khó khăn tài chính của Mỹ thời gian đó.

- Cháu đã đọc được đâu đó rằng khi chúng ta phát hiện ra vấn đề mà mình đang phải đối mặt, nếu chúng ta không tìm cách xử lý nó ngay lập tức, chúng ta sẽ phải tốn kém gấp nhiều lần để xử lý nó sau này. Thế nên, cháu có thể hiểu được rằng chờ đợi mười năm để đối diện với sự thật sẽ phải trả giá gấp mười lần. Lý do gì khiến họ trì hoãn quyết định của mình như vậy chứ?

- Họ ư? Chúng ta có thể không muốn nhìn thấy điều này, nhưng chúng ta là công chúng. Chúng ta lựa chọn nhìn thấy ảo tưởng. Các nhà lãnh đạo giúp chúng ta thực hiện mong ước đó của mình.

Chúng ta là Người dân và chúng ta bầu ra các vị đại biểu cho mình. Mỗi Người chúng ta đều cần phải sớm học cách để đưa ra quyết định tốt hơn, nếu không tất cả chúng ta đều phải trả giá. Chúng ta không thể ngồi chờ “các nhà lãnh đạo của chúng ta” được.

- Và thời gian cũng là một yếu tố then chốt - Frank kết luận.

- Đúng thế, việc chúng ta quyết định Khi nào cũng quan trọng như việc chúng ta quyết định cái gì. Nhất là trong thời đại ngày nay, tất cả chúng ta đều cần phải ra quyết định tốt hơn và nhanh hơn.

Có ai đó nói:

- Khi chúng ta sống trong ảo tưởng, chúng ta cũng giống như con đà điểu vùi đầu trong cát vậy. Chúng ta tưởng rằng, chỉ cần nhắm mắt lại không nhìn vào sự thật thì sự thật sẽ ngay lập tức biến mất.

Lúc đó, cô gái trẻ Angela lấy trong túi áo mình ra một mảnh giấy nhỏ và đưa cho chàng trai:

- Năm ngoái, em được một Người chỉ cho điều này và nhờ thế, em nhớ bài học này mãi. Chàng trai đọc những dòng chữ được ghi trên giấy:

Càng nhanh chóng nhìn ra sự thật của vấn đề, bạn càng sớm tìm được cho mình một quyết định sáng suốt.

Chàng trai trẻ trả lại mảnh giấy cho Angela rồi mở cuốn sổ của mình ra ghi lại. Càng lúc anh càng nhận thức rõ vai trò của phương pháp “Có hoặc Không” này. Bài học anh mới học được giúp anh tìm ra sự thật và bản chất của sự việc.

Một Người trong đoàn lên tiếng:

- Câu hỏi mà chúng ta phải tự vấn mình, là thái độ của chúng ta trước thực tế của sự việc như thế nào? Chúng ta đang đối diện hay chạy trốn nó?

Frank tiếp tục:

- Chúng ta nên đối diện với thực tế của mình, dù nó có làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu và dù cho ta có muốn điều đó không. Điểm mấu chốt để có được những quyết định tốt hơn là chúng ta phải hành động dựa trên thực tế và sự thật. Vì nếu không làm thế, sớm muộn gì mọi việc cũng sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của chúng ta.

Chàng trai lên tiếng:

- Có ý tưởng như thế này trong cuốn sách của

Buckminster Fuller: “Thành thật với bản thân là một yếu tố không thể thiếu để đi tới thành công.”

Khi nói đến đây thì anh chợt nghĩ bản thân mình. Lại có một bài học mới cần phải biết ứng dụng, đó là phải tìm hiểu bản chất thực của vấn đề và dựa vào đó để suy nghĩ và hành động. Trước đây, hiếm khi nào anh làm như thế.

Mọi Người Người cuộc nói chuyện. Lúc này chàng trai bắt đầu đi tìm những câu hỏi mà anh nghĩ có thể giúp anh tìm ra sự thật của vấn đề. Và anh nghĩ, cứ mỗi khi gặp phải vấn đề gì, anh cũng sẽ tự hỏi mình những câu hỏi ấy. Chắc chắn nhờ thế mà sự việc sẽ trở nên sáng tỏ hơn.

Mọi Người dành cả buổi sáng thứ bảy còn lại để đi dạo và ngắm cảnh núi rừng. Riêng chàng trai trẻ cảm thấy tâm trạng rất thoải mái, anh ngồi một mình ôn lại những bài học đã qua.

THÀNH THẬT VỚI BẢN THÂN

Tin vào ảo tưởng sẽ khiến cho bạn có những quyết định sai lầm. Để có những quyết định sáng suốt, bạn cần phải biết nhận ra sự thật càng sớm nhận ra sự thật, bạn càng sớm có quyết định đúng đắn. Và để có thể nhận ra sự thật, hãy thật sự tìm kiếm nó. Để tìm ra sự thật, bạn hãy biết nhìn thẳng vào những ảo tưởng của mình: Sự thật chính là sự đối lập của ảo tưởng.

Chúng ta ai cũng nhận ra khuyết điểm của Người khác dễ dàng hơn nhận ra những khuyết điểm của bản thân.

Chính vì thế, hãy cố gắng quên đi “cái tôi” của mình và thường xuyên hỏi ý kiến của những Người tin cậy.

Từ những ý kiến của họ, bạn có thể rút ra được những bài học quý giá cho mình. Những điều bạn cần tự hỏi

Bạn có thể học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ không?

Bạn có ý thức được những gì đang thật sự diễn ra xung quanh không Và cả những gì đang diễn ra bên trong chính bản thân bạn không? Bạn có dám nhìn thẳng vào sự thật hay không?

Hãy để trái tim bạn trả lời những câu nói này:

Khi quyết định, bạn có thành thật với bản thân không? Bạn có tin vào trực giác của mình không?

Và liệu bạn có tin là sẽ nhận những kết quả tốt hơn không? Tin vào trực giác của Bản thân

Vào bữa ăn trưa, chàng trai lại có một cuộc nói chuyện khá thú vị với một thành viên khác trong đoàn, anh Peter Golder.

Tuy còn khá trẻ nhưng Peter lại là một nhà xây dựng chiến lược quảng cáo tài ba. Qua vẻ ngoài chững chạc và trầm tĩnh ai cũng có thể đoán được anh là một Người sâu sắc. Khi nhìn thấy chàng trai đang tiến về phía mình, Peter nở một nụ cười chào đón:

- Chắc cậu cũng như mọi Người ở đây, tham gia chuyến đi này để khám phá về những quyết định của bản thân. Cậu đã dùng đến Sơ đồ chưa vậy?

- Rồi, mình đang sử dụng nó. Và mình đã biết qua câu hỏi dành cho lý trí và phần đầu của câu hỏi dành cho bản thân.

Im lặng một chút, Peter lại hỏi anh:

- Vậy còn câu hỏi “Mình có đang lắng nghe và tin vào những gì trực giác mình đang mách bảo không? ” cậu có thấy nó có tác dụng gì không?

Chàng trai liền nghĩ về những quyết định của mình và cảm giác của anh với những quyết định đó. Peter khuyên anh:

- Có thể cậu sẽ hiểu được cảm giác của mình hơn khi biết hỏi bản thân rằng “Mình cảm thấy thế nào về cách mình quyết định vấn đề? ”

Chàng trai chưa từng nghĩ nhiều đến khía cạnh mà Peter vừa đề cập đến. Mình nghĩ gì về cách suy nghĩ và quyết định của mình ư? Và cả về những quyết định mà mình đã thực hiện nữa? Cảm giác như thế nào nhỉ? Chàng trai không khỏi phân vân nên anh hỏi lại Peter:

- Ý cậu là sao? Cảm giác của mình về cách suy nghĩ và quyết định của mình à? Cảm giác như thế nào chứ?

- Lúc phải quyết định một điều gì đó, cậu cảm thấy ra sao? Bình thản? Lo lắng? Tự tin hay không biết phải làm gì? Mệt mỏi hay rất hào hứng?

Trong bất cứ trường hợp nào, khi quyết định làm một việc gì đó mà cậu lại thấy không ổn thì đó chính là dấu hiệu bảo cậu phải đi tìm một hướng giải quyết khác tốt hơn hướng đi hiện tại.

Hãy thử hỏi lại bản thân mình, do đâu mà cậu lại quyết định làm như vậy? Theo ý kiến của Người khác hay theo cảm nhận trực giác của cậu? Mà như thế cũng chưa đủ, cậu còn phải tự hỏi rằng liệu có cách giải quyết nào giúp cậu có được sự tĩnh lặng trong tâm hồn hay không?

- Mình không chắc là mình hiểu khái niệm “Trực giác”, chưa kể đến cái khái niệm “tĩnh lặng” kia.

- Thôi, cứ bắt đầu với “cảm nhận trực giác” trước đã. Rồi qua đó cậu sẽ hiểu được cái gọi là “Tĩnh lặng”.

Cảm nhận trực giác của mỗi Người chính là những kiến thức nằm sâu trong tiềm thức của họ. Nó được xây dựng dựa vào những kinh nghiệm cá nhân. Chính nó sẽ lên tiếng mách bảo điều này là đúng với cậu, điều nào cậu chấp nhận được, điều nào không. Nó cũng điều khiển cả cách cảm nhận của cậu trước một vấn đề nữa.

- Theo cậu thì thế nào là một cảm nhận trực giác đúng?

- Khi cậu phải đi đến một quyết định cụ thể nào đó, chẳng hạn với quyết định cậu đang có bây giờ, thì cậu cảm thấy như thế nào? Cậu có cảm thấy căng thẳng với quyết định đó không? Hay là hoàn toàn thấy yên tâm? Ý chí của cậu có muốn nỗ lực thực hiện cho bằng được quyết định đó hay là cậu muốn bỏ quách nó qua một bên?

Nói cho ngắn gọn, cậu cảm thấy thế nào khi phải thực hiện quyết định đó? Và cái cảm giác đó nói cho cậu điều gì và kết quả mà cậu có thể đạt được nếu thực hiện quyết định đó.

- Chà, mình sợ rằng trực giác của mình về những khía cạnh đó không tốt cho lắm đâu. Nhất là trong việc dự đoán trước kết quả của sự việc thì mình chào thua.

- Nhiều lúc khả năng của cậu tốt hơn thế nhiều đấy chứ! Chỉ có điều cậu chưa nhận ra đó thôi. Vì thế, cậu nên chú ý đến việc phát triển khả năng cảm nhận qua trực giác của mình. Rất hữu ích đấy. Lúc đầu thì hơi mất thời gian để rèn luyện, nhưng về sau thì cậu sẽ không cảm thấy phí công đâu.

- Nhưng bằng cách nào cơ chứ?

- Cậu có thể bắt đầu bằng việc nhìn lại những quyết định trong quá khứ của mình –Peter đưa ra ý kiến

- Cậu có nhớ cảm giác của cậu như thế nào với những quyết định đó không? Rồi sự việc đã như thế nào sau khi cậu thực hiện được những quyết định đó?

- Sau khi đã biết rõ mình quyết định là gì và hiểu rõ cảm giác của mình lúc đó rồi, cậu hãy xem lại mối quan hệ giữa chúng với nhau. Chúng có liên quan và ảnh hưởng đến nhau như thế nào? Chỉ bằng sự phân tích, cậu mới rút ra được bài học cho mình – về việc dùng trực giác để hình dung cũng như dự đoán trước kết quả của sự việc.

Giả sử như có lần nào đó cậu cảm thấy là mình đang phải chịu đựng với quyết định của mình thì kết cục của quyết định đó như thế nào? Có tốt không?

- Thường thì chẳng mấy tốt đẹp – Chàng trai vừa trả lời vừa nhớ lại những lần như thế.

- Tôi cũng vậy đấy! Cứ khi nào tôi cảm thấy không an tâm với những quyết định của mình thì y như rằng sự việc sau đó sẽ trở nên tồi tệ hại.

Thế cho nên điểm mấu chốt của việc sử dụng trực giác vào quá trình quyết định của cậu là phải biết được cảm giác của cậu ra sao với quyết định đó.

Nếu như cậu có cảm giác mình sẽ có đi đến cùng với quyết định này thì tự nhiên cậu sẽ cố gắng thực hiện nó. Còn không, khi đã quyết định rồi mà cứ cảm thấy bất an hay bức mình thì ... cuối cùng Người khổ sở nhất chính là cậu đấy.

Tuy nhiên, cũng có những lúc cậu chưa biết phải làm gì, và cậu vẫn đang tự hỏi mình nhưng lòng cậu lại thấy hết sức thoải mái thì có nghĩa là cậu đang đi đúng hướng đấy! Và mình tin rằng kết quả của những quyết định như thế sẽ không làm cậu thất vọng.

Lắng nghe những gì Peter nói, chàng trai nhìn lại những quyết định trước đây của mình. Quả thật những điều đó có phần nào đúng với anh.

- Cậu nói không sai. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, làm sao chúng ta tránh được những cảm giác lo lắng bất an trong mỗi lần quyết định?

- Ừ, đó cũng là một vấn đề. Trước đây, mình cũng twfgn là Người rất hay lo lắng về những quyết định của mình, vì không biết chúng sẽ đưa mình đi tới đâu. Còn với những quyết định không được suôn sẻ. Chỉ đến khi mình học được cách phát triển trực giác của mình và tin vào nó.

- Cậu làm thế nào vậy?

- Đầu tiên, phải biết tin vào mình cái đã. Chúng ta phải biết xem những cảm giác của bản thân như là một Người thầy và luôn tôn trọng chúng. Vì nhờ chúng mà chúng ta sẽ tiếp được với sự khôn ngoan ẩn chứa bên trong chúng ta. Người ta có nhiều cách đối xử với những cảm giác của mình. Người thì lơ đi, ngiêu Người thì cố gắng điều chỉnh nó. Còn mình, mình chọn cách lắng nghe và tin vào những cảm giác đó.

- Giống như Einstein cũng đã từng nói: “Trực giác là một phần rất quan trọng trong còn Người” phải không?

- Đúng thế! Và trực giác không chỉ là những cảm nhận của cậu về những suy nghĩ và quyết định của cậu không đâu. Nó còn bao gồm cả những cảm nhận của cậu về cách để đi đến quyết định của cậu nữa.

- Nhưng thường thì mình hay cảm thấy lo lắng... Vì những vấn đề mà mình gặp phải rất rắc rối.

- Hay là cậu tự dựng lên rắc rối. Cũng có thể là cậu đã quá tự đề cao mình. Một lòng tự trọng đúng mức sẽ giúp chúng ta trở nên tự tin vào bản thân. Nhưng khi lòng tự trọng quá lớn nó sẽ bị coi là tự cao đấy! Rồi chính vì thế mà ta có khuynh hướng quá cẩn trọng và luôn đặt bản thân mình vào vị trí trọng tâm trong mỗi lần quyết định. Thậm chí trái đất của chúng ta cũng không phải là trọng tâm trong dãy ngân hà kia mà! Và quyết định của cậu cũng vậy, nó không chỉ tập trung vào mỗi mình cậu.

Vậy đấy, một khi chúng ta nhìn vấn đề theo chủ ý cá nhân và chỉ để ý đến cái tôi của mình thì chúng ta đang làm cho vấn đề trở nên rắc rối. Bản thân vấn đề cỡ thể là rất phức tạp, nhưng Người làm cho nó trở nên rắc rối lại là chính chúng ta.

- Có gì khác nhau ở đây? Thế nào là rắc rối, phức tạp?

- Một vấn đề phức tạp là một vấn đề có nhiều khía cạnh cần phải được quan tâm đến. Thậm chí những khía cạnh đó có thể chòng chéo lên nhau. Nhưng còn rắc rối, đó là tình trạng mà cậu không thể phân biệt được các khía cạnh khác nhau của cùng một vấn đề.

Cho nên, nếu cậu cứ nhìn vào vấn đề của mình và kêu lên là nó rắc rối quá thì cậu rất dễ dàng bị mất phương hướng. Cách tốt nhất là cậu hãy đánh giá đó chỉ là một vấn đề phức tạp mà thôi, vì thế cậu sẽ có kiên nhẫn và bình tĩnh ngồi lại để phân tích các khía cạnh của vấn đề đó. Cậu sẽ dần tìm ra được một vài hướng giải quyết cho từng khía cạnh, cũng khá đơn giản thôi, vì sự việc đã được chia nhỏ ra rồi. Kết hợp các giải pháp lại với nhau sẽ có được một giải pháp chúng cho sự việc phức tạp của mình.

Ngưng một chút, Peter tiếp tục:

- Thử đi sâu vào cảm giác lo lắng và sự sợ hãi của chúng ta xem sao. Nó cũng là một kiểu cảm giác rất rối rắm, Cậu cứ thử chia cảm giác đó ra thành nhiều phần khác nhau, dĩ nhiên là chỉ tương đối thôi, ví dụ như... cậu thử nêu ra vài điều làm cậu sợ xem?

- À, mình rất sợ đi máy bay.

- Ừ, bây giờ thử chia nó ra xem sao nhé. Cậu sợ đi máy bay hay cậu sợ máy bay gặp tai nạn?

Chàng trai bật cười:

- Ha ha, chắc là sợ máy bay đâm sầm vào núi khi đang bay chẳng hạn.

- Dĩ nhiên rồi! Và nỗi sợ hãi đó, có phải là do chúng ta quá lo lắng cho chuyện sẽ xảy ra trong tương lai không? Chúng ta không sợ phải đứng trên những vách đá chông chênh mà thất ra chúng lo mình sẽ bị trượt chân té và rơi xuống vách núi.

Ví dụ này làm cả hai chàng trai đều bật cười. Peter nói:

- Lúc mà chúng ta có can đảm nhìn thẳng vào nỗi sợ của mình rồi tự cười mình, chính là lúc chúng đang trở nên mạnh mẽ.

Bây giờ, cậu hãy nhìn lại những quyết định xuất phát từ nỗi sợ hay lo lắng của mình xem sao? Cả những quyết định xuất phát từ sự bất an, giận dữ... Có phải là tất cả chúng đều xuất phát từ nỗi sợ của chúng ta hay không?

Để cho bạn của mình có thời gian suy nghĩ, Peter im lặng và đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Chàng trai một lần nữa lại suy nghĩ về những quyết định của mình. Đã có không ít lần anh có những quyết định dựa trên nỗi sợ.

Giọng Peter lại vang lên:

- Vậy những quyết định do sợ hãi của cậu đã dẫn cậu đi đến đâu?

Chàng trai lắc đầu thất vọng, ý bảo rằng những quyết định đó chẳng dẫn anh đi tới đâu cả.

- Cậu không phải là Người duy nhất gặp phải vấn đề này đâu. Nhìn đâu đó ở nơi làm việc hoặc xung quanh cuộc sống của cậu thử xem, mình tin là cậu cũng sẽ thấy được là có những Người cũng đang vò đầu khổ sở vì những quyết định dựa trên sự sợ hãi của mình. Và hầu như sau đó, ai cũng phải hối hận cả.

- Ủ! Cũng như anh bạn thân nhất của mình - chàng trai nói - cậu ấy cưới vợ nhưng lại không dám chắc là mình có yêu vợ hay không. Lý do bạn mình lấy vợ chỉ là vì cậu ấy sợ nếu không làm thế thì sẽ mất cô bạn gái, rồi có thể là cậu ấy sẽ không gặp được ai khác tốt hơn cô bạn này nữa

- Kết quả của cuộc hôn nhân đó như thế nào?

- Cuối cùng thì hai Người phải chia tay nhau.

- Nghe buồn quá nhỉ! Nhưng đó là những keestu quả có thể đoán trước được, xuất phát từ những quyết định sai lầm của chúng ta, Dĩ nhiên là chúng ta không thể nào loại bỏ được nỗi sợ rồi, thế nhưng có một hướng giải quyết tốt hơn, đó là đừng bao giờ hành động dựa trên nỗi lo lắng và sợ hãi.

Chúng ta có thể hạn chế được những sai lầm của mình khi biết dừng lại và tự hỏi” Minh sẽ phản ứng như thế nào nếu như không có nỗi sợ này?” và hãy hành động theo đúng như thế.

Trong chuyện của bạn cậu, sẽ như thế nào nếu cậu ta không hành động dựa trên nỗi sợ là sẽ không tìm được Người nào tốt như cô bạn của cậu ta để cưới?

- Chắc là cậu ấy cũng phải chia tay với cô bạn gái và tìm được Người khác hợp với mình hơn. Nhìn vào kết quả của cuộc hôn nhân vội vàng này, mình nghĩ rằng giá mà cậu ấy cứ hành động như không có gì phải sợ cả thì cậu ấy sẽ sáng suốt hơn trong việc quyết định. Vấn đề là cậu ấy đã không nghĩ để việc bỏ qua nỗi sợ của mình và hành động khác đi.

- Cậu ta không nghĩ đến đâu - Peter tán thành. Chàng trai trẻ tự hỏi mình: “Minh đang có vài quyết định xuất phát từ nỗi sợ. Phải thay đổi thôi. Minh sẽ làm như thế nào nhỉ, nếu như không có những nỗi sợ đó?” Những câu trả lời dần hiện rõ trong anh. Anh đã có được những quyết định rõ ràng và tổ thơn các quyết định cũ.

Peter lại đưa ra một đề nghị với anh:

- Bây giờ cậu thử nghĩ đến những quyết định mà cậu cho là đúng đắn của mình trước kia xem? Chàng trai nghĩ về những quyết định đã giúp mình thành công trong quá khứ. Anh không giấu được sự hài lòng khi nghĩ đến chúng.

- Cậu có cảm thấy bất an hay hối hận gì không?

- Không. Lúc đó cũng như bây giờ mình cũng không cảm thấy hối hận gì cả.

- Vậy rõ ràng là cảm giác của chúng ta lúc đó có ảnh hưởng đến những kết quả sau này, đúng không?

- Ủ, mình bắt đầu nhận ra điều đó rồi.

Nói đến đây, anh liền lấy quyển sổ của mình ra và ghi vào đó:

Hãy tin vào trực giác của bạn

Nó có thể mách bảo cho bạn được rất nhiều, ngay cả cách thức để bạn đạt được điều bạn muốn.

Cậu có thể nói cho mình biết thêm về trực giác được không?

- Trực giác, có nghĩa là được chỉ dẫn. Từ gốc La - tinh của nó có nghĩa là “bảo vệ”.

- Vậy là trực giác của chúng ta bảo vệ chúng ta bằng cách hướng dẫn cho chúng ta, dựa vào những kinh nghiệm trong quá khứ của chính chúng ta? Ý nghĩa thật đấy! Vậy còn về “Sự tĩnh lặng”?

Peter nhặt lấy một hòn đá dưới chân rồi đứng dậy lấy đá ném nó ra xa, vượt qua cả mấy bờ đá liền. Anh hỏi chàng trai:

- Khi quyết định, cậu dựa vào bản thân hay dựa vào một lời chỉ bảo thông thái nào đó?

- Thử đoán xem? –chàng trai trẻ nháy mắt đùa. Cả hai đều bật cười vì họ đã biết quá rõ câu trả lời.

- Thật ra thì có một cách giúp chúng ta ra quyết định hiệu quả hơn là chỉ biết dựa vào bản thân đấy. Và cứ theo cách nào thì chúng ta không còn phải đối mặt với những mâu thuẫn. Chúng ta sẽ cảm thấy rất an tâm, và nhờ thế, các quyết định của chúng ta trở nên có hiệu quả hơn.

Khái niệm về sự tĩnh lặng chính là sự tự điều chỉnh bản thân của mỗi người - dựa vào Sơ đồ. Rất ít khi con Người tìm đến sự tĩnh lặng trong tâm hồn – nếu có thì chỉ là khi họ đối diện với những quyết định thật quan trọng.

Tĩnh lặng là một kiểu trực giác khác so với trực giác thông thường. Và có thể nó chỉ có ý nghĩa riêng với bản thân mỗi Người thôi. Mình thường tìm được câu trả lời cho vấn đề của mình khi mình bắt đầu im lặng và chờ đợi tiếng nói từ Người - Thầy - khôn - ngoan - bên - trong - mình. Và mình biết chắc là mình luôn có thể tin vào Người thầy đó – một “Người” mà mình biết có một trí tuệ vượt ra ngoài những hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân mình.

Chàng trai trẻ thích thú với khái niệm mới mẻ này, anh liền hỏi:

- Chà vậy làm cách nào mà một Người có thể nhận diện được Người thầy đó nhỉ?

- Tùy! Mỗi Người sẽ có một cách riêng. Cách của mình có khi không hợp với cậu. Và mình tin là không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ có được một cách cho mình.

Nếu như nhận thức có nghĩa là sự chỉ dẫn, tức là những gì chúng ta học được từ chính bản thân mình – qua kinh nghiệm và kiến thức – thì sự tĩnh lặng sẽ hướng chúng ta tới những cái khác, vượt xa và nằm ngoài bản thân chúng ta.

Cách của mình là đặt câu hỏi với Người Người - thầy - khôn - ngoan - trong - mình rồi sau đó im lặng và thật tĩnh tâm, để có thể nghe và cảm nhận được điều gì đang đến với mình, bên trong mình.

Chuyện này cũng giống như việc một Người đang cầu nguyện hay thiền vậy – Chàng trai tự nhủ - Cũng có nhiều Người không làm vậy mà họ lại tìm đến thiên nhiên và hoà mình vào chúng, để cho tâm hồn trở nên tĩnh lặng.

- Cách mà cậu suy nghĩ và tìm ra hướng đi cho mình có một ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của cậu. Những lần phải quyết định một điều gì đó, mình cũng hay tự hỏi rằng: “Mình đang quyết định dựa trên nỗi sợ hãi hay sự trầm tĩnh?” Nghĩ đến sự trầm tĩnh, mình lại nghĩ đến ý nghĩa sâu xa của nó, xuất phát từ gốc Hy Lạp, nghĩa là sức mạnh từ bên trong.

- Cũng giống như câu “Tất cả nỗi sợ đều xuất phát từ sự từ bỏ sức mạnh bên trong”, phải không?

- Hay lắm! Đúng như vậy đấy! Có rất nhiều Người hay thắc mắc, rằng làm sao tôi luôn có thể giữ được sự trầm tĩnh, nhất là khi phải làm việc trong một môi trường khá căng thẳng và nhiều áp lực như vậy. Đó là bởi vì mỗi lần quyết định điều gì đó, tôi luôn biết lắng nghe trực giác của mình và làm theo những gì mà nó chỉ bảo. Trong những vấn đề quan trọng cũng thế. Tôi làm theo “Người thầy” của mình.

Vậy, cuối cùng cậu định sẽ làm gì? Cậu có định sử dụng trực giác và “Người thầy khôn ngoan của mình” trong mỗi lần quyết định không? Nhưng mà thôi, cậu cứ làm theo cách của mình. Tuỳ vào cậu hết mà.

Peter xoay câu chuyện sang hướng khác:

- Thế cậu đã quen với cái gọi là Tác động kép có trong con Người của cậu chưa? Và cả cách mà chúng giúp cho cậu làm rõ vấn đề nữa?

- Thật ra thì chưa đâu. Mình cũng chưa hiểu là nó hoạt động như thế nào nữa mà

Peter vui vẻ giải thích:

- Chúng ta suy nghĩ bằng cái đầu nhưng lại cảm giác bằng cơ thể. Trong đầu chúng ta có thể đang chứa đựng rất nhiều ý nghĩa mâu thuẫn, lẫn lộn. Nhưng cơ thể cậu chỉ có thể cảm nhận được, hoặc là ổn, hoặc là không ổn mà thôi. Thế cho nên mỗi khi cậu đang có rất nhiều ý nghĩ trái ngược nhau, và dù cậu có cố gắng dùng lý trí và dùng cả câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề, nhưng cậu vẫn chưa quyết định được gì

– cậu vẫn phải nói “Có lẽ là ...” – thì cách tốt nhất lúc ấy là dùng đến cảm giác – bên cạnh những suy nghĩ.

Peter không nói gì thêm nữa. Hai Người chìm trong im lặng. Chàng trai cố gắng xác định lại những cảm giác đã có về cách ra quyết định của mình.

Một hồi sau, anh đứng dậy chào Peter. Anh không quên cảm ơn Người bạn của mình, vì Peter đã chia sẻ với anh những kinh nghiệm quý báu. Anh cũng không vội quay về chỗ những Người khác đang rôm rả dùng bữa mà thả bộ một mình theo con đường mòn nhỏ, nối tiếp suy nghĩ kia. Rồi anh đưa mắt nhìn ra phía bờ thung lũng bên kia. Hình như ở đó cây cối có vẻ rậm rạp hơn. Anh cố gắng phóng xa tầm mắt của mình hơn nữa để nhìn rõ phong cảnh ở phía đó. Những loại cây ở đó, trông rất lạ và rất đẹp. Màu xanh sậm của cây cối khiến anh trầm tĩnh lại. Anh hít một hơi thật đầy khí trời và quyết định tạm gác những câu hỏi của mình qua một bên, để có thể hoàn toàn hoà mình vào thiên nhiên và cảm nhận vẻ đẹp của nó.

Sau bữa ăn trưa, anh lại đồng hành cùng Peter tiếp tục cuộc khám phá thiên nhiên và khám phá những quyết định của mình. Họ đã đi một chặng khá dài trong im lặng... Đến xế trưa thì chàng trai tách ra đi một mình. Anh mỉm cười khi nhớ lại cái vẫy tay chào tạm biệt và câu chúc của Peter. Cậu ta quả là Người sâu sắc.

Đi thêm một đoạn nữa thì anh thấy thấm mệt. Tìm một thân cây đổ, anh leo lên đó nghỉ. Chân. Dĩ nhiên là anh cũng không quên lặp lại một thói quen của mình, trong mỗi chặng nghỉ ngơi, là ghi lại những điều mình học được:

Trực giác có thể giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn. Chính trực giác sẽ mách bảo cho bạn biết là bạn đúng hay sai trong quyết định của mình. Đừng bao giờ quyết định một việc gì khi chính bản thân bạn còn băn khoăn hay lo sợ, bởi những quyết định như vậy thường không mang lại kết quả tốt cho bạn.

Trực giác không phải là tiếng nói bên trong duy nhất giúp bạn ra quyết định. Để sáng suốt và tự tin hơn hãy lắng nghe tiếng nói từ sự tĩnh lặng của tâm hồn bạn. Điều bạn cần tự hỏi khi quyết định:

Bạn đang cảm thấy thế nào? Căng thẳng hay thanh thản? Bối rối hay sáng suốt? Mệt mỏi hay sôi nổi? Định kiến hay khiên tốn, sẵn sàng học hỏi?

Bạn cảm thấy tâm trạng mình có ổn không với quyết định này? Cảm giác như thế nào? Có giống với cảm giác mà bạn có được khi ngắm nhìn một đồ vật mà bạn yêu thích, khi được ở bên Người bạn thân, hay giống với tâm trạng bình yên của bạn mỗi khi đi dạo một mình?

Và nếu bạn cảm thấy lo lắng hoài nghi, nghĩa là quyết định đó chưa phải là tốt nhất của bạn. Bạn cần phải tìm một quyết định khác tốt hơn.

TRI GIÁC

Sáng chủ nhật là ngày cuối cùng của cuộc hành trình. Chờ cho đến khi bữa ăn sáng kết thúc, chàng trai mới tìm cách nói chuyện với Người mà anh ngưỡng mộ nhất trong chuyến đi này.

Nigel Macleod, biệt danh “đôi cánh”, đến từ Úc. Ông có mái tóc đỏ hoe và thân hình vạm vỡ, cao lớn, là sáng lập viên đồng thời cũng là chủ tịch của một hãng hàng không uy tín. Ông là Người dễ gần gũi và hài hước, chính vì thế, ông không hề khó chịu khi ai đó gọi ông bằng cái tên “đôi cánh”. Hầu hết mọi Người trong chuyến đi này đều bị ông thu hút, và chàng trai cũng không ngoại lệ.

Anh cảm thấy rằng Người đàn ông này là một Người rất hiểu biết, và vì thế anh rất muốn được học hỏi ở ông. Sau một hồi nói chuyện xã giao, chàng trai không ngần ngại kể cho ông nghe về những phiền toái mà anh gặp phải và khiến anh suy nghĩ suốt những ngày qua.

- Có đôi lúc cháu nhận thấy rằng mình đưa ra nhiều quyết định làm ảnh hưởng đến sự thành công của mình nhưng cháu lại chẳng quan tâm đến điều đó. Cháu phớt lờ những cảm nhận đó và cứ hành động theo quyết định đôi khi ngớ ngẩn của mình. Bởi vì cháu nghĩ sẽ chẳng ích gì khi quan tâm đến điều này. Cuối cùng là... chàng trai lắc đầu hối tiếc – Cháu có phải là Người duy nhất làm vậy không ông?

Nigel nhìn chàng trai và cười lớn:

- Có phải cậu đang muốn tôi nói ra cái điều mà ít ai chịu nói cho cậu biết, phải không?

Bị nói trúng tim đen, chàng trai im lặng nhưng

Nigel an ủi chàng:

- Cậu đừng ngại. Tôi rất vui nếu có thể giúp cậu khám phá nguyên nhân tại sao cậu lại có những quyết định kém cỏi như vậy trong khi cậu có thể quyết định tốt hơn. Nhưng trước tiên cậu phải chuẩn bị tinh thần cho những cuộc khám phá riêng của mình đã.

Cậu nói với tôi là đôi khi cậu lại có những quyết định làm ảnh hưởng xấu đến thành công của cậu. Điều này cho thấy là, cũng như hầu hết mọi Người, cậu cần phải học cách biết từ bỏ một niềm tin sai lầm rằng cậu không xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn – cái điều mà cậu không dám thú nhận, ngay cả với chính cậu

- Nhưng mà... - chàng trai ngắt lời ông vì muốn giải thích một điều gì đó.

Nigel nhoen miệng cười:

- Tôi biết, Cậu muốn ngắt lời tôi để nói là cậu có nghĩ là mình xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn chứ gì? Nhưng ở đây tôi không bàn đến những gì cậu nghĩ mà là những gì cậu cảm thấy, những gì mà cậu thực sự tin vào đấy!

- Và khi nói câu này, Nigel vỗ nhẹ tay lên phía trái tim của chàng trai.

- Nếu cậu thật sự muốn khám phá những gì cậu tin tưởng thì hãy nhìn vào điều nào cậu quyết tâm làm, nhất là những điều mà cậu thường xuyên làm ấy.

Nên nhớ là ở đây chúng ta đang nói về vấn đề “Xứng đáng nhận những kết quả tốt đẹp hơn”. Đây là điều mà đầu óc Người ta khó lĩnh hội nhất. Nhưng một khi tâm hồn Người ta cảm thấy được điều này là đúng thì nó sẽ biến thành sự sáng suốt, giúp chúng ta đạt đến những quyết định tốt hơn. Cứ đơn giản nhìn vào những gì mình làm...

Chàng trai vẫn thấy có gì đó không ổn:

- Ông có thể cho cháu một ví dụ thực tế được không?

- Được thôi! Nigel trả lời – Thế này nhé. Cậu có thường xuyên có những quyết định sai lầm chỉ vì cậu không muốn mất thời gian vào việc tìm hiểu những gì mà cậu nghĩ là cậu cần phải tìm hiểu không? Chàng trai nhớ lại và thấy quá đúng như vậy. Anh cười thú nhận:

- Vâng, đúng vậy.

“Đôi cánh” cũng cười theo khi thấy chàng trai thật thà nhận lỗi và tự cười nhạo mình.

Ông nói tiếp:

- Vậy là một chàng trai sáng dạ như cậu, mặc dù trong lòng cậu biết là phải đi tìm những thông tin mình cần trước khi ra quyết định nhưng lại vẫn quyết định không làm theo, có đúng không?

Vâng, đúng ạ! Nhưng không phải cháu lựa chọn việc không thu thập thông tin cần thiết, mà là vì cháu đã không làm điều đó.

Ông đặt câu hỏi với chàng trai:

- Tại sao cậu lại chần chừ trước thực hiện những việc mà cậu chưa chắc là có tốt với cậu hay không? Chàng trai không thể tìm được câu trả lời cho cậu hỏi của ông.

- Để có được câu trả thành thật, cậu cứ thẳng thắn nhìn vào cuộc sống hiện tại của cậu đi. Có phải là rõ ràng cậu đang tự hạn chế mình trước những thành công mà cậu vẫn hằng tin là mình xứng đáng được có và nếu có nó, cậu sẽ rất hài lòng không?

Chẳng hạn, có phải cậu rất hay tự buộc mình dừng lại khi đã đạt được một phần thành công hoặc hạnh phúc nào đó và thôi không muốn tiến xa thêm nữa? Lý trí và tình cảm của cậu có chịu bất kỳ sự chỉ huy nào không? Giống như một bộ phận điều chỉnh tốc độ đã buộc các tài xế không thể chạy quá tốc độ tối đa cho phép? Bất kể cậu nhấn mạnh ga cỡ nào, tốc độ chạy của cậu vẫn luôn bị giới hạn bởi một điều gì đó? Đưa mắt nhìn chàng trai một lúc, ông lại hỏi tiếp:

- Nay, cậu có nghĩ là có một niềm tin nào mà cậu không biết đã và đang chen chân vào quá trình hành động của cậu không? Thế rồi liệu mọi việc có trở nên tốt đẹp hơn không, nếu như cậu liên tục có được những quyết định tốt hơn, tốt hơn nữa, và cứ tiếp nói như thế? Cậu có nghĩ là các quyết định như vậy sẽ đưa cậu tiến xa hơn trên con đường thành công và hạnh phúc hay không?

Cho dù cậu cho rằng điều này thật vô lý nhưng rất có thể là thực tế, cậu đang tin rằng mình vẫn chưa xứng đáng nhận được những phần thưởng giá trị hơn. Có thể các quyết định của cậu đã phản ánh một niềm tin đang bị xói mòn, cho dù cậu không hề ý thức được và cũng không hề mong muốn đến điều đó.

Nigel đề nghị:

- Cậu hãy tự vấn mình điều này xem: “Quyết định của bạn có cho thấy bạn thực sự tin rằng mình xứng đáng nhận được những kết quả tốt đẹp hơn nữa không? ”

Quá nhiều điều để chàng trai phải suy nghĩ lúc này và tâm trí anh cố gắng nghiền ngẫm để tìm lời giải đáp đúng nhất cho mình.

Cả hai lặng lẽ không nói gì.

Được một lúc, chàng trai lên tiếng:

- Ông có thể giải thích rõ hơn cho cháu biết ý nghĩa của câu “Bạn thực sự tin rằng mình xứng đáng” được không?

Nigel nói:

- Một Người bạn của tôi định nghĩa rằng “Xứng đáng” có nghĩa là “phục vụ một cách nhiệt thành”.

Nhưng có bao nhiêu Người trong chúng ta làm được điều đó? Nghĩa là hành động và hướng tới những mục tiêu và lợi ích tốt đẹp hơn một cách nhiệt thành thật sự? Thực tế là cậu đã cư xử như thế nào?

Có thể đúng là cậu luôn cho rằng mình luôn xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, nhưng thật ra, cậu lại hành động như thể cậu không hề suy nghĩ đến và tin tưởng vào điều này.

Chắc cậu không chấp nhận được thực tế này, phải không? Giống như một con cá bị mắc mồi mà vẫn chưa chịu tin là mình bị mắc mồi nên cố gắng vùng vẫy để tìm cách thoát ra khỏi lưỡi câu sắc nhọn vậy. Nhưng đó là một thực tế: đa số chúng ta đều không tin rằng mình lại mang trong đầu một ý tưởng ngược đời đến vậy – ý tưởng là mình không xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn.

Để chứng minh điều này, chúng ta cứ thử nhìn vào những quyết định trước đây của mình xem sao. Cậu vẫn nhất định không thu thập thêm thông tin trước khi quyết định đấy thôi – dù cậu biết là cậu cần phải có những thông tin đó.

- Cho nên, chìa khoá để luôn luôn có được những quyết định tốt hơn – Nigel tiết lộ - là hãy xây dựng cho mình một niềm tin thật sự, ăn sâu vào tâm hồn, rằng cậu luôn xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn. Rồi hành động dựa trên niềm tin này.

Nói đến đây, “đôi cánh” đứng dậy:

- Có lẽ cậu muốn suy nghĩ thêm về tất cả những gì tôi đã nói, nhưng theo tôi, tốt nhất là cậu nên xem cậu có cảm thấy điều đó đúng không đã.

Nói rồi ông để anh ngồi đó mà đứng lên lưng thưng đi dạo một mình. Chàng trai miên man suy nghĩ những gì Nigel đã nói:

Anh biết ơn ông đã để cho anh được ở lại một mình. Anh biết câu hỏi mà ông vừa nói ra, về niềm tin vào sự xứng đáng, làm một câu hỏi rất riêng, và chỉ mình anh mới trả lời được. Anh ngồi trầm lặng suy tư: “Những gì ta thực sự tin là mình xứng đáng được hưởng?” Anh miễn cưỡng công nhận và tự hỏi rằng liệu có vô lý thật không, khi mà anh đã giới hạn chính mình cùng với những thành công mà mình xứng đáng đạt được nhưng lại không hề hay biết.

Sau một lúc, anh chậm rãi lấy quyển sổ của mình ra và viết vào đó một điều quan trọng mà anh cho rằng mình cần phải nghiền ngẫm thêm:

Nếu bạn không có niềm tin và một mong muốn thực sự về một điều gì đó, mọi việc sẽ trở nên mơ hồ và khó thực hiện – dù điều kiện thuận lợi.

Một khi bạn thực sự có niềm tin, mọi việc đều có thể. Hãy dám tin là mình sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Bạn sẽ làm được!

Nigel đi đâu đó một lát rồi quay trở lại hỏi chàng trai:

- Sao, cậu đã xem lại những quyết định trong quá khứ của mình chưa, và cả những điều mà cậu vẫn tin tưởng nữa?

Chàng trai gạt đầu:

- Cháu vừa bắt đầu xem xét các câu hỏi thuộc về “trái tim” mà ông đã hỏi cháu.

Nigel mỉm cười:

- Khi nhìn lại cách quyết định trong quá khứ của mình, cậu nhận xét gì về những điều cậu thực sự tin tưởng là cậu xứng đáng được hưởng?

Hãy nhớ, khi tôi nói “tin tưởng” thì cậu phải hiểu là điều ấy không chỉ đơn giản là những gì cậu nghĩ cậu xứng đáng đâu nhé!

Hầu hết mọi Người đều nghĩ rằng họ xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn. Nhưng... mấu chốt lại nằm ở điều mà họ thực sự tin tưởng vào đấy.

Liệu những hành động của cậu có thể hiện được niềm tin này – rằng mình luôn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp – trên mọi phương diện trong cuộc sống của mình hay không? Cả trong công việc và cuộc sống riêng tư? Nếu không, cậu có thể trả lời cho ta là tại sao lại không?

Có phải thế giới mà chúng ta đang lớn lên đã buộc chúng ta phải phủ nhận sự tốt đẹp hơn của chính mình không? Một vài Người sẽ hỏi: “Tốt đẹp hơn ư? Nhưng mà tốt đẹp hơn cái gì cơ chứ? Tốt đẹp hơn những Người khác ư?” Còn một Người biết sống quan tâm đến Người khác thì lại hỏi: “Tại sao tôi lại xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn Người khác chứ? ”

Những Người hỏi như vậy đã bỏ quên một điểm quan trọng – Nigel tiếp tục nói với chàng trai – Tốt đẹp hơn ở đây, không phải là so với người khác mà là so với chính bản thân mình. Xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn những điều mà chúng ta đang có. Và vì vậy, mọi Người ai cũng xứng đáng như vậy cả.

Nói xong Nigel im lặng. Chàng trai nghĩ ngợi một lúc rồi chậm rãi nói:

- Phải thú thật là đôi lúc cháu hành động như thể cháu chẳng thực sự tin rằng mình xứng đáng để nhận những điều tốt đẹp hơn.

Nigel nói:

- Đừng nghiêm trọng như vậy. Khi còn trẻ ta cũng gành động như cậu vậy. Này, chắc cậu đã từng nghe những câu đại loại như: “Anh nghĩ...”

Chàng trai tiếp lời Nigel:

- “...Anh là ai cơ chứ?” Cả hai bật cười.

- Tôi biết là cậu cũng đã từng nghe đến câu đó rồi. Thế khi còn nhỏ, nghe câu đó, cậu cảm thấy như thế nào?

Chàng trai cười:

- Cháu cảm thấy mình nhỏ bé.

- Ta cũng thế - Nigel nói – Chúng ta có thể cười để tìm cách khoả lấp, nhưng thật sự là tư tưởng đó đã theo chúng ta lâu lắm rồi. Đó có thể là lý do mà nhiều Người dường như cứ khăng khăng bám lấy những niềm tin ăn sâu vào đầu, rằng họ không xứng đáng với bất kỳ điều gì tốt đẹp hơn. Và dĩ nhiên là họ đâu có thừa nhận là họ tin và nghĩ như thế. Vậy cuối cùng thì họ nghĩ họ phải là Người như thế nào thì mới xứng đáng để có được những điều tốt đẹp cơ chứ?

Mỗi Người chúng ta trải qua niềm tin sai lầm này theo nhiều cách khác nhau. Có Người vì thế mà gặp phải thất bại trong cuộc sống riêng, dù trong công việc họ rất thành công. Và có những trường hợp ngược lại.

Cũng có Người chỉ mang theo cái giới hạn về niềm tin này trong một thời điểm nào đó trong đời họ. Nhưng cũng có Người không thể nào vượt qua được sự thiếu tự tin này. Bởi vì họ luôn phủ nhận nó.

- Tại sao chúng ta lại có những suy nghĩ như vậy hả ông? – Chàng trai hỏi.

- Thực ra tôi cũng không biết tại sao – Nigel cười – Tất cả điều tôi biết là, để giữ vững được hướng đi của mình, tôi cần phải luôn nhìn lại mục đích của mình – điều mà mình quyết định sẽ thực hiện – rồi tự chất vấn mình rằng: “Khi quyết định như thế này, mình có thành thật với bản thân không? Có tin vào trực giác của mình không? Và liệu mình có xứng đáng nhận những kết quả tốt đẹp hơn không?” Nếu câu trả lời là không, tôi sẽ sớm thay đổi quyết định và dĩ nhiên, thay đổi cả hành vi ứng xử.

Tôi đã xây dựng nên một công ty thành công nhờ vào sự giúp đỡ của những Người khác. Và cách của tôi là cách khuyến khích tất cả mọi Người trong công ty của tôi hãy hành động dựa trên niềm tin của chính họ, rằng mỗi Người trong chúng ta luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Chàng trai nhận ra là Nigel không chỉ chú trọng đến việc thay đổi điều ông ấy tin, mà còn cả những điều ông ấy làm nữa. Và ông cũng giúp cho những Người khác làm tương tự như vậy.

Và rồi chàng trai tự hỏi, như một cách soi rọi lại chính bản thân mình: “Mình tin vào điều gì và mình đã làm gì với niềm tin ấy?”

Rồi anh tiếp tục với những câu hỏi: “Trước khi quyết định điều gì đó, mình có đặt ra cho mình những câu hỏi giá trị nào không? Mình có tập trung vào điều mình can hay chỉ là điều mình muốn đơn thuần? Mình có thu thập được đủ những thông tin cần thiết? Có nhận ra hết các giải pháp? Rồi trước mỗi quyết định, mình có lường hết các tình huống xảy ra không?”

Hay là mình chẳng hề tin rằng mình thực sự xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn? Rồi chính vì thế mà mình trở nên yếu đuối, đến nỗi không dám đối diện với vấn đề và với cả bản thân? Hay là mình không biết cách đặt niềm tin cũng có thể là mình thiếu tự tin đến nỗi không dám tin là mình có đủ khả năng để thành công hơn, giỏi giang hơn, rằng trình độ của mình chỉ có thế, và rằng mình không quen biết rộng?”

Nigel trầm ngâm ní với chàng trai – lúc ấy đang chìm sâu trong suy tưởng:

- Thật buồn cười, nhưng nhiều Người trong chúng ta không cho phép mình nhận nhiều điều mà mình xứng đáng được nhận. Đột nhiên, Nigel hỏi:

- Có bao giờ trong lúc lái xe, cậu vừa tăng ga vừa đạp phanh không? Chàng trai ngẩng mặt lên nhìn:

- Sao cơ, ý của ông là sao?

- Ý tôi muốn nói là cậu có đang sống theo kiểu tự tin kìm hãm mình vì tin rằng mình chỉ xứng đáng được tồn tại chứ không xứng đáng với sự thành đạt?

Ông cũng nói liền với chàng trai:

- Đừng trả lời tôi. Hãy nói với bản thân cậu ấy.

Một lần nữa, chàng trai lại muốn lẩn tránh cuộc đối thoại này, nói đúng hơn là anh muốn trốn cảm giác khó chịu đang lan trong Người anh. Và rồi anh tự nói với chính mình: “Mình thực sự tin vào điều gì đây?”

Nghĩ ngợi một lát, anh lại hỏi:

- Ông có thể cho phép cháu hỏi điều này được không? Nigel cười.

- Còn chờ gì nữa?

Chàng trai cũng không nén được cười trước điệu bộ hài hước của Nigel. Rồi anh hỏi:

- Trong trường hợp cháu nhận ra mình không tin là mình lại còn có thể nhận được những phần thưởng tốt đẹp hơn trong cuộc sống thì cháu phải làm gì để cải thiện tình trạng đó ạ?

- Câu hỏi hay lắm! – Nigel đáp – Lúc đó, cậu hãy tự hỏi mình câu này: “Nếu mình tin là mình còn xứng đáng hơn thế này, vậy mình sẽ làm gì?”

Thật ra, cậu không nhất thiết phải chờ cho đến lúc trong thâm tâm cậu thực sự tin được như vậy.

Ngay lúc này đây, cậu chỉ cần làm bất cứ điều gì cậu muốn làm – Nếu như cậu tin là mình xứng đáng với kết quả tốt đẹp hơn.

Khi làm tốt hơn thì kết quả tự nhiên sẽ tốt hơn thôi.

Nhớ rằng các quyết định chỉ có hiệu quả khi cậu hành động theo các quyết định đó, và phải hành động kịp thời nữa.

Ví dụ cậu có thể sẽ tự vấn mình: “Quyết định này có đủ tin cậy để sớm hành động theo nó không?”

Đúng lúc đó, những Người trong đoàn đi đến chỗ của họ. Nigel, chàng trai và những Người khác cùng ngồi bên nhau cả giờ trên đỉnh núi, nhìn xuống quang cảnh tuyệt đẹp ở phía xa xa. Lúc thì họ trầm ngâm suy nghĩ, lúc thì cùng nhau tham gia sôi nổi những câu chuyện của nhau. Mọi Người ai cũng cảm thấy thú vị khi được ngồi bên nhau và có chung cảm nghĩ là họ thích chuyến đi này.

Sau một hồi lâu, chàng trai quyết định đứng dậy chào mọi Người, cũng không quên nói lời cảm ơn đôi Cảnh. Và trước khi đi tìm Người trưởng đoàn, Người mà cậu rất quý trọng, cậu dành ra một ít thời gian để ghi chép lại bài học về giá trị của niềm tin đối với bản thân.

Niềm tin của chúng ta sẽ chi phối các quyết định của chúng ta, đặc biệt là niềm tin về bản thân rằng mình chỉ xứng đáng với kết quả thế này thôi, hay còn hơn thế nữa?

Để biết được mình thực sự tin vào điều gì, hãy xem xét những điều mình thường làm. Có thể, ta nghĩ rằng ta xứng đáng hơn nữa, nhưng hành động của ta lại cho thấy thỉnh thoảng ta cũng không tin là như thế.

Bí quyết để luôn đưa ra những quyết định sáng suốt: trước hết quyết định tin rằng mình luôn xứng đáng có được kết quả tốt hơn và hãy hành động theo niềm tin đó.

Hãy xem xét một cách nghiêm túc những quyết định và hành động trong quá khứ để khám phá ta thực sự tin mình xứng đáng với điều gì?

Ta có thấy các quyết định của mình bộc lộ niềm tin của ta?

Ta sẽ quyết định làm gì nếu ta thực sự tin rằng ta xứng đáng hưởng kết quả tốt đẹp hơn? Ta tự hỏi câu hỏi sau và để cho con tim ta trả lời:

Khi ra quyết định, ta có lắng nghe và tin tưởng vào trực giác của mình không? Thành thật với bản thân không? Và liệu ta có xứng đáng nhận những kết quả tốt hơn nữa không?

Có - hay - Không???

NHÌN LẠI NƠI BẮT ĐẦU

Trên chặng đường xuống núi, chàng trai đi cùng vị trưởng đoàn. Họ cùng nhau ôn lại những gì anh đã học được trong hai ngày vừa qua.

Vị trưởng đoàn nói:

- Khi nhìn lại nơi xuất phát, cậu có thấy điều gì không? Chàng trai trả lời:

- Cháu thấy cách mình đi đến chỗ hẹn hôm thứ sáu cũng chẳng khác gì mấy cách cháu ra quyết định trước đây. Đầu tiên, trước khi ra khỏi nhà, cháu không nghĩ đến trường hợp là cháu không biết đường đến chỗ tập trung, cháu đã không chịu tìm hiểu đường tới nơi đó, rồi cháu đã không lường trước các tình huống xảy ra, đi đến chỗ hẹn nhưng lại quên bản đồ ở nhà. Rồi cháu tự đánh lừa bản thân. Khi đó trực giác mách bảo cháu nên quay lại lấy bản đồ nhưng cháu lại lờ đi. Có lẽ, ở một chừng mực nào đó, cháu thấy mình không xứng đáng để có được những kết quả tốt đẹp hơn, vì trước đó cháu đã gặp phải những sai lầm tương tự, nhưng mà cháu đã không chịu học hỏi chúng để trở nên tốt hơn.

Người trưởng đoàn nói:

- Thế còn lúc này cậu thấy sao?

- Ý thức hơn – Chàng trai mỉm cười nói – Cháu đã tạo riêng cho mình một Sơ đồ, bằng những suy nghĩ và câu hỏi. Hiện cháu đang cất nó ở trong ví.

Vị trưởng đoàn tươi cười, nói:

- Tất nhiên rồi, nắm được cách thức giải quyết vấn đề, điều đó tốt hơn là lúc nào cũng kè kè bên mình cái Sơ đồ. Rồi cậu sẽ cần lấy ra và dùng nó thường xuyên đấy. Có như vậy thì cậu mới có thể có được nhiều quyết định sáng suốt hơn.

- Vâng, đó chính là những gì đã xảy ra với cháu trong những ngày cuối tuần này.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? – Vị trưởng đoàn hỏi.

- Cháu đã làm theo những gì ông đề nghị. Trước đây những quyết định ban đầu của cháu. Sau đó cháu đặt ra cho mình những câu hỏi. Đầu tiên là: “Minh có thực sự cần điều này không? Có còn các giải pháp nào khác mà mình chưa nhận ra không? Mình có dự đoán được hết các tình huống xảy ra khi quyết định như thế này không?” Thoạt đầu, cháu nhanh nhẩu tự trả lời “Có” đối với những câu hỏi này vì cháu nghĩ đó là câu trả lời đúng của cháu.

Sau đó cháu hỏi: Khi quyết định như thế này, mình có thành thật với bản thân không? Có tin vào trực giác của mình không? Và liệu mình có xứng đáng nhận những kết quả tốt hơn nữa không? Và cháu khám phá ra rằng cháu chỉ đang lừa bản thân thôi.

Cháu rất cảm ơn ông vì đã khuyến khích cháu nên nhẩn nại. Vì sau khi tự hỏi mình bằng những câu hỏi ấy, cháu thấy mình cần phải quay lại với câu hỏi đầu và tiếp tục tự vấn bản thân. Nhờ thế mà những quyết định của cháu dần trở nên tốt hơn và có hiệu quả hơn. Và cách cháu nhìn vấn đề cũng khác hơn, rõ ràng hơn.

- Cụ thể là khác như thế nào?

- Trước tiên, cháu nhận ra là mình chỉ đang theo đuổi những sở thích, mong muốn nhất thời, chứ không phải những gì mà cháu thực sự cần. Và, trong quá trình ra quyết định, cháu chưa chú ý đến việc thu thập những thông tin cần thiết. Rồi cháu cũng thấy là mình chưa có lần nào suy nghĩ thật thấu đáo và tường tận về những quyết định của mình, và về những kết quả mà cháu cần đạt được.

Quả thật là sau những lần tự hỏi mình như thế, cháu có thể bình tĩnh hơn và bắt đầu suy nghĩ lại về những vấn đề của mình. Lần này, cháu có thể trung thực hơn với thực tế cũng như cảm xúc của bản thân. Như thế là có thể có được một quyết định tốt hơn.

Cháu vừa mới ghi lại những quyết định khác – quyết định tốt hơn - của cháu cách đây vài phút. Và cháu cũng thử so sánh nó với những quyết định ban đầu của mình. Nếu như không có chuyện đã ngoại này thì cháu sẽ làm theo những quyết định ban đầu của nó. Như thế thì chẳng hay ho chút nào!

Rõ ràng là cháu đã đưa ra quyết định tốt hơn nhiều! – Giọng chàng trai lộ vẻ rất hào hứng.

Cháu nghĩ cháu sẽ dành thời gian để suy nghĩ thêm. Biết đâu trong một vài ngày tới cháu lại có thể tìm ra được những giải pháp khác thông minh và hiệu quả hơn thì sao?

Nhưng dù sao đi nữa thì, theo lời ông nói, có được một quyết định tốt hơn thế là cũng đã đạt kết quả rồi.

Vị trưởng đoàn mỉm cười:

- Cậu đã tự học được nhiều điều rồi đây. Nên tự hãnh diện về mình một chút đi! – Ông nhìn chàng trai nháy mắt.

- Cảm ơn ông! Thật cảm ơn ông vì đã khuyến khích cháu mạnh dạn nói chuyện với những người khác trong đoàn, lắng nghe họ cũng như lắng nghe chính cháu. Rồi nhờ vào việc viết Sơ đồ của riêng mình, cháu lại một lần nữa được dịp khám phá bản thân mình - để biết mình cần phải học hỏi thêm những gì.

Vị trưởng đoàn hỏi:

- Cho đến lúc này thì mỗi khi suy nghĩ, cậu có nhớ đến việc phải tự hỏi mình những câu hỏi – lý trí và tình cảm – trước khi đưa ra quyết định không?

- Cháu hy vọng là cháu sẽ nhớ và có thể thường xuyên áp dụng những câu hỏi đó – Anh ngập ngừng.

Rồi anh lại bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với vị trưởng đoàn. Anh dự định tìm những Người khác trong đoàn – những Người đã chỉ dẫn cho anh biết bao bài học quý giá – để nói lời cảm ơn với họ, dù sao đi nữa thì mọi Người cũng đã ở vào chặng cuối của hành trình. Tuy nhiên, anh thấy hình như ai cũng đang trong tâm trạng rất trầm tư. Theo anh nghĩ, chắc họ cũng đang nhìn lại các quyết định của bản thân. Thế nên anh phải đợi đến khi mọi Người về đến khu tập trung mới nói được lời cảm ơn với họ. Rồi họ chia tay nhau. Phút chia tay diễn ra trong sự xúc động của tất cả mọi Người. Những cái bắt tay siết chặt. Những cái ôm ghì thật lâu. Họ cảm thấy mình đã trở nên thật thân thiết với nhau – như Người trong cùng một nhà – và dường như ai cũng cố gắng kéo dài thêm ít giây phút bên nhau.

Chàng trai nói với những Người khác:

- Làm sao cháu có thể bày tỏ lòng biết ơn của cháu với mọi Người được đây?

Ingrid trả lời – một câu trả lời đã khiến chàng trai phải suy nghĩ thật nhiều:

- Dễ thôi, anh bạn trẻ. Hãy áp dụng những gì cháu đã thu lượm được qua chuyến đi này. Và khi có cơ hội, hãy giúp Người khác sử dụng chúng.

Cuối cùng thì họ cũng tam biệt nhau – sau gần ba ngày bên nhau và cùng chia sẻ với nhau những kinh nghiệm sống. Chàng trai thông thả đi bộ thêm một đoạn nữa, theo con đường mòn để ra về. Trên đoạn đường đó. Chàng điếm lại những gì mình học được và nghĩ cách áp dụng chúng mỗi ngày.

Anh nghĩ rằng anh phải dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với tâm hồn của mình, đón nhận những câu trả lời xuất phát từ tiếng nói bên trong. Tất cả là hướng tới những kết quả tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Đến nhà, sau một lúc nghỉ ngơi và thư giãn, anh lại ngồi vào bàn và xem lại Sơ đồ mà mình đã lập được sau chuyến đi.

CON ĐƯỜNG TƯƠI SÁNG

Hai năm sau, chàng trai ngày nọ đã trở thành một Người thành đạt và hạnh phúc. Giờ đây anh đã bớt đi sự mơ hồ và ý thức nhiều hơn về những gì đang diễn ra xung quanh mình, thậm chí cả những điều diễn ra bên trong nội tâm anh.

Vị trưởng đoàn đoàn trước kia của anh và những Người cùng chuyến dã ngoại lúc đó đã từng nói: Trong mỗi chúng ta đều tồn tại một “Người dẫn đường”. Đó là một linh cảm, một Người thầy của riêng mình mà mỗi Người chúng ta được trao tặng để chỉ đường dẫn lối cho chúng ta và giúp chúng ta tìm ra sự thông thái của riêng mình.

“Người dẫn đường của chúng ta chính là bản thân mình.”

Chàng trai mỉm cười. Anh đã nhìn thấy thách thức của mình là tìm cách nói “Có” với thực tế và nói “Không” với ảo ảnh.

Anh tiếp tục dùng lý trí của mình để hỏi những câu thăm dò và dùng trái tim để tìm ra câu trả lời tốt nhất.

Anh thường tập trung vào những nhu cầu thật sự và rồi tự thu thập thông tin hoặc xác minh những thông tin cần thiết, và càng lúc càng ý thức hơn về cách lựa chọn của mình. Anh thường đào sâu các phương án để tìm cho mình những kết quả tốt đẹp hơn.

Chàng trai nhận thấy là mình có thể dễ dàng phân biệt được đâu là thực đâu là ảo một khi anh kể ra hết sự thật cho lòng mình nghe, một lòng tin vào trực giác bén nhạy hơn của mình, và hành động dựa trên niềm tin rằng anh hoàn toàn xứng đáng để có những thứ tốt đẹp hơn.

Những gì trước giờ anh thường phức tạp với chàng trai dường như vẫn còn nguyên sự phức tạp vốn có của nó, nhưng giờ đây khi anh biết áp dụng một tư duy phân tích tốt hơn, điều hết sức rõ ràng là anh đã có những quyết định tốt hơn trong cuộc sống. Tâm hồn chàng trai tràn ngập niềm vui khi thấy rằng mình không chỉ hiểu các câu hỏi mà còn hơn thế nữa, anh đã học được cách sử dụng chúng thường xuyên để ra những quyết định đúng.

Chàng trai phát hiện ra trong mình một con Người mới đầy sức sống và anh luôn hứng khởi với sự phong phú trong tinh thần cũng như cảm giác bình an của tâm hồn. Những điều mà trong những năm tháng trước kia, anh chưa hề cảm nhận được.

Chàng trai đứng lên và dạo bước quanh phòng như để giấu đi sự nôn nao trước buổi hẹn đặc biệt sắp diễn ra. Anh đang chờ gặp vị trưởng đoàn mà kể từ sau chuyến thám hiểm anh chưa gặp lại.

Nhớ lại, đó là một chuyến đi kỳ thú và rất ý nghĩa đối với chàng trai.

Chưa bao giờ chàng trai thấy vững tin hơn vào tương lai của mình như lúc này. Kể từ khi được giới thiệu tìm đến phương pháp “Có hoặc Không”, anh đã tạo ra những thay đổi tích cực, và giờ đây bản thân anh đã trở nên mạnh mẽ, đầy triển vọng.

Vị trưởng đoàn bước vào văn phòng, sau khi chào hỏi, ông nói với chàng trai:

- Ta đã nghe nói nhiều về những thành tích của cậu và công ty cậu. Chàng trai mỉm cười:

- Cảm ơn ông. Ông có nhớ đã nói gì với cháu không? “Phương pháp này phát huy hiệu quả tốt nhất khi cháu mang ra ứng dụng”. Vâng, ông thấy đấy, cháu đã ứng dụng nó trong cuộc sống và công việc. Bây giờ cháu thực sự thấy mình mạnh mẽ và hạnh phúc!

Tiếng cười của hai Người vang vọng cả văn phòng. Vị trưởng đoàn phấn khởi:

- Cậu thấy sao nếu cậu và ta cũng chia sẻ thành công này với tất cả mọi Người?

Chàng trai trả lời:

- Cháu sẽ rất vui nếu được giúp đỡ Người khác.

Sau đó họ đồng ý cộng tác để phát triển và hoàn thiện phương pháp “Có hoặc Không” để truyền lại kinh nghiệm cho những Người khác. Cuối cùng, sau khi hẹn sẽ gặp nhau trong thời gian gần nhất, hai Người chia tay.

Chàng trai ngồi lại một mình trong văn phòng với những dòng suy tưởng.

Chàng trai ước gì mình đã học cách đưa ra quyết định hiệu quả sớm hơn, như vậy chắc tác dụng của nó với cuộc sống của anh đã khác đi nhiều. Nhưng đầu sao anh cũng rất mừng, vì anh đã có được điều mình mong muốn. Anh cùng nhiều Người khác giúp những học sinh trong vùng để chúng sớm áp dụng phương pháp này trong cuộc đời. Chàng trai nghĩ: “Chúng ta càng nhanh chóng học được phương pháp có được các quyết định hiệu quả thì chúng ta càng sớm nhận được những kết quả tốt đẹp hơn.

Nếu ai cũng đưa ra các quyết định sáng suốt hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình thì chắc chắn những Người thân, bạn bè đồng nghiệp hay những Người xung quanh họ đều vui và có ảnh hưởng tốt hơn.

Mới đây, chàng trai của chúng ta đã được bổ nhiệm vào chức Giám đốc Kinh doanh của một công ty lớn danh tiếng. Cấp trên của anh hoàn toàn hài lòng và tin tưởng vào các quyết định của anh. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, chỉ tiêu mà cấp trên giao. Và anh đang chuẩn bị bắt tay vào một dự án mới đầy thách thức và vô cùng thú vị - dự án kinh doanh có tầm cỡ quốc tế. Con đường sự nghiệp của anh đang mở ra trước mắt nhiều triển vọng lớn. Và chắc chắn anh sẽ không dừng lại ở đó.

Hiện tại, anh đang sống hạnh phúc với vợ và hai đứa con kháu khỉnh. Thỉnh thoảng, vào ngày nghỉ cuối tuần anh vẫn thường cùng vợ và các con đi dã ngoại ở khu rừng ngày xưa anh đã từng tham gia cuộc thám hiểm. Ở đó, bên ánh lửa bập bùng cạnh bờ suối, anh thường kể lại phương pháp “Có hoặc Không” mà anh đã học được, về những gì đã làm thay đổi một cách cơ bản cuộc đời anh. Anh vẫn thường nói với vợ con rằng phương pháp “Có hoặc Không” phát huy hiệu quả tốt nhất khi người ta ứng dụng đúng lúc, và con Người có thể đạt được thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình.

Mỗi Người trong chúng ta là Người dẫn đường cho chính mình trên hành trình đi đến những quyết định tốt nhất.

Và chúng ta có thể chia sẻ với Người khác bí quyết này để giúp mọi Người thành công hơn.

Cuộc đời bạn là một chuỗi của những quyết định. Chính từng quyết định – dù lớn hay nhỏ của bạn – sẽ ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại, sẽ làm bạn hạnh phúc hay bất hạnh hơn.

Vì vậy bạn nên cân nhắc để tìm ra cho mình những quyết định tốt nhất và đúng đắn nhất trong mọi hoàn cảnh.

Chúc bạn thành công!!!

Hết.